
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
------------------------------- 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
      ครั้งที่ 18/2551    

วันจันทรที่ 3 พฤศจิกายน 2551 
โดยการประชมุรวมผานจอภาพระบบ Teleconference 

ทาพระจันทร ณ  หองประชมุสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ช้ันสอง และ 
ศูนยรังสิต ณ  หองประชุมสภามหาวิทยาลยั อาคารโดมบริหาร ช้ันสาม 

------------------------------- 
 

ผูมาประชุม 
1. ศาสตราจารย ดร.สุรพล นิติไกรพจน อธิการบดี ประธาน 
2. รองศาสตราจารย ดร.ศิริพร ขัมภลิขิต รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต 
3. ศาสตราจารย ดร.ศิริลักษณ โรจนกิจอํานวย รองอธิการบดีฝายวิชาการ 
4. รองศาสตราจารย ดร.วีรยา ฉิมออย  รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายการคลัง 
5. อาจารย ดร.ปริญญา  เทวานฤมิตรกลุ รองอธิการบดีฝายการนักศกึษา 
6. อาจารย ดร.สมประสงค โกศลบุญ รองอธิการบดีฝายวางแผนพฒันาและเทคโนโลยี 
7. รองศาสตราจารย นายแพทย ปรีชา  วาณิชยเศรษฐกุล  รองอธิการบดีฝายวจิัย 
8. รองศาสตราจารย เกศนิ ี วิฑูรชาต ิ คณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 
9. รองศาสตราจารย ดร.ปทมาวด ี ซูซูกิ  คณบดีคณะเศรษฐศาสตร 
10. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จติติ มงคลชัยอรัญญา คณบดีคณะสังคมสงเคราะหศาสตร 
11. รองศาสตราจารย ดร.ธเนศ อาภรณสุวรรณ คณบดีคณะศลิปศาสตร 
12. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรจิต สมบัติพานิช คณบดีคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน 
13. ผูชวยศาสตราจารย พรชัย ตระกูลวรานนท คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
14. รองศาสตราจารย สายทอง อมรวิเชษฐ  คณบดีคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี
15. รองศาสตราจารย ดร.อุรุยา วีสกุล  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 
16. รองศาสตราจารย นายแพทย จิตตนิัดด  หะวานนท  คณบดีคณะแพทยศาสตร  
17. ศาสตราจารย ดร.วิฑูรย ไวยนันท คณบดีคณะสหเวชศาสตร 
18. อาจารย ทนัตแพทย ยวุบรูณ จันทรแจมจรูญ คณบดีคณะทนัตแพทยศาสตร 
19. รองศาสตราจารย ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 
20. ศาสตราจารย ดร.วิมลสิทธิ์ หรยางกูร คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง 
21. อาจารย สุทธิดา  กัลยาณรุจ คณบดีคณะศลิปกรรมศาสตร 
22. รองศาสตราจารย ม.ร.ว.พงษสวัสดิ์  สวัสดิวัตน คณบดีวทิยาลยันวตักรรม 
23. รองศาสตราจารย ดร.นนัทนา รณเกยีรติ คณบดีวทิยาลยัสหวิทยาการ 
24. รองศาสตราจารย ดร.พมิพันธุ เวสสะโกศล คณบดีวทิยาลยันานาชาติปรีดี พนมยงค 
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25. นางศรีจันทร   จันทรชีวะ ผูอํานวยการสํานักหอสมุด 
26. รองศาสตราจารยสุรัสวดี หุนพยนต ผูอํานวยการสํานักบัณฑิตอาสาสมัคร 
27. นางสาวระพีพร  วงศเหรียญทอง แทนผูอํานวยการสถาบันไทยคดีศึกษา 
28. อาจารย วนัชัย  ขันตี  แทนผูอํานวยการสถาบันทรัพยากรมนษุย 
29. อาจารย ดร.พจนา  ธูปแกว  แทนผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล 
30. รองศาสตราจารย ปกรณ เสริมสุข  ผูอํานวยการถาบันประมวลขอมูลเพื่อการศึกษาและ 

การพัฒนา 
31. นางสุวรรณา   ทัศนพงศ แทนผูอํานวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา 
32. รองศาสตราจารย ดร.ประทิน พิมสาร  ผูอํานวยการสถาบันภาษา 
33. นางสุดารัตน   กิตติวงศากูล แทนผูอํานวยการสํานักเสริมศึกษาและบริการสังคม 
34. รองศาสตราจารย นายแพทย ศุภชัย  ฐติิอาชากุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกยีรต ิ
35. รองศาสตราจารย ดร.เรืองศักดิ ์  แกวธรรมชัย แทนผูอํานวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 
36. นางสาวสมสุนีย  ดวงแข  แทนผูอํานวยการสถาบันวิจยัและใหคําปรกึษาแหง มธ. 
37. นายณรงค   เมืองโสภา     แทนผูอํานวยการสถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธปิไตย 
38. อาจารย นายแพทย ศุภกจิ วัฒนศิลปปรีชา แทนประธานสภาอาจารย 
39. นางสาวศริิพร  อัญญณรงคกุล ประธานสภาขาราชการ 
40. นางมาลี   อินทรประเสริฐ ผูแทนขาราชการฝายบริการทางวิชาการ (สาย ข.) 
41. นางอุบล   แปะยิ้มลอง ผูแทนขาราชการฝายบริหารและธุรการ (สาย ค.) 
42. รองศาสตราจารย หริรักษ สูตะบุตร รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคล 

เลขานุการคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย 
 

ผูไมมาประชุม 
1. รองศาสตราจารย ดร.อุดม รัฐอมฤต รองอธิการบดีฝายบริหาร ทาพระจันทร 
      ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
2. รองศาสตราจารย ดร.เดชา สังขวรรณ รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยลําปาง 
3. รองศาสตราจารย ดร.จุลชีพ ชินวรรโณ รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพนัธ 
4. ศาสตราจารย ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย คณบดีคณะนติิศาสตร 
5. รองศาสตราจารย ดร.นครินทร เมฆไตรรัตน คณบดีคณะรัฐศาสตร 
6. รองศาสตราจารย ดร.นนัทวรรณ  วจิิตรวาทการ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภชั ศุภชลาศัย         ผูอํานวยการศูนยศึกษาความรวมมือระหวางประเทศแหง มธ. 
8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิรดา สิงขรรัตน ผูแทนพนกังานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (สาย ก.) 
9. นายสายณัห   เทพแดง  ผูแทนพนกังานมหาวิทยาลัย สายสนบัสนุนวิชาการ  
      (สาย ข. ค.) 
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ผูเขารวมประชุม 
1. ผูชวยศาสตราจารย นิภา อัศวเพิ่มพนูผล ผูชวยอธิการบดีฝายทรัพยสิน 
2. ผูชวยศาสตราจารย พันเอก ดร.ถวัลย  ฤกษงาม ผูชวยอธิการบดีฝายมาตรฐานการศึกษา 
3. อาจารย เชษฐา  พลายชุม ผูชวยอธิการบดีฝายกฬีาและศิลปวัฒนธรรม 
4. นายมนตร ี   ฐิรโฆไท ผูชวยอธิการบดีฝายศิษยเกาสัมพันธ 
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.โปรดปราน  สิริธีรศาสน ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยี 
6. นางดวงใจ   ศุภสารัมภ ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ 
7. นายยุทธนา   เพชรโพธิ์ศรี ผูอํานวยการสํานักงานนิติการ 
8. นายจกัรชัย   หิรัณยะวสิต หัวหนางานบริหารงานบุคคล 
9. นางสุพิน   หิรัณยะวสิต หัวหนางานอตัรากําลัง 
10. นายนัทธ ี   ฤทธิ์ดี  หัวหนางานการคดีและรางระเบียบ 
11. นางนุตรฮายาต ี  โกศลศักดิ ์ หัวหนางานประชาสมัพันธ 
12. นางสุกัญญา   กรุดเงิน  หัวหนางานบริหารสํานักงานและสวัสดกิาร 
13. นางสาวมยุลี   สุดสระ  งานบริหารสํานักงานและสวัสดิการ กองงานศูนยรังสิต 
14. นายสมศักดิ์   ปฏิสังข  รักษาราชการแทนหวัหนางานประชุม 
15. นางสาววรรณพรรณ  นาคสังข เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6 
 

เริ่มประชุมเวลา 13.40 น. 
  ประธานกลาวเปดการประชมุ และขอใหทีป่ระชุมพิจารณาเรื่องตาง ๆ ตามระเบียบวาระการ 
ประชุม ดังตอไปนี ้
 

ระเบียบวาระที่  1  เรื่อง  ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
1.1 เร่ือง  การแนะนําผูบริหารมหาวิทยาลัยคนใหม 

  ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา ดวยสภามหาวิทยาลัยไดมีมติแตงตั้งผูบริหารมหาวทิยาลัย
คนใหม จาํนวน 3 ราย ดังนี ้
  1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรจิต  สมบัติพานิช ดํารงตําแหนงคณบดีคณะวารสารศาสตรและ
ส่ือสารมวลชน ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2551 เปนตนไป 
  2. รองศาสตราจารย สุรัสวด ี หุนพยนต ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานกับัณฑิตอาสาสมัคร 
ตั้งแตวนัที่ 1 พฤศจิกายน 2551 เปนตนไป 
  3. รองศาสตราจารย ปกรณ  เสริมสุข ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถาบันประมวลขอมลูเพื่อ
การศึกษาและการพัฒนา ตั้งแตวนัที่ 27 ตุลาคม 2551 เปนตนไป 
  ในนามของมหาวิทยาลัย ขอแสดงความยนิดีกับผูบริหารมหาวิทยาลยัคนใหมทั้ง 3 ราย 
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  มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมรับทราบ 

1.2 เร่ือง  วันธรรมศาสตรทํานา (ปที่ 3) 
  รองอธิการบดีฝายการนักศกึษาแจงใหที่ประชุมทราบวา ดวยมหาวิทยาลัยกําหนดจดังาน 
วันธรรมศาสตรทํานา (ปที่ 3) ในวนัพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2551 เวลา 15.00 น. ณ แปลงนา มธ. ศูนยรังสิต โดยมี
กําหนดการ ดงันี้ 

เวลา 15.00 น. โฆษกกลาวความเปนมา แนะนําผูมารวมงาน และนําเขาสูงาน 
เวลา 15.15 น. บทเพลงชาวนา และแหลวันดํานาโดย อภชิาต  ดําด ี
เวลา 15.30 น. กลาวรายงาน “โครงการธรรมศาสตรทํานา ปที่ 3” 

   โดย ศาสตราจารย ดร.สุรพล  นิติไกรพจน อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
เวลา 15.40 น. กลาวเปดการทํานาประจําป 2551 โดย ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล 

   เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และนายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
เวลา 15.50 น. นายกสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดี มอบตนกลาสําหรับดํานาแกตัวแทนนกัศึกษา 
เวลา 16.00 น. ตัวแทนนักศกึษากลาว 
เวลา 16.10 น. สอนการดํานาโดย รองศาสตราจารย ดร.บญุหงษ  จงคิด หัวหนาภาควชิา 
  เทคโนโลยีการเกษตร 
เวลา 16.15 น. เร่ิมการดํานา นําโดย นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี และผูบริหารมหาวิทยาลัย 

  จากการประชมุรวมกับผูแทนนักศกึษาทุกคณะ มีความเห็นรวมวา ธรรมเนียมปลูกขาวเพื่อ
นําไปเลี้ยงนกัศึกษาใหม ควรจะตองดําเนนิการตอไป ดงันั้น การกําหนดวนัทํานาปนี้ จึงมาทําในภาคการ ศึกษา
ที่ 2 ซ่ึงปที่ 1 ทํานาในภาคการศึกษาแรก ปที่ 2 ทําในภาคการศึกษาที่ 2 เพราะตองหลบการแขงขันกีฬา
มหาวิทยาลัยโลก แตก็เห็นวาเปนเรื่องที่ดี เพื่อจะนําขาวไปเลี้ยงนักศกึษาใหมในปตอไป จะทําการปลูกขาว
เดือนพฤศจกิายน และเกีย่วขาวในเดือนกุมภาพันธ จากนัน้นําขาวทีไ่ดไปเล้ียงตอนรับนักศึกษาใหมในชวง
เดือนพฤษภาคม ในปนีจ้ะมีควายมาดวย 2 ตัว ขณะนีก้ําลังอยูในระหวางการฝกการไถนา และมีการขยายพื้นที่
การทํานาเปน 9 ไร จึงขอเชิญผูบริหารมหาวิทยาลัยทกุทานไปรวมทํานาในวันดังกลาว 
  ประธานกลาววา โจทยทางคณิตศาสตรที่ทราบกันก็คือ พืน้ที่ 3 ไร ใชคน 300 คน ดํานาเสร็จ
ใน 2 วนั ในครั้งนี้พื้นที่เทาเดิมจะใชคน 1,000 คน อาจจะหนาแนนมาก ขอใหฝายการนักศึกษาจดัการใหดดีวย 
และปนี้จะมีนกัเรียนจากบางโรงเรียนมารวมดวย เพราะตองการทราบวา ดํานากนัอยางไร จึงขอเชิญกรรมการ 
ก.บ.ม. ทุกทานในวันและเวลาที่กําหนด นายกสภามหาวทิยาลัยจะมาดาํนาดวย และขอใหรองอธิการบดีฝายการ
นักศึกษาประสานงานกับอดีตนายกรัฐมนตรี ชวน  หลีกภยั ซ่ึงแจงไววา หากมีเวลาจะมารวมงานดวย รวมทั้ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยดวย 
  มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมรับทราบ 
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1.3 เร่ือง  เวทีวิจัยธรรมศาสตร 2551 
  รองอธิการบดีฝายวิจยัแจงใหที่ประชุมทราบวา ดวยมหาวิทยาลัยกําหนดจัดงานเวทวีจิัย 
ธรรมศาสตร 2551 หัวขอเร่ือง “รักษคน รักษสังคม รักษส่ิงแวดลอม” ในวันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2551 ณ 
อาคาร SMEs มธ. ศูนยรังสิต ขณะนีแ้มการประชาสัมพันธจะลาชาไปบาง แตทุกอยางมีความพรอมแลว และ
ขอใหถือวา การจัดงานครั้งนี้เปนงานของทุกคณะ เพราะผลงานที่นํามาแสดงเปนผลงานของคณาจารยของ มธ. 
ทุกคณะ การจดังานวิชาการสําหรับทุกคณะใหครอบคลมุทุกสาขาวิชาเปนเรื่องที่ยากมาก ซ่ึงจะมีความยากกวา
ที่คณะจะไปจดัเรื่องที่คณะเชี่ยวชาญ อาจจะมีคนสนใจในกลุมเฉพาะเจาะจงมาก ดังนั้น การจดังานครั้งนี้เปน
เร่ืองคอนขางจะกวาง และหองประชุมที่จดังานสามารถบรรจุคนไดถึง 400 คน เพราะฉะนัน้ ในวันเปดงานจะ
ขอเรียนเชิญผูบริหารทุกทาน และตองการใหคณาจารยหรือนักศึกษาปริญญาโท/ปริญญาเอก เขารวมพิธีเปด  
เพราะไดประสานงานใหผูส่ือขาวมาทําขาวดวย จึงตองการใหเปนการแสดงออกถึงความรวมมือทางดาน
วิชาการอยางดยีิ่งสําหรับ มธ. 
  ประธานกลาววา ขอเชิญผูบริหารทุกทานเขารวมงาน โดยงานจะมีในวนัที่ 12 – 13 
พฤศจิกายน 2551 ณ อาคาร SMEs ระหวางการจัดงานจะมีรถ NGV. 2 สาย ไปสงถึงบริเวณงานดวย และขณะนี้
ฝายวิจยัไดทําจดหมายถึงอาจารยทุกทานโดยตรงอีกทางหนึ่งแลว ถือวาเปนกิจกรรมใหญ ในปแหงการวิจยัของ
ธรรมศาสตร 
  คณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีกลาววา การจดัเวทีวจิัยธรรมศาสตรของมหาวิทยาลัย 
ในวนัที่ 1 2 – 13 พฤศจิกายน 2551 มีขอแนะนําวา หวัขอเร่ืองของการวิจัยอาจจะมีจาํนวนมาก หากฝายวจิัยจะ
ยกมา 2 – 3 เร่ือง ที่มีความโดดเดนและจัดสงไปยังสื่อมวลชน ตรงนี้จะทําใหส่ือมีจุดที่จะนําไปเผยแพรใหได 
กรณีผลงานวจิยั หากม ีAbstract หรือจัดเปนรูปเลมที่เปนเอกสารเรียบรอยอาจจะสงไปใหกับหนังสอืพิมพ กรณี
ของคณะพาณชิยศาสตรและการบัญชีไดจดัสงหนังสือทีเ่ปนรูปเลมใหกับหนังสือพิมพฉบับหนึ่ง ซ่ึงก็มีการลง
ขาวใหถึง 2 คร้ัง เปนประโยชนมาก 
      ในเรื่องฐานขอมูลดานบุคลากรของมหาวิทยาลัย ซ่ึงมกีารอภิปรายกนัมาหลายครั้งวา จะ
ขอใหทุกหนวยงานสงฐานขอมูลของตัวเองในเรื่องของบุคลากรทุก ๆ ฝายทั้งสายวิชาการ สายสนบัสนุนตาง ๆ 
รวมทั้งเจาหนาที่ที่ทางคณะจางดวยเงินของคณะดวย แตไมเห็นมกีารตดิตามเรื่องนี้หรือทําแบบฟอรม จะให
จัดสงกันอยางไร จึงตองการใหจดัทําเรื่องนี้ เพื่อที่ขอมูลของบุคลากรของ มธ. จะไดมีความชัดเจนทุก 3 เดือน 
และจะไดรูวายังมีจุดออนในเรื่องของบุคลากรตรงสวนใด จะมีกลยุทธที่จะปรับอยางไร โดยเฉพาะเรื่อง
ตําแหนงทางวชิาการในภาพรวมของมหาวทิยาลัย 
      เร่ืองของภาวะการมีงานทาํ ซ่ึงเปนที่ทราบกันดแีลววา ภาวะเศรษฐกจิในปหนาจะไมดี 
ในขณะที่นกัศกึษาของ มธ. นั้นอัตราการมงีานทํายังไมสูงและฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีก็ไปทําการตก
ลงกับทาง ก.พ.ร. ไวที่ 80% ตนเองเปนหวงวา หากมหาวทิยาลัยไมดําเนินการอะไรในเชิงรุกเพื่อทีจ่ะชวย
นักศึกษา อาจจะทําใหมหาวทิยาลยัมีปญหาได จะขอใหฝายการนักศกึษาหรือมหาวทิยาลัยจัดทาํแผนใน
ภาพรวมวา จะชวยนกัศึกษาในการเตรียมความพรอมเพื่อที่จะหางานทําไดอยางไร ตรงนี้คณะตาง ๆ อาจจะ 
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ชวยกันดแูลของตัวเอง กรณคีณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี ไมมีปญหาเรื่องนักศกึษาไมมีงานทํา แตอยางไร 
ก็ตามเพื่อใหมกีารทํางานเชิงรุก ในปนีแ้ทนที่จะรอใหบริษัทเอกชนทําหนังสือไปที่คณะเพื่อขอใชสถานที่ หรือ
แจงนกัศึกษาวา จะมาถายทอดวาบริษัทของเขาดีเดนอยางไรเพื่อดึงดดูนกัศึกษาเขาไปทํางาน คณะจะทําหนังสือ
ไปยังบริษัทตาง ๆ ที่เคยเขามาทํา Job Fair กับคณะ บริษทัในตลาดหลกัทรัพยฯ และบริษัทที่เดน ๆ ทั้งหลาย 
จัดทําเปน Job Fair ตามระยะเวลาที่กําหนด อาจจะหนึ่งสปัดาหเปนเวลา 2 คร้ัง กอนที่นักศึกษาจะจบออกไปใน
ปหนา นอกจากนี้คณะจะจัดอบรมในเรื่องของ Program สําเร็จรูปทางดาน Computer หรือ Software ที่จําเปน
ใหกับนักศกึษา ซ่ึงนักศึกษาสวนใหญก็มีความสามารถอยูแลว แตคณะตองการจะเนนใหมีทกัษะมากขึ้น จะดู 
Software ที่สําคัญ ๆ รวมทั้งอีกกรณหีนึ่งทีน่ักศึกษามักจะไมคอยมี Resume หรือตัวประวัติของเขาหาก
มหาวิทยาลัยจะมีการจดัอบรมใหทราบวา จะเขยีนในรูปแบบอยางไร และใหคําปรึกษากับนกัศึกษาใน 
เร่ืองเหลานี้ จะชวยนักศกึษาได 
      ประธานกลาววา กรณีขอเสนอแนะเรื่องการวิจยั ขอฝากรองอธิการบดีฝายวจิัยและหัวหนา
งานประชาสัมพันธ หากมีบางเรื่อง บาง Program ที่นาสนใจและจัดสงไป ส่ือจะถายทอดตอได ยังเหลือเวลาอีก
ประมาณ 10 วนั ถาสงไปทั้งหมด ส่ือก็ไมรูวาจะลงอะไรให ขอเสนอนี้เปนประโยชน คณะพาณิชย-ศาสตรและ
การบัญชีมีงานวันที่ 5 พฤศจิกายน 2551 เขาใจวาจะมกีารกลาวถึงในสือ่ตาง ๆ คอนขางมาก โดยวิธีการ
ประชาสัมพันธหลายรูปแบบที่คณะทําอยู สวนเรื่องภาวะการมีงานทํานั้น ฝายการนกัศึกษารับไป เปนผูดูแลงาน
แนะแนวอาชพี ตัวอยางของคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีอาจจะถอืเปน Best Practice ของคณะใน
มหาวิทยาลัยได สวนประเดน็ที่เกีย่วกับ KPI นั้น จะมใีนวาระเพื่อทราบในการประชมุครั้งนี้แลว 
  มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมรับทราบ 

1.4 เร่ือง  ปริญญาตรีภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2551 ที่ทาพระจนัทร 
  ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา ในภาคฤดูรอน ปการศกึษา 2551 จะเปนปแรกที่
มหาวิทยาลัยเปดการเรียนการสอนภาคฤดูรอน สําหรับนักศึกษาทีเ่รียนอยูที่ศูนยรังสติ แตจะไปเปดใหเรียนที่ทา
พระจันทร ทกุปจะเปดที่ศูนยรังสิต . ปนี้จะไปเปดที่ทาพระจันทร มหาวทิยาลัยจะจัดรถรับ – สง เชา – เย็น 
สําหรับนักศึกษาที่ไปเรียนตลอดในชวงภาคฤดูรอนเพื่อใหนักศกึษาที่ศนูยรังสิตทั้งคณะทางดานสงัคมศาสตร
และมนษุยศาสตร คณะทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และคณะทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพที่เลือก
ลงทะเบียนไดไปเรียนที่ทาพระจันทร เพื่อใหรูจักทาพระจนัทรบาง เพราะการเปนนักศกึษา มธ. โดยไมเคยไป
ทาพระจันทรจนกระทั่งถึงวนัรับปริญญา จะเปนเรื่องที่แปลก สําหรับรายละเอียดจะขอใหรองอธิการบดีฝาย
วิชาการไดสรุปใหที่ประชุมทราบตอไป 
  รองอธิการบดีฝายวิชาการกลาววา จากเอกสารแผนสีเหลืองที่เพิ่งแจกทีป่ระชุมไปนั้น จะมี
รายละเอียดของวิชาที่จะเปดสอนที่ทาพระจันทร 7 วิชา แตบางวิชาจะมีมากกวา 1 Section โดยมีเปาหมายคือ จะ
มีนักศึกษาประมาณ 1,500 คน ที่ลงทะเบียนเรียนที่ทาพระจันทร ฝายวชิาการไดรวมมือกับฝายการนักศึกษา
กําหนดใหมีการจัดกิจกรรมตาง ๆ ที่ทาพระจันทร ไมวาจะเปนการเยีย่มชมหอเกยีรติยศและการทัศนศึกษารอบ 
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เกาะรัตนโกสินทร เพื่อชมวฒันธรรมตาง ๆ รวมถึงกิจกรรมอื่น ๆ ที่อาจจะมเีสริมเขามา กรณีนี้เปน 
ขอมูลเบื้องตน ขอใหคณบดไีดประชาสัมพันธใหกับนักศึกษาป 1 หรือป 2 หรือป 3 ที่เปนเปาหมายที่จะไปเรียน
ที่ทาพระจันทรไดทราบดวย 
  ประธานกลาววา คร้ังนี้เปนปแรก จะพยายามทําทุกป รองอธิการบดีฝายวิชาการเห็นวา นาจะมี
นกัศึกษา 1,500 คน – 2,000 คน แตตนเองเห็นวา หากได 1,000 คนมาเรียน ก็ถือวาประสบความสําเร็จแลวในป
แรก เดิมมหาวทิยาลัยคิดวา จะลดแลกแจกแถม คือลงทะเบียนโดยจายครึ่งราคา แตคิดทบทวนแลวเห็นวา การ
จัดรถรับสงไปกลับเชา – เย็นจะดกีวา และการจัดกจิกรรมนั้น ฝายการนักศึกษาจะรับไปคิดกิจกรรมในชวง 
Summer ในชวงเยน็บางวนัอาจจะมกีารแสดงดนตรี การพาทัวรเกาะรัตนโกสินทร คงไมใชทุกคนไดไป ผูใดมา
สมัครกอน ก็จะไดไป ขอฝากคณบดีทกุคณะที่มนีักศึกษาไดแจงใหนกัศึกษาทราบตอไป มหาวิทยาลัยมีความ
ประสงคที่จะใหนักศกึษาสายวิทยาศาสตรสุขภาพที่สามารถจะจัดตารางเรียนได ขอใหไปเรียนที่ทาพระจันทร 
ประมาณหนึ่งเดือนครึ่งในชวง Summer จะทําใหนกัศึกษาไดเรียนรูไดซึมซับประวัติศาสตรของมหาวิทยาลัย 
จะไดพูดไดวา คร้ังหนึ่งเคยเรียนที่ทาพระจันทร ในฐานะที่เปนบณัฑิตจาก มธ. ดวย ในระยะแรกอาจจะไม
สะดวกกับบางคณะที่เรียนเปน Module หรือบางคณะทีม่ีการเรียนตอเนื่อง แตตอไปหลังจากปแรกมหาวิทยาลัย
จะพยายามปรบัใหไปไดกับทุกคณะดวย จะขอเชิญทุกคณะ ความสําเร็จของการนี้ไมไดอยูที่นกัศึกษาไปเรียน
มากเทานั้น แตหมายถึงการที่ทําใหนกัศึกษา มธ. เปนชาวธรรมศาสตรไดซึมซับความเปนธรรมศาสตรที่ทา
พระจันทร ซ่ึงเปนประวัติศาสตร เปนจุดเริม่ตนของมหาวิทยาลัย โดยที่มหาวิทยาลัยถือวาเรื่องนี้เปนเรื่องที่มี
ความสําคัญและพยายามผลักดัน ในปตอไปจะทําตลอดและจะเพิ่มจํานวนวิชาเพิ่มทางเลือกใหนกัศึกษามากขึน้ 
ในขณะนี้มี 7 – 8 วิชา ฝายวชิาการจะไดประชาสัมพันธถึงนักศึกษาโดยตรงทั้งผาน Website ของมหาวิทยาลัย 
และแจกจายเอกสารเหลานี้ ขอฝากผูบริหารดวย โดยเฉพาะทานที่อยูที่คณะตาง ๆ ใหผูบริหารในคณะไป
ดําเนินการ ขอเรียนวาแมกระทั่งในหลกัสตูรนานาชาติกเ็รียนได หากไมมีปญหาขัดของในเชิงเวลาทั้งหลาย ซ่ึง
หมายถึงนักศกึษาสถาบัน SIIT. หรือนักศกึษาในหลักสตูรนานาชาติของคณะอื่น ๆ ถาในชวง Summer ปลอด
การเรียนจริง ๆ เพราะคาลงทะเบียนจะถูกกวาหลักสูตรภาษาอังกฤษอยูแลว ก็เปนนโยบายอีกเรื่องหนึ่งที่จะ
ขอใหผูบริหารที่เปนกรรมการ ก.บ.ม. ชวยประชาสัมพันธ ฝายการนักศกึษาจะรับไปทําประกาศเรือ่งกิจกรรม 
ในชวงใกล ๆ ใหนกัศึกษาทราบอีกครั้ง 
  รองอธิการบดีฝายการนักศกึษากลาววา ตองสงเสริมใหนกัศึกษาไดทํากจิกรรมดวยตวัเองดวย 
ไมใชเพยีงแตฝายการนักศกึษาและกองกิจการนักศึกษาจดักิจกรรมใหเทานั้น แตทําใหนักศกึษาโดยเฉพาะอยาง
ยิ่งนักศกึษาทีท่าพระจันทรใหมีกิจกรรมรองรับเพื่อน ๆ ที่มาจากศูนยรังสิตดวย เปนแนวทางเสรมิเขาไป 
  คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยากลาววา ในการเปดสอนภาคฤดูรอน นักศกึษาใน
โครงการพิเศษตาง ๆ ก็สามารถลงทะเบียนเรียนไดในราคาถูกปกติดวย ใชหรือไม 
  ประธานกลาววา เปนนโยบายที่มหาวิทยาลยัจะพยายามทาํ หากไมมีขอขัดของในเรื่องตาราง 
เรียนปกติของนักศึกษา ขอใหรองอธิการบดีฝายวิชาการรับไปดูตรงนี้ เนื่องจากเปนวชิาของมหาวิทยาลัย จะไม 
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สนใจวา จะเปนนักศกึษาโครงการประเภทใด หากลงทะเบียนได มเีวลาเรียนเต็ม ไมขัดกับวิชาหลักที่ลงเรียน 
จะรับทั้งหมด รวมทั้งนักศกึษาจากศนูยลําปางดวย เพราะรองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยลําปาง แจงวา ศูนย 
ลําปางก็สนใจ นักศึกษาอาจจะมาอยูหอพกัที่ศูนยรังสิตในระหวาง Summer 
  มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมรับทราบ 

1.5 เร่ือง  จุลสารธรรมศาสตร ฉบับเดือนตุลาคม 2551 
  ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา มหาวิทยาลัยและหนวยงานตาง ๆ ไดจัดทําเอกสารตาง ๆ 
ดังนี ้
  (1) จุลสารธรรมศาสตร ปที่ 41 ฉบับที่ 14 ฉบับเดือนตุลาคม 2551 ซ่ึงหนาปกจะเปน
ผลงานวิจัยดีเดน ของมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ประจําป 2551 
  (2) เอกสารฝายวิจยั มธ. เปดรับขอเสนอการวิจัยเพื่อเสนอทุนสนับสนุนงานวจิัย ประจําป
งบประมาณ 2552 จากกองทนุวิจยัของ มธ. 
  (3) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรรวมกับหลายองคกรผลิตรายการโทรทัศน “พลเมืองคนกลา” เชิด
ชูผูกลาแหงสังคมไทยออกอากาศทางสถานีโทรทัศนไทยพีบีเอสทุกวันเสาร เวลา 15.30 น. 
  มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  2  เรื่อง  เสนอที่ประชุมเพือ่พจิารณาดานบริหารงานบุคคล 
    2.1 เร่ือง  เสนอที่ประชุมเพือ่อนุมัต ิ(ตามเกณฑปกติ) 
  ก.  กรณีขาราชการ สายวิชาการ 
  2.1.1 เร่ือง  กองแผนงานขออนุมัติเล่ือนระดับขาราชการ สายสนับสนุนวิชาการ 

จํานวน 1 ราย 
  รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา กองแผนงานเสนอขอเลื่อนระดับ น.ส.สิริพรรณ 
เอกภัทรสกุล ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน 5 (ตําแหนงเลขที่ 1893) ระดับ 5 ขั้น 15,160 บาท 
งานวิเคราะหและจัดทํางบประมาณ ซ่ึงผานการประเมินฯ แลว ใหดํารงตาํแหนงสูงขึ้น อีก 1 ระดับ เปนระดับ 6 
ขั้น 15,780 บาท ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 8 กนัยายน 2551 เปนตนไป 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมไดพจิารณาแลว มมีติอนุมัติเล่ือนระดับ น.ส.สิริพรรณ  เอกภัทรสกุล ตําแหนง
นักวเิคราะหนโยบายและแผน 5 สังกัดกองแผนงาน ใหดาํรงตําแหนงสงูขึ้น อีก 1 ระดับ ตามที่เสนอ 
  2.1.2 เร่ือง  สถาบันเอเชียตะวันออกศกึษาขออนุมตัิเล่ือนระดับขาราชการ สาย 

สนับสนุนวิชาการ จํานวน 1 ราย 
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  รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา สถาบันเอเชียตะวันออกศกึษาเสนอขอเลื่อนระดับ 
ขาราชการสายสนับสนุนวิชาการ ระดับ 5 จาํนวน 2 ราย ซ่ึงผานการประเมินฯ แลว ใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นอีก 
1 ระดับ เปนระดับ 6 ทั้งนี้ ตัง้แตวนัที่หนวยงานรับเรื่องดงันี้ 
  ตําแหนงนักวชิาการโสตทัศนศึกษา 
  - นายวชิระ  รอตรวย (ตําแหนงเลขที่ 1544) ระดับ 5 ขั้น 14,860 บาท เปนระดับ 6 
ขั้น 15,410 บาท ตั้งแตวนัที่ 31 กรกฎาคม 2551 
  ตําแหนงบุคลากร 
  - น.ส.พรพรรณ  จันทรแพทยรักษ (ตําแหนงเลขที่ 1648) ระดับ 5 ขั้น 15,760 บาท เปนระดับ 6 
ขั้น 16,480 บาท ตั้งแตวนัที่ 9 กรกฎาคม 2551 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมไดพจิารณาแลว มมีติอนุมัติเล่ือนระดับขาราชการสายสนับสนุนวิชาการ ระดับ 5 
สังกัดสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา จํานวน 2 ราย ใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นอีก 1 ระดบั ตามที่เสนอ 
  ข.  กรณีพนกังานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 
  2.1.3 เร่ือง  คณะวารสารศาสตรและส่ือสารมวลชนขออนุมัติจางพนักงาน 

มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 ราย 
  รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชนเสนอขอ
ดําเนินการดังนี้ 
  (1) กําหนดเงื่อนไขการจางตาํแหนงเลขที่ 5347 ตําแหนงอาจารย เดิมขัน้วุฒิปริญญาโท-เอก 
เปน “ปริญญาโทหรือเอกทางวารสารศาสตร” 
  (2) จาง น.ส.เกศราพร  ทองพุมพฤกษา เปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนง
อาจารย (ตําแหนงเลขที่ 5347) โดยใหไดรับคาจางขั้น 18,310 บาท สูงกวาวุฒิ 6 ขัน้ เนือ่งจากมีประสบการณ
การสอนที่มหาวิทยาลัยคริสเตียน เปนเวลา 10 ป 8 เดือน 23 วัน ตั้งแตวนัที่ 8 กันยายน 2540 - วันที ่31 
พฤษภาคม 2551 โดยขอใชเงินจากตําแหนงเลขที่ 5112 จํานวน 4,860 บาท มาพอกสมทบตําแหนงเลขที่ 5347 
ซ่ึงมีเงินเพียง 13,450 บาท 
  ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. อนุมตัิเปนตนไป 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมไดพจิารณาแลว มมีติอนุมัติกําหนดเงื่อนไขการจางตําแหนงเลขที่ 5347 และจาง 
น.ส.เกศราพร  ทองพุมพฤกษา เปนพนักงานมหาวทิยาลยั สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย สังกัดคณะวารสาร
ศาสตรและสื่อสารมวลชน ตามที่เสนอ 
  ค.  กรณีพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ 
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  2.1.4 เร่ือง  สํานักงานอธิการบดี (ฝายบริหารบุคคล) ขออนุมัติยายพนักงาน- 

มหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 1 ราย 
  รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา สํานักงานอธิการบดี (ฝายบริหารบุคคล) เสนอขอยาย 
นายศรายุทธ  สนธิหยัน พนกังานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตําแหนงพยาบาล (ตําแหนงเลขที่ 5081) 
ขั้น 12,330 บาท โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ ซ่ึงไดรับคัดเลือกไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงพยาบาล 
(ตําแหนงเลขที่ 5657) ขั้น 12,330 บาท กองกิจการนกัศึกษา โดยโอนอตัราคาจางจากตําแหนงเลขที่ 5081 มาตั้ง
จายตําแหนงเลขที่ 5657 เปนการสับเปลี่ยนกัน ทั้งนี้ ใหมีผลตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2551 เปนตนไป 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมไดพจิารณาแลว มมีติอนุมัติยาย นายศรายุทธ  สนธิหยัน พนกังานมหาวิทยาลัย สาย
สนับสนุนวิชาการ ตําแหนงพยาบาล โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกยีรติ ไปแตงตั้งใหดาํรงตําแหนง
พยาบาล กองกิจการนกัศึกษา ตามที่เสนอ 
  2.1.5 เร่ือง  กองคลังขออนุมัตกิําหนดตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย สาย 

สนับสนุนวิชาการ จํานวน 1 ราย 
  รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา กองคลังเสนอขอกําหนดตําแหนงพนกังาน
มหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตําแหนงเลขที่ 5680 ขั้น 9,570 บาท เปนตําแหนงนักวิชาการเงนิและบัญชี 
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. อนุมตัิเปนตนไป 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมไดพจิารณาแลว มมีติอนุมัติกําหนดตําแหนงพนักงานมหาวทิยาลัย สายสนับสนุน
วิชาการ ตําแหนงเลขที่ 5680 เปนตําแหนงนักวิชาการเงนิและบัญชี สังกัดกองคลัง ตามที่เสนอ 
 

ระเบียบวาระที่  3  เรื่อง  เสนอที่ประชุมเพือ่พจิารณาดานการบริหารมหาวิทยาลัย 
    3.1 เร่ือง  พิจารณาปรับเงินคาเบ้ียประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ปการศึกษา 2552 
  รองอธิการบดีฝายการนักศกึษาแถลงวา เนื่องจากเบี้ยประกันอุบัตเิหตนุักศึกษาที่ใชอยูใน
ปจจุบันไดใชมาเปนเวลา 10 ปแลว ในปจจบุันนี้ฝายการนักศึกษาไดพยายามพจิารณาแลว แตก็ยังไมเปนไป
ตามที่มหาวิทยาลัยตองการ และบริษัทประกันภัยก็จะขอปรับราคาเบี้ยประกนัจึงไดนําเขาที่ประชมุ
คณะกรรมการโครงการประกันอุบัติเหตุแกนักศกึษาที่ประชุมพิจารณาแลวเหน็วา ในปการศึกษา 2552 ควรมี
การปรับเงินคาเบี้ยประกันอบุัติเหตุ จาก 100 บาท เปน 110 บาท เนื่องจากปที่ผานมานั้น มีบริษัทยืน่เสนอราคา
ขอรับประกันอุบัติเหตุใหแกนักศึกษาจํานวนนอยและเสนอคาเบี้ยประกันในอัตราสูงกวาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ไวคือ 100 บาท มีเพียง 1 บริษัทที่เสนอราคา 100 บาท ประกอบกับภาวะเงินเฟอของประเทศ ทําใหโอกาสที่จะ
มีบริษัทยื่นเรื่องขอรบัทําประกันอุบัติเหตุแกนักศกึษาในอัตราเดิมยาก คณะกรรมการจึงไดปรึกษาหารือกัน 
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และมีมติเห็นควรใหมกีารปรับอัตราคาเบี้ยประกนัอุบัติเหตุนักศกึษา จาก 100 บาท เปน 110 บาท และในการ
เก็บอัตราคาเบีย้ประกนัฯ ดังกลาวยังหาขอสรุปไมไดวา ควรจะเก็บอัตราเดียวกันคือ 110 บาท ทุกชั้นป หรือเก็บ
เฉพาะนกัศึกษาปที่ 1 เปนตนไป เพราะนกัศกึษาในชั้นปที่ 2, 3, 4 จะติดขอระเบียบการลงทะเบียนของ
มหาวิทยาลัยหรือไม 
  นอกจากนี้ยังพบกรณีที่นกัศึกษาลาพักการศึกษาแลว ไมไดรับการคุมครองอุบัติเหตุ เนื่องจาก
มิไดชําระเงนิคาเบี้ยประกนัไว ที่ประชุมจงึมีมติเห็นควรใหนกัศึกษาทกุคนที่พักการศึกษาไมวาจะดวยเหตุผลใด
ก็ตาม ควรใหมีการชําระคาเบี้ยประกนัอุบตัิเหตุทุกราย เหมือนกับการชําระคารักษาสถานภาพนักศึกษาที่ตอง
ปฏิบัติตามระเบียบเพื่อเปนการคุมครองนักศึกษา เมื่อประสบอุบัติเหตุหรือเสียชีวิต 
  ประกันที่มกีารพิจารณากนัมากก็คือวาจะเก็บแตเฉพาะนกัศึกษาป 1 เทานั้นหรือวาจะเก็บทุก
ช้ันป พรอม ๆ กัน ตั้งแตปการศึกษา 2552 สรุปงาย ๆ จะทําคลาย ๆ กับการเก็บคาหนวยกิต คือเก็บเฉพาะป
การศึกษา 2552 เทานั้นเปนตนไปหรือจะเกบ็ทุกชั้นปในปหนาเปนตนไป ซ่ึงทางกองคลังไดหารือกบักอง
กิจการนกัศึกษาแลวไดความดังนี ้
  1. มติที่ประชุมคณะกรรมการโครงการประกันอุบัติเหตใุหขึ้นคาเบีย้ประกัน เนื่องจาก 
มหาวิทยาลัยมกีารเรียกรองคาสินไหมที่สูง และสภาพพืน้ที่ของมหาวิทยาลัยอยูชานเมืองเปนทําเลใกลเคียงถนน
ใหญจะเกดิอุบตัิเหตุไดงาย แตคณะกรรมการฯ มีประเด็นวาการกําหนดอัตราเพิ่มจะผดิระเบียบของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 เพราะกาํหนดไว  
100 บาท  
      ในกรณีนี้หากเห็นชอบใหเก็บคาเบี้ยประกันเพิ่ม จะตองกําหนดระเบยีบใหมเปนประจําป
การศึกษา 2551 
  2. กรณีที่นกัศกึษาลาพักการศึกษา ในปจจบุันไมมีการจดัเก็บคาเบีย้ประกัน ซ่ึงมีปญหาวาเมื่อ
นักศึกษาประสบอุบัติเหตุจะไมสามารถเบิกเงินประกันได คณะกรรมการฯ จึงเสนอใหมีการเก็บเงนิคาเบี้ย
ประกันกับนักศึกษาที่ลาพักศึกษาดวย 
  3. คณะกรรมการขอหารือวาเก็บคาเบี้ยประกัน จํานวน 110 บาท จะเกบ็เทากันทุกชัน้ป หรือ
เก็บเฉพาะนักศึกษาที่เขาใหม ซ่ึงควรจะเกบ็เทากันทุกชัน้ป เพราะทําประกันอุบัติเหตุเปนรายป ไมใชการเก็บ
เงินคาหนวยกติ 
  อนึ่ง เงินกองทนุประกันอุบตัเิหตุนกัศึกษาจะมีเงินคงเหลือนอยลง เพราะมีการจายเงิน
ชวยเหลือนักศกึษาจํานวนมาก โดยที่มีเงนิเหลือจากการทาํประกันมาเขากองทุนนอยและคณะกรรมการฯ มี
ประเด็นวา การที่นักศึกษาเขารับการรักษาอันเนื่องมาจากการเกดิอุบัติเหตุ ควรไปเบกิจายจากประกันรถยนต
ตามพระราชบญัญัติคุมครองฯ ไมใชเบกิจากบริษัทกอนควรจะเบิกในสวนเกินจากเบกิตาม พ.ร.บ. ซ่ึงเปน
สาเหตุหนึ่งทีท่ําใหบริษัทเรยีกคาสินไหมในปตอไปสูง (ปการศึกษา 2551 ตองจายใหบริษัท 95 บาท) 
  สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
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  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาใน 2 ประเดน็ ดังนี ้
  1. อนุมัติจัดเกบ็คาเบี้ยประกนัภัยอุบตัิเหตแุกนกัศึกษา จาก 100 บาท เปน 110 บาท และเก็บใน 
ปการศึกษา 2552 กับนักศกึษาทุกชั้นปหรือวาเก็บเฉพาะนกัศึกษาทีเ่ขาใหม 
  2. กรณีที่นกัศกึษาลาพักการศึกษาแลว ไมไดรับการคุมครองอุบัติเหตุ เห็นควรใหนกัศึกษาทุก
คนที่พักการศกึษาไมวาจะดวยเหตุผลใดกต็าม ควรใหมกีารชําระคาเบีย้ประกนัอุบัติเหตุทุกรายเชนเดียวกับการ
ชําระคารักษาสถานภาพนักศึกษา 
  ที่ประชุมเสนอความคิดเหน็และขอสังเกตบางประการ ดงันี้ 
  1. ประธานกลาววา กรณีที่ฝายการนกัศึกษาเสนอคือ ขอปรับจาก 100 บาท เปน 110 บาท ทุก
คน ทุกชั้นป รวมทั้งนักศกึษาที่ลาพักการศกึษาดวย เปนการเพิ่มอีก 10 บาท และเพิ่มกรณีที่นกัศึกษาลาพัก
การศึกษาดวย ซ่ึงเดิมไมตองประกัน ขณะนี้จะบังคับวา หากยังมีสถานภาพการเปนนกัศึกษา ก็จะประกัน
อุบัติเหตุใหดวย 
  2. คณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีกลาววา เร่ืองการขอปรับ 10 บาท ไมใชเปนเรื่อง
ใหญ แตมองไมเห็นประเด็นที่จะปรับ เพราะกรณี มธ. เกบ็จากนกัศึกษา 100 บาท จายใหบริษัท 95 บาท 
ในขณะที่จฬุาลงกรณมหาวทิยาลัยเก็บจากนักศกึษา 100 บาท จายใหบริษัท 51 บาท และยังไดรับการชดเชยใน
กรณีที่เกดิเหตตุาง ๆ มากกวา มธ. เชน เสียชีวิตจากอุบตัิเหตุ กรณี มธ. ได 150,000 บาท จุฬาลงกรณมหาวิทยา-
ลัยได 210,000 บาท คารักษาพยาบาล อุบัติเหตุจายครั้งละ 20,000 บาท จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยได 30,000 บาท 
ในสวนของจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัยผลตอบแทนที่นกัศกึษาไดดีกวาของ มธ. มาก และจายเพียง 51 บาท ดังนั้น 
จึงไมมีประเดน็ที่จะตองไปปรับคาเบี้ยประกัน ควรจะตองไปเจรจากบับริษัทประกนัภัย แทนทีจ่ะตองจายถึง 
95 บาท ใหจายอยางมาก 55 บาท สําหรับคาเงินเฟอที่ปรับขึ้นมา ดังนั้น หากมหาวิทยาลัยไมสามารถจะไปเจรจา
ได ตนเองยนิดีรับไปเจรจาใหกับทางบริษทัประกันภัย 
      ประธานกลาววา .ในหลกัการขอปรับเปน 110 บาท เพราะฐานเดิม 95 บาท แตการประกัน
ในปหนานั้น ขอเชิญคณบดคีณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีรวมในคณะกรรมการโครงการประกนัอุบัติเหตุ
แกนกัศึกษา และรวมเจรจาดวย กรณีนีเ้ปนเงื่อนไขในการเจรจาในปตอไป ในกรณีของคณะพาณิชยศาสตรและ
การบัญชียกขึน้มา จะเปนขอสังเกตในการเปรียบเทียบตอนเจรจาสําหรับปหนาได 
      รองอธิการบดีฝายการนกัศึกษากลาววา ตนเองก็ไมเหน็ดวย และพยายามตรึงราคา 100 บาท 
มาโดยตลอด ในปกอนหนานี้จะไดราคาประมาณ 80 บาท 85 บาท 90 บาท จึงมีเงินเหลือประมาณปละ 10 – 15 
บาท มาเขากองทุนไว แตปทีผ่านมาราคาที่ต่ําสุดที่ไดมาคอื 95 บาท และผูที่ทําการเจรจาก็คือ รองศาสตรา-จารย 
สุดา  วิศรุตพิชญ จากคณะนติิศาสตร ซ่ึงเปนผูที่อยูในวงการประกันภัยอุบัติเหตุประกนัภัยโดยตรงไปเจรจาให 
ขอเรียนวาปญหาของ มธ. กับของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยนั้นมีความแตกตางกัน เพราะจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยอยูในเมือง มธ. ออกไปอยูชานเมือง บริษัทประกันภัยจะพิจารณาวา ในปที่ผานมามีการเบิกคา
รักษาพยาบาล คาประกันเทาใด และที่ผาน ๆ มา จะเสมอตัวพอดี เพราะนักศึกษาของ มธ. มีอุบัติเหต ุ
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มาก รถจักรยานยนตเกิดอุบตัิเหตุบอย มกีารเบิกเงินเปนจํานวนมาก เพราะฉะนัน้จึงใหราคาที่ถูกกวานี้ไมได 
นี่คือปญหาในการเจรจา หากดูจากแนวโนมของ 3 ป ที่ผานมา กรรมการจึงเห็นควรปรับขึ้นไป 10 บาท ซ่ึงได
ประเมินวา ในปหนาขั้นต่ําทีจ่ะไดก็คือ 100 บาท แตหากคณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีจะไดชวย
เจรจาใหไดราคาต่ํากวานัน้ จะเปนเรื่องที่ดี 
  3. ประธานกลาววา เขาใจวาขอเสนอที่ผานมาอยูบนพืน้ฐานของตัวเลข แตบังเอิญวา มธ. ไป
เบิกคารักษาพยาบาลสูงในปที่ผานมา นักศกึษาของจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัยไมไดขับรถจักรยานยนต แต
นักศึกษาของ มธ. ขับรถจักรยานยนตเกือบทั้งหมด จึงมีเหตุทํานองนี้เกดิขึ้น และปหนาอาจจะตั้งคนไปเจรจา
ขอใหลดลงมา อาจจะไดต่ํากวา 100 บาทกไ็ด แตขอหลักการในเรื่อง 110 บาท ซ่ึงจะครอบคลุมไปอีก 2 – 3 ป 
      ประเด็นหนึง่ที่จะขอฝากรองอธิการบดีฝายการนกัศึกษา เปนขอสังเกตอยูในเอกสารเสนอที่
ประชุมคือ พยายามที่จะใหไปเบิกจากบรษิทัประกันภัยกอน หมายถึงประกันอุบัตภิัยจากรถกอนจึงจะมาบริษัท
ประกันอุบัติเหตุ ซ่ึงดูเหมือนจะเปนขอดตีอการเบิกคาสินไหมทดแทน แตในทางกลับกันจะมีปญหากับ
นักศึกษาของ มธ. เพราะการไปเครมกับบริษัทที่ประกนัอบุตัิภัยจากรถ หมายความวาตองไปลงบันทึกประจําวัน
ไวเปนหลักฐาน ตองไปแจงความดําเนนิคดี ตองเสียเวลามาก กวาจะเครมได เพราะฉะนั้นในกรณีทีเ่ปน
อุบัติเหตุไมรายแรงเกดิขึ้นในมหาวิทยาลัยหรือไมมีประกัน ทางโรงพยาบาลธรรมศาสตรฯ มักจะใหกองทนุ
รับผิดชอบไปเพราะนักศกึษาไมตองการเสียเวลาไปที่สถานีตํารวจคลองหลวงแจงความลงบันทึกประจําวนั 
และตองไปรอการติดตอยาวนาน โรงพยาบาลจะพยายามอํานวยความสะดวกในแงนี้ เพราะฉะนัน้ ขอฝากไป
หารือกับกรรมการกองทุน ซ่ึงเปน 2 เร่ือง ระหวางการไปเครมกับบริษัทเปนจํานวนมาก ก็จะทําใหเสยีคาเบี้ย
ประกันมาก หากไมใหเครมมาก ก็ไปเครมจากผูรับประกนัภัยจากรถยนต ซ่ึงจะมีขั้นตอนยุงยากมากในทาง
ปฏิบัติ ถาไมใชอุบัติเหตุที่หนัก โรงพยาบาลธรรมศาสตรฯ มักจะผานไปและมาเครมทางนี้แทนเพื่ออํานวย
ความสะดวกใหกับนกัศึกษา กรณีนี้เปนวิธีปฏิบัติที่อภิปรายกันในคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
ธรรมศาสตรฯ ใหไปทําความเขาใจกับกรรมการกองทุน โรงพยาบาลกพ็ยายามจะใชแนวทางนี้ หากเปน
อุบัติเหตุหนัก จะใหไปแจงความใหไปหาบริษัทประกันมารับผิดชอบกอน แตหากเปนอุบัติเหตุเล็กนอย อาจจะ
ไมตองเสียเวลาไปแจงความ ใหมาเบกิกับทางนี้ 
  4. คณบดีคณะเศรษฐศาสตรกลาววา จะมี 2 ประเด็นคือ ประเด็นเรื่องของคาเบี้ยประกันและ
ประเด็นเรื่องความเสี่ยงของนักศึกษา มธ. เห็นดวยกับคณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีวา อาจจะตองมี
กระบวนการเจรจา ซ่ึงที่ประชุมไดขอสรุปแลว แตสวนที่สองซึ่งเกี่ยวกับเรื่องของโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุของ
นักศึกษา จะขอใหฝายการนกัศึกษาตดิตาม หากมีสถิติในเรื่องเหลานี้ จะมีวิธีรณรงคเพื่อลดในเรื่องอุบัติเหตุ
อยางไร มาตรการนี้เปนเรื่องที่สําคัญกวาที่มหาวิทยาลัยจะนําไปพจิารณา โดยปกติเร่ืองอุบัติเหตุ เร่ืองประกัน  
หากมีการเบกิจายคาสินไหมทดแทนไดงาย จะทําใหมีการละเลยในเรื่องนี้ รวมทั้งในเรือ่งความประมาทดวย 
      ประธานกลาววา ในปหนาจะพยายามขอลดเบี้ยประกนัดวย ถาเปนไปได เพราะมีการ 
รณรงคใหใชรถจักรยาน และไมสนับสนุนใหใชรถจกัรยานยนตแลว รองอธิการบดีฝายการนกัศึกษาจะม ี
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ประเด็นนี้ไปเจรจาดวย 
  มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมไดพจิารณาแลว มมีติอนุมัติปรับเงินคาเบี้ยประกันอุบัติเหตุนกัศึกษา ปการศึกษา 
2552  จาก 100 บาท เปน 110 บาท โดยเกบ็จากนกัศึกษาระดับปริญญาตรีทุกชั้นปคอื ป 1, ป 2, ป 3 และป 4  
และกรณีนักศกึษาที่ลาพักการศึกษาทุกกรณี ตองเก็บคาเบี้ยประกนัอุบตัิเหตุดวย 
    3.2 เร่ือง  รายงานการพิจารณาปรับแกไขพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
  พ.ศ. .... 
  ผูอํานวยการสํานักงานนิติการแถลงวา ในเบื้องตนขอทําความเขาใจวา รางพระราชบัญญัติ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรฉบับนี้ไดเคยผานการพิจารณาของสภามหาวทิยาลัยไปแลวคร้ังหนึ่ง ไดจดัสงไปให
รัฐบาล คณะรฐัมนตรีตามขัน้ตอน และไดสงไปยังสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เร่ืองไดอยูในขั้นตอนของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา และไดมีขอสังเกตขอเสนอแนะกลับมาใหมหาวิทยาลัยหลายประการ และในชวงตนป 
2550 นโยบายของรัฐบาลไดขอใหมหาวิทยาลัยตาง ๆ พจิารณารางพระราชบัญญัติฯ อีกครั้งหนึ่ง ซ่ึงในสวน
ของ มธ. โดยนโยบายของอธิการบดีไดส่ังการใหสํานกังานนิติการดําเนินการศึกษาพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
และสถาบันอุดมศึกษาทีเ่ปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ และนําหลักการที่ดีที่มีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติ
เหลานั้นมาพจิารณาปรับแกไขรางพระราชบัญญัติมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร และนําเสนอคณะกรรมการ
กฤษฎีกาเพื่อพจิารณาตอไปนั้น 
  งานการคดีและรางระเบยีบไดพิจารณาดําเนินการศึกษาบทบัญญัติในพระราชบัญญัติของ
มหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาที่เปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ประกอบกับขอเสนอและความเห็นของ
คณะกรรมการกฤษฎีกาในการพิจารณาปรบัแกไขรางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (เลมเหลือง
แดง) รวมทั้ง ไดนําขอคิดเหน็จากการจัดใหมีการประชมุชี้แจงและรับฟงความคิดเหน็จากประชาคม ทั้งในสวน
ของบุคลากรและนักศึกษา รวม 3 คร้ัง มาใชเปนแนวทางในการปรับแกไขรางพระราชบัญญัติมหาวทิยาลัย 
ธรรมศาสตร ซ่ึงขณะนี้ไดดาํเนินการเสร็จเรียบรอยแลว โดยมีสาระที่เปลี่ยนแปลงไปจากที่มีกําหนดไวราง
พระราชบัญญัติเลมเหลือแดง ดังนี ้
  (1) แกไขคําเรยีกบุคลากรของมหาวิทยาลัยจากเดิมทีเ่รียกวา เจาหนาที่มหาวิทยาลัย แกไขเปน
พนักงานมหาวิทยาลัยตามขอเสนอของคณะกรรมการกฤษฎีกา ทั้งนี้ เพื่อใหสอดคลองกับมหาวทิยาลัยในกํากับ
แหงอื่นและเปนคําที่ใชเรียกอยางเปนทางการที่ทางราชการใชอยู 
  (2) กําหนดใหมีบทบัญญัติที่แสดงความเปนมาและเอกลักษณของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไว 
ตามมาตรา 7 วรรคแรก กําหนดปณิธานของมหาวิทยาลัยตามมาตรา 7 วรรคสอง และกําหนดหลักการการ
บริหารงานตามมาตรา 8 
  (3) แกไขบทบญัญัติที่วาดวยวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยที่เดิมมีเพยีงเร่ืองการจัดการศึกษา 
การทําวิจยั การใหบริหารทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ใหเนนหนักที่การสราง พัฒนา 



- 15 - 
 
ประมวล และประยุกตองคความรูทั้งมวล จัดการศึกษา เผยแพรความรู สงเสริมและพัฒนาวิชาการ การทําวิจยั 
ใหบริการทางวิชาการแกสังคมเปนสําคัญ ตามมาตรา 7 
  (4) เพิ่มเติมเรือ่งการจัดการศึกษารวมกับสถาบันการศึกษาอื่น ตามมาตรา 11  
  (5) กําหนดยกเวนไมนํากฎหมายที่วาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายวาดวยแรงงาน
สัมพันธมาใช แตไมยกเวนกฎหมายวาดวยประกันสังคม (มาตรา 12) ซ่ึงเปนการแกไข หลักการตามราง
พระราชบัญญัติเลมเหลือง – แดง 
  (6) แกไขหลักการเรื่องการเปลี่ยนสถานภาพไปเปนพนกังานมหาวิทยาลัยของขาราชการ ที่แต
เดิมกําหนดใหตองผานการประเมินเพื่อเขาสูการเปนพนกังานมหาวิทยาลัยไวทกุกรณ ี
       ในหลักการใหมกําหนดไวสามชวงเวลา คือ ชวงที่หนึ่งภายในสามรอยหกสิบหาวัน นับแต
วันที่พระราชบัญญัติมีผลใชบังคับ ไมตองประเมินเพื่อเปล่ียนสถานภาพ ชวงที่สองเกินกวาสามรอยหกสิบหา
วันแตไมเกนิสามป ตองมีการประเมนิเพื่อเปล่ียนสถานภาพ ชวงที่สาม ภายหลังจากนัน้จะไดรับการเปลี่ยน
สถานภาพไดเมื่อมหาวิทยาลัยเหน็วาจะเปนประโยชนแกมหาวิทยาลัย (มาตรา 97) 
  (7) กําหนดสิทธิของขาราชการที่เปลี่ยนสถานภาพใหชัดเจนขึ้น โดยมีสิทธิดังตอไปนี ้
       7.1 ถือวาเปนการออกจากราชการเพราะราชการยุบเลกิตําแหนง มีสิทธิไดรับบําเหน็จ
บํานาญตามกฎหมาย (มาตรา 99) 
       7.2 มีสิทธิไดรับเงินเดือนหรือประโยชนตอบแทนอืน่ไมรอยกวาทีไ่ดรับอยูเดมิ (มาตรา 98) 
       7.3 มีสิทธิที่จะเลือกเปนสมาชิก ก.บ.ข. ตอไป โดยใหถือเปนไปตามกฎหมายกองทุน
บําเหน็จบํานาญขาราชการ (มาตรา 99 วรรคสาม) 
       7.4 ผูไดรับบํานาญไดรับการยกเวนไมตองเปนผูประกันตน แตไมตดัสิทธิที่จะประกันตน 
(มาตรา 99 วรรคส่ี) 
  สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  ที่ประชุมเสนอความคิดเหน็และขอสังเกตบางประการ ดงันี้ 
  1. ประธานกลาววา เร่ืองนี้ยังอยูในกรอบของการเปนเรื่องทางเทคนิค กลาวคือ การที่
มหาวิทยาลัยพจิารณาเปนการพิจารณาหลังจากที่คณะกรรมการกฤษฎีกาไดปรับแกรางพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไปแลว และสอบถาม มธ. มาวา กรณีที่แกไขมานั้น มธ. มีความเห็นอยางไร จะยนืยนั
จะเห็นชอบหรือไม มหาวิทยาลัยก็ขอเวลาไปดูพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย 7 ฉบับที่เพิ่งออกนอกระบบ
ในชวง 1 – 2 ปที่ผานมาที่ไปเปนมหาวิทยาลัยในกํากับแลว และขอดปูญหาที่เกิดขึน้จากการใช และไดสรุป
แกไขมาดังทีป่รากฏดังเอกสารนี้โดยนําไปประชาพิจารณ 3 คร้ัง ที่ทาพระจันทร ศูนยรังสิต และประชาพิจารณ
กับนักศกึษาอกีครั้งแลวนําขอสังเกตที่ไดมาปรับอีกครั้งหนึ่ง ในครั้งนีจ้ึงนําเสนอ ก.บ.ม. เพื่อใหพจิารณา และ
จะเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป แตยังเปนการพิจารณาในเชิงเทคนิคของกฎหมายวา ควรจะเขยีนอยางไร 
รายละเอียดควรจะเปนอยางไร เพราะประเด็นในการตัดสินใจวา จะยนืยันเสนอเขาสภาผูแทนราษฎรหรือไมนัน้  
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เมื่อรางเสร็จจากสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแลว สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับจาก มธ. ไปแลวคง 
จะไปพจิารณาอีก 2 – 3 เดือน จึงจะนําเสนอคณะรัฐมนตรี ซ่ึงไมใชรัฐบาลเดียวกันกบัรัฐบาลที่ มธ. เสนอ
กฎหมายไปครั้งแรก เปลี่ยนมา 3 รัฐบาลแลว ตั้งแต มธ. เสนอกฎหมายนี้ไป คณะรัฐมนตรีจะสอบถามกลับมาที่ 
มธ. อีกครั้งวา จะยนืยนัหรือไม กรณีนัน้จะเปนการพิจารณาในเชิงหลักการอีกครั้งหนึง่ ซ่ึงเขาใจวาขัน้ตอนใน
เชิงหลักการจะมาถึงประมาณกลางปหนา ขณะนีย้ังอยูในกรอบของการพิจารณาในเชิงเทคนิค จึงเสนอขอความ
เห็นชอบจากทีป่ระชุมวา กรณีที่ไดมกีารปรับแกไปตามนี้จากการรับฟงความคิดเหน็และการดพูระราชบัญญัติ
ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล มหาวทิยาลัยเชยีงใหม มหาวิทยาลัยทักษณิ มหาวิทยาลัยบูรพา 
และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาทั้ง 2 แหงนัน้ เหน็วาจะมีการปรับแกไขในเชงิเทคนิคตามที่ไดสรุปไว 7 
ประการ ตามเอกสารเพื่อนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาวา ใหสงออกไปที่คณะกรรมการกฤษฎีกาได จะได
ยุติประเด็นในเชิงเทคนิคกอน จะไดทําใหเสร็จเปนรางที่สมบูรณและสงกลับไปที่คณะรัฐมนตรี เพือ่จะไดมี
โอกาสทบทวนหลักการอีกครั้งหนึ่งวา ตอนนั้นคณะรัฐมนตรีโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการจะ
นําเสนอคณะรัฐมนตรีอยางไรวา จะใหสนับสนุนนโยบายนี้ เพราะฉะนั้นจะใหสอบถามมหาวิทยาลัยหรือ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการจะบอกวา บรรยากาศในทางการเมอืงไมเหมาะสม งบประมาณรัฐบาลยังมี
ภาระมาก อาจจะไมเสนอคณะรัฐมนตรีกไ็ด แตตองจบในเชิงเทคนิคในขั้นตอนของคณะกรรมการกฤษฎีกานี้
กอน เปนเรื่องที่ขอนําเสนอที่ประชุมเพื่อขอความเห็นชอบตอไป 
  2. ประธานสภาขาราชการกลาววา ขอสอบถามใน 4 ประเด็น ดังนี ้
      (1) เร่ืองชื่อของสภาพนักงานมหาวิทยาลัย คือ สภาขาราชการ จะเปลี่ยนเปนสภาพนักงาน
มหาวิทยาลัย ในรางจะเขยีนเหมือนกับตกคาํวาสาย จะเขียนวาสภาพนักงานมหาวิทยาลัย สนับสนุนวิชาการ 
เหมือนกับตกคําวาสาย ในทกุขอความที่มีเร่ืองนี้ 
      (2) เร่ืองบทเฉพาะกาลที่เกีย่วกับตําแหนงที่เปนตําแหนงบริหารที่อยูประจํา เชน หัวหนา
สํานักงานอธิการบดี และกลุมผูอํานวยการกอง หัวหนางาน เลขานุการคณะ/สํานกั/สถาบัน ในรางฉบับนี้ตาม
หลักการเดิมกค็ือ จะตองแสดงความจํานงเปนพนักงานมหาวิทยาลัยภายใน 3 ป แตจากการรับฟงความคิดเห็น
หลายครั้งและจากที่เคยรับฟงอธิการบดีกลาวไววา เร่ืองนีอ้าจจะมกีารปรับแกในเรื่องที่ไมจําเปนจะตองใหออก
นอกระบบในทันที คือ จะใหเลือกไดเหมอืนกับขาราชการทั่วไป เพราะพระราชบัญญัติออกนอกระบบของ
มหาวิทยาลัยบรูพา ใหออกเฉพาะในกลุมผูบริหารที่มาจากการสรรหา ถาผูบริหารที่เปนประจํา จะใหเลือกได 
ขณะนีแ้มจะไมไดออกนอกระบบ พนักงานมหาวิทยาลัยก็ดํารงตําแหนงเลขานุการคณะ/สถาบัน/สํานัก 
ผูอํานวยการกองหรือหัวหนางานได เพราะฉะนัน้ในทางกลับกันเมื่อออกนอกระบบนั้น ตําแหนงเหลานี้อาจจะ
ไมจําเปนทีจ่ะตองออกนอกระบบก็ได 
      (3) เร่ืองวาระการดํารงตําแหนงของนายกสภามหาวิทยาลัยกับกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ขอทราบเหตุผล เพราะในเรือ่งของวาระการดํารงตําแหนงของนายกสภามหาวิทยาลัย คือ 3 ป แตกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย 2 ป เหตุใดจึงไมใหมวีาระเทากันในการดํารงตําแหนงแตละครั้ง 
      (4) ในมาตรา 20 (6) ในเรือ่งที่เกี่ยวกับการเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในขอนีก้ําหนด 
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ใหพนกังานมหาวิทยาลัยที่เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยได 2 ตําแหนง แตระบไุวชัดเจนวา เปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ยอมแสดงวา ผูที่ไมไดเปนพนักงานมหาวิทยาลัยคือ เปนขาราชการ จะไมมีสิทธิไดเปนกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยใชหรือไม ทั้ง ๆ ที่ในสวนของอาจารย รวมถึงอาจารยที่เปนพนกังานมหาวิทยาลัยดวย 
เหมือนกับใน 2 ขอนี้มีความขัดแยงกัน 
      หวัหนางานการคดีและรางระเบียบกลาววา ในประเดน็ของสภาพนกังานมหาวิทยาลัย 
สนับสนุนวิชาการ ความจริงก็เปนไปตามทีป่ระธานสภาขาราชการอภิปราย แตขอความนั้นโดยความตั้งใจคือ 
ตองการจะใหส้ัน จึงตัดคําวา สาย ออก แตในบทบัญญัตทิี่เกี่ยวกับสภาพนักงานมหาวิทยาลัย จะกลาวถึงสมาชิก
วา มาจากพนกังานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ 
      ประธานกลาววา ถาเปนเชนนี้กย็ังคงเอาไวเชนเดิม จะไมมีคําวา สาย แตเมื่อกลาวถึงคนจะมี
คําวาสายดวย แตช่ือสภาพนกังานมหาวิทยาลัย สนับสนุนวิชาการ ไมมีคําวา สาย เปนความตั้งใจ 
      ผูอํานวยการสํานักงานนติิการกลาววา ในประเด็นวาระของนายกสภามหาวิทยาลยักับ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยนัน้ เขาใจวาในปจจุบันวาระการดํารงตําแหนงไมเทากนัอยูแลวก็คือ นายกสภา
มหาวิทยาลัยกาํหนดวาระไว 3 ป และกรรมการสภามหาวทิยาลัยกําหนดไว 2 ป นํารูปแบบปจจุบนัมาใสไว 
      ประธานกลาววา เขาใจวา ปจจุบันนีว้าระของนายกสภามหาวิทยาลัยกับกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจะมีวาระ 2 ปเทากัน แตไมคอยแนใจวา มีรูปแบบของมหาวิทยาลัยอ่ืนทีค่ณะกรรมการกฤษฎีกา
ตองการใหเกดิความเหลื่อมกัน และ มธ. ไปลอกมาหรือไมเทานั้น และคําวาเทากัน จะมีความยากตรงที่วา จะให
เปน 2 ป หรือ 3 ป กรณีนี้จะกลับมาตามเดมิ คือ 2 ป ใชหรือไม 
      ผูอํานวยการสํานักงานนติิการกลาววา ในประเด็นนี้คณะกรรมการกฤษฎีกามีขอสังเกตวา 
วาระควรจะเทากัน เพื่อมใิหเหล่ือมกันมาก 
      ประธานกลาววา ในปจจุบนัมีวาระ2 ป กจ็ะไดแกไขใหเปน 2 ป เหมือนเดิม จะมีปญหาบาง
คือ เร็วเกินไป แตหากเปน 3 ป จะเปนการเปลี่ยนหลักการของสภามหาวิทยาลัยทั้งหมด คอนขางจะเปนเรื่อง
ใหญ ดังนัน้ ควรจะเอาตามเดิมคือ วาระ 2 ป ทั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
      สวนประเดน็เรื่องสิทธิในการเปนกรรมการสภามหาวทิยาลัยนั้น เปนอยางที่สัมพนัธกับ
ประเด็นที่ 2 ขอแขวนไวกอน เพราะประเด็นที่ 2 บังคับทั้งหมด ใหขาราชการสายสนับสนุนวิชาการชั้นผูใหญ
ตั้งแตระดับหวัหนางานตองเปลี่ยนสถานภาพเปนพนกังานมหาวิทยาลัยภายใน 3 ป จะวางหลักไววา เมื่อมีการ
เลือกตัวแทนเขาไปในสภามหาวิทยาลัยนัน้ เฉพาะพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพแลวเทานั้นที่จะเขา
มาได ไมใหขาราชการเขามา เพราะบังคับใหทุกคนที่เปนขาราชการชั้นผูใหญเปลี่ยนสถานภาพทั้งหมด ซ่ึงถา
ไปปรับเรื่องหวัหนางาน อาจจะตองไปดูตรงนี้ตอไปดวย ขอแขวนประเด็นนี้ไวกอนเปนประเดน็ทีสั่มพันธกัน 
  3. คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการกลาววา มีขอระบุวา คณะและวิทยาลัย ทําหนาที่จดัการศึกษา
ใหปริญญาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา สถาบันมีหนาที่ทําการวจิยัและใหบริการวิชาการ แต ณ ปจจุบนั
นี้สถาบันภาษาไดเปดหลักสูตรปริญญาโท 2 หลักสูตร ไมทราบวา กรณีจะคานกนัหรือไม แตหลักสูตรปริญญา 
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โทที่เปดอยูกด็าํเนินการมานานมากแลว ขอสอบถามวา จะจดัการอยางไร 
      ประธานกลาววา กรณีที่เปนอยูเดิมก็เปนตอไปโดยใหสวนราชการทัง้หลายในมาตรา 90 
สวนราชการเดิมและหนวยงานที่มหาวิทยาลัยตั้งขึ้นเปนหนวยงานตอไปจนกวาจะมีขอกําหนด มหาวิทยาลัยคง
จะเดนิตามแนวทางนี้ ขอความนี้ไมไดตางจากพระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในปจจุบนั แตไป
ตีความกันโดยอาศัยมติสภามหาวิทยาลัยวา ทําได อนุมัติเปดการเรียนการสอนไปแลว เพราะฉะนัน้ ส่ิงที่ไดทํา
มากอนหนานี้ จะไดรับความคุมครองตามเดิม 
  4. รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลกลาววา ในมาตรา 27 ใหมีคณะกรรมการผูบริหาร
มหาวิทยาลัย นาจะใชคําวา คณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัย ไมตองมีคําวา “ผู” และเรื่องตําแหนงทาง
วิชาการในมาตรา 73 กําหนดใหบุคคลใดที่ไดรับพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหดํารงตําแหนงศาสตราจารย หรือ 
ศาสตราจารยพิเศษ ใหมีสิทธิใชตําแหนงดงักลาวเปนคํานําหนานามเพือ่แสดงวิทยฐานะไดตลอดไป ในบรรดา
ตําแหนงเหลานี้จะมีตําแหนงศาสตราจารยเกียรติคณุดวย เขาใจวาตอนที่ใหมีศาสตราจารยเกยีรติคณุ เพราะไม
สามารถใชศาสตราจารย หรือรองศาสตราจารย นําหนาไปจนตลอดได ผูที่เกษียณอายรุาชการแลวกต็องแตงตั้ง
เปนศาสตราจารยเกียรติคณุ แตขณะนี้ถาอนุญาตใหใชคํานําหนานามไดตลอด จะตองมีศาสตราจารยเกียรติคณุ
อีกตอไปอีกหรือไม 
      ประธานกลาววา ในประเด็นหลังหลักการเปนไปตามที่รองอธิการบดีฝายบริหารบคุคล 
อภิปรายมา มธ. ไมไดแตงตัง้ศาสตราจารยเกียรติคณุมาเปนเวลานานมากแลว เพราะเห็นวาเปนศาสตราจารย 
ไปตลอด แตในพระราชบัญญัติของหลายมหาวิทยาลัย ถึงแมหลักการจะเปนเชนนีก้ย็ังคงตําแหนงนี้ไว 
เพราะฉะนั้น จึงเขียนเอาไวโดยลอกับของเดิมของ พระราชบัญญัติ มธ. และลอกับมหาวทิยาลัยอ่ืนทีอ่อกนอก
ระบบ เพื่ออาจจะตองมีกรณทีํานองนี้ขึ้นในกรณใีดกรณหีนึ่ง แตก็ตระหนักในหลกัการที่ไดเปลี่ยนไปแลว และ 
มธ. ก็ไมไดแตงตั้งศาสตราจารยเกียรติคณุเปนเวลานานพอสมควรแลว เพราะทราบวาเปนศาสตราจารย เปนไป
จนตลอดชีวิต 
      สวนประเดน็ของคณะกรรมการผูบริหารมหาวิทยาลยั เขาใจวาเคยอภิปรายในชั้นการ
ประชาพิจารณ ขอหารือผูอํานวยการสํานักงานนิติการวา ตกลงตัดคําวา คณะกรรมการผูบริหารมหาวทิยาลัย ให
เปนคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย จะไปทับซอนหรือไปตรงกับความอื่นที่ใชแลวในชื่อทํานองนี้ในสวน
อ่ืนหรือไม 
      ผูอํานวยการสํานักงานนติิการกลาววา จะมีปรากฏอยูที่เดียวในมาตรา 27 หากเหน็ควรใหตัด
ก็สามารถตัดได 
      ประธานกลาววา ถาเชนนัน้ก็ขอใหตัดคาํวา ผู ออกไป จะไดไมตองเปลี่ยนอะไรมาก 
  5. คณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีกลาววา มเีร่ืองหนึ่งที่คณะพาณิชยศาสตรและการ
บัญชีเคยทําเรือ่งเสนออธิการบดีแลว ยังไมไดตกลงกนัคือ เร่ืองตําแหนง “ธรรมศาสตราภิธาน” เดมิที่เสนอไป
นั้นจําไมไดวาชื่ออะไร และอธิการบดีไดสงเรื่องกลับมา ซ่ึงคณะจะเสนอใหม เปน “ธรรมศาสตราภิธาน” 
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กลาวคือ คณะตองการจะไดบุคคลภายนอกที่มีความเชีย่วชาญมีความโดดเดนมาชวยคณะ เปนระยะเวลา 
ส้ัน ๆ 2 – 3 ป เขามาชวยแนะนําในเรื่องงานวิจยั หรือ Project ที่สําคัญ ๆ จึงตองการจะมีโครงการตรงนั้น และ
อีกกรณหีนึ่งคณะพาณิชยศาสตรและการบญัชีมีและไดรับความสนับสนุนจากภาคเอกชนก็คือ เร่ือง Share 
Professor Ship ไมทราบวา ลักษณะเชนนีจ้ะตองมีปรากฏในพระราชบญัญัติหรือไม 
      ประธานกลาววา โดยหลักการแลว อาจจะไมตองใส ใหเปนเรื่องของสภามหาวิทยาลัยใช
ดุลยพินิจออกขอบังคับตามอํานาจหนาที่ เดิมที่มหาวิทยาลัยสงคืนไป เพราะบังเอิญคณะพาณิชยศาสตรและการ
บัญชีใชช่ือวา ธรรมศาสตราจารย ซ่ึงมีขอบังคับวาดวยธรรมศาสตราจารย ที่มหาวิทยาลัยไดกําหนดเอาไวเมื่อ
ประมาณเกือบ 10 ปมาแลว และมหาวิทยาลยัไดแตงตั้งใหศาสตราจารยสัญญา  ธรรมศักดิ์ เปนธรรมศาสตรา-
จารย ไปแลว หากตั้งขึ้นมา จะไปซ้ํากับมหาวิทยาลัย จึงสงกลับคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี และแจงไปวา 
กรณีนี้มีขอบังคับแลว เฉพาะชื่อธรรมศาสตราจารย แตงตั้งไมได จะตองแตงตั้งตามขอบังคับนั้น แตกรณีทีจ่ะ
เสนอมาเปนธรรมศาสตราภิธาน เหมือนกบั ศาสตราภิธานของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยหลักการ
มหาวิทยาลัยไมมีขอขัดของ จะสนับสนุน แตเนื่องจากใชช่ือที่เปนชื่อกลาง ๆ ของมหาวิทยาลัย เพราะฉะนัน้ 
เพื่อใหมกีติกาบางอยางรองรับดวย อาจจะตองไปออกเปนขอบังคับของสภามหาวิทยาลัย และเปดเอาไววา ถา
คณะใดจะขอตั้งลักษณะนี้ จะตองปฏิบัติตามเกณฑอยางไร คงเขียนใหสอดคลองกับ Share Professor Ship ของ
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีที่คิดเอาไว และคงจะตองเปดใหคณะอื่นใชไดดวย ถาเขาเงื่อนไขตามนี้โดยขอ
อนุมัติสภามหาวิทยาลัยเปนกรณี ๆ ไปในการตั้ง เห็นวาคงไมขัดของ จะขอตอบคําถามก็คือโดยพระราชบัญญตัิ
นี้ ขอบังคับในลักษณะเชนนีส้ามารถทําไดอยูแลว แมพระราชบัญญัติปจจุบันก็ทาํได เดิมที่ติดนัน้ จะเรียกชื่อ
อยางไร จะไปซ้ํากันเทานั้น 
  6. คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมืองกลาววา หนวยงานที่มีลักษณะการ
บริหารงานโดยเฉพาะที่มีระเบียบของตัวเอง เชน วิทยาลัยนวตักรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตรฯ สถาบัน
เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร เขาใจวา ในพระราชบัญญัติใหมไมไดระบุถึงโดยเฉพาะ เหน็วาโครงสรางการ
บริหารงานขางในก็ไมเหมือนกัน คณะสถาปตยกรรมศาสตรฯ ไมมีคณะกรรมการประจํา แตมีคณะกรรมการ 
บริหารแยกออกมาและมีคณะกรรมการอํานวยการซอนลงไปอีกระดบัหนึ่ง ไมทราบวาสถานภาพตอไปของ
คณะหรือหนวยงานเหลานี้จะเปนอยางไร รวมทั้งสถานภาพที่เปนอยูทุกวันนี้ของบคุลากร ก็มีสถานะเปน
เจาหนาที่ มไิดเปนพนกังานมหาวิทยาลัย 
      ประธานกลาววา สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการ
ผังเมือง วิทยาลัยนวัตกรรม คณะสาธารณสุขศาสตร คณะศิลปกรรมศาสตร เปนหนวยงานที่มหาวิทยาลัยจัดตั้ง
ขึ้นเอง และในบรรดาหนวยงานที่มหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้นเองเหลานี้มีลักษณะการบริหารแยกจากกันเปน 
2 กลุม กลุมหนึ่งคณะสาธารณสุขศาสตร คณะศิลปกรรมศาสตร อิงระเบียบมหาวิทยาลัยเปนหลักในการบริหาร
จัดการ กลุมวทิยาลัยนวัตกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตรฯ สถาบัน SIIT. มีระเบียบฯ ของตัวเองโดยเฉพาะ 
และบริหารโดยอิสระ การตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลยัธรรมศาสตรใหมฉบับนี้เปนการนํามหาวิทยาลัยและ 
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ทุกหนวยงานใหออกไปเปนหนวยงานที่บริหารงานอยางอิสระตามแบบอยางของสถาบัน SIIT. คณะสถาปตย-
กรรมศาสตรและการผังเมือง และวิทยาลัยนวัตกรรม ดังนั้น ตอไปนีจ้ะมีโครงสรางการบริหารงานที่เปนอิสระ
สูงมากในระดบัมหาวิทยาลัย มิใชในระดับคณะตามที่เปนอยู หากจะมคีําถามวา หนวยงานที่เปนอสิระกอนหนา
นี้จะไดรับผลกระทบหรือไม ขอเรียนวาขึน้อยูกับสภามหาวิทยาลัย เขาใจวาสภามหาวิทยาลัยจะเหน็วา ระเบยีบ
ของสถาบัน SIIT. คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง และวิทยาลัยนวัตกรรม ที่ออกไวรวมทั้งระเบียบ
ของสํานักงานจัดการทรัพยสินดวย นาจะเปนเรื่องที่สภามหาวิทยาลัยไดไตรตรองมาแลววา มีความเหมาะสม
และไมปรับเปลี่ยน แตหากสภามหาวิทยาลยัจะปรับเปลีย่น โดยเห็นวาเหมือนกนัทั้งหมดแลว ก็ทําให
เหมือนกนักับหนวยงานอืน่ดวย เปนอีกเรื่องหนึ่ง แตหากสอบถามความเห็นตนเอง เห็นวาสภามหาวิทยาลัย
นาจะมีคําตอบอยูวา หนวยงานเหลานี้ไดผานการไตรตรองผานการแกไขระเบียบฯ มาระดับหนึ่งจนมีความ
เหมาะสมสอดคลองกับลักษณะภารกิจอยูแลว เพราะฉะนัน้ ใหทําตามทีท่ํามาโดยไมตองปรับเปลี่ยนแกไข
ระเบียบฯ หลักการควรจะเปนเชนนัน้ เพราะระเบียบฯ ที่มีอยูเดิมจะใชไดตอไป จนกวาสภามหาวทิยาลัยจะมี
การแกไขระเบียบ ขอบังคับ ในเรื่องเหลานี้ หากเห็นวาควรจะตองแกไข 
  7. คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมกลาววา ขออภปิรายสืบเนื่องในเรื่องประเดน็ของหนวยงานที่
ขณะนีเ้ปนหนวยงานในกํากบัของมหาวิทยาลัย ในมาตรา 44 กําหนดใหมีคณะกรรมการประจําคณะหรือ
วิทยาลัย ซ่ึงกาํหนดใหคณบดีเปนประธานกรรมการและกรรมการอีกจาํนวนหนึ่ง ซ่ึงในคณะเหลานี ้อธิการบดี
เปนประธาน ในขณะที่มาตรา 101 ซ่ึงเปนบทเฉพาะกาล กําหนดใหกรรมการที่มีอยูในปจจุบันคือ กรรมการใน
คณะ ในวิทยาลัย ยังคงเปนอยูจนกวาจะหมดวาระ เมื่อหมดวาระแลวตองใหดําเนินการตามพระราชบญัญัตินี้
แปลวา อธิการบดีตอไปจะไมเปนประธานในหนวยงานอิสระเหลานี้ใชหรือไม จะมอบใหคณบดีเปนแทน หาก
ตีความเชนนั้น จะขอความชดัเจนในประเด็นนี้ตอไปคือ ในความอิสระนั้นจะถูกเปลีย่นไปตามกฎหมายนี ้
      ประธานกลาววา มาตรา 105 กําหนดวา หากสภามหาวทิยาลัยไมไดออกระเบียบ ขอบังคับ 
ใหม ใหถือวาระเบียบขอบังคับที่ออกอยูนัน้ใชได เพราะฉะนั้น ภายใน 3 ป สภามหาวิทยาลัยคงจะ Reconsider 
ในประเด็นตาง ๆ เหลานี้ ขอเรียนวา แมกระทั่งเปนหนวยงานในกํากับของมหาวิทยาลัยที่เปนอิสระ อธิการบดีก็
ไมไดเปนประธานทุกหนวย อธิการบดีไมไดเปนกรรมการประจําคณะสาธารณสุขศาสตร ไมไดเปนประธาน
กรรมการประจําคณะศิลปกรรมศาสตร ไมไดเปนประธานกรรมการอาํนวยการวิทยาลัยนานาชาตปิรีดี พนม
ยงค มีแตระเบยีบขอบังคับเดมิที่เขียนไวกอนหนานี้เทานัน้ที่จะใหอธิการบดีเปนประธานกรรมการอํานวยการ
สถาบัน SIIT. ประธานคณะกรรมการอํานวยการคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง และเปนประธาน
กรรมการอํานวยการวิทยาลัยนวตักรรม นอกเหนือจากทีก่ลาวมาก็ไมไดเปน เพราะฉะนั้น เปนหนาที่ที่สภา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจะตอง Reconsider เร่ืองนี้ภายใน 3 ป ที่กฎหมายใหไว หากสภามหาวิทยาลัยธรรม-
ศาสตรเห็นวา รูปแบบนั้นถูกตองแลว ดแีลว กรณีสถาบัน SIIT. มีเหตุผลสนับสนุนกค็ือ เปนกรรมการไตรภาคี
ระหวาง มธ. สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และสภาเศรษฐกจิแหงชาติญ่ีปุน เพราะฉะนัน้ ควรจะตองเปน
อธิการบดีเปนประธานคณะกรรมการอํานวยการแทนทีจ่ะเปนผูอํานวยการสถาบัน ซ่ึงมีสถานะต่ํากวา 
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ผูอํานวยการ KEIDANREN ของประเทศญี่ปุน หรือต่ํากวาประธานสภาอุตสาหกรรมฯ หรือกรณีของคณะ
สถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมืองกับวทิยาลัยนวัตกรรมนั้น อาจจะเปนประเดน็ทีค่วรจะตองไปพิจารณากนั
อีกครั้งหนึ่ง ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจะตองพิจารณาภายใน 3 ปวา ควรจะตองใชรูปแบบอยางไร แต
ใน 3 ปนั้น ระเบียบนั้นยังใชไดจนกวาจะมกีารเปลี่ยนแปลงโดยมติสภามหาวิทยาลัย 
  8. คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมกลาววา กรณกีารโปรดเกลาฯ ตําแหนงศาสตราจารย ขอปรึกษาวา 
ในกรณีที่มีศาสตราจารยโอนมาจากตางประเทศ ซ่ึงไดรับตําแหนงศาสตราจารยจากมหาวิทยาลัยตางประเทศ
แลว เมื่อมาอยูในประเทศไทย จะมาเปนอาจารยที่ มธ. จะยังคงไดรับตําแหนงลักษณะเชนนั้นตอไปหรือไม และ
หากเห็นวามีคุณสมบัติครบถวน ลักษณะเชนนี้จะตองขอโปรดเกลาฯ หรือไม หรือควรจะมีลักษณะ
ศาสตราจารยที่สภามหาวิทยาลัยสามารถอนุมัติไดโดยที่ไมตองสงไปโปรดเกลาฯ ควรจะมหีรือไม เชน อาจจะ
เปนศาสตราจารยประจํา มธ. หรือศาสตราจารยประจําคณะ 
      ประธานกลาววา ประเดน็แรกคือ หากบคุคลใดก็ตามที่เปน Professor ในมหาวิทยาลัย
ตางประเทศพอใจกับความเปน Professor ของตัวเองอยูเชนนั้น กไ็มตองไปโปรดเกลาฯ แมจะมาที่ มธ. แลวก็
ตาม หากใชช่ือคํานําหนานามวา เปนศาสตราจารย ก็ตองอธิบายตามที่ ดร.เกรียงศกัดิ์  เจริญวงศศักดิ ์เรียกตวัเอง
วา ศาสตราจารย เพราะทานเปนศาสตราจารยของมหาวิทยาลัยในประเทศ Canada ก็เรียกไปโดยไมไดรับการ
โปรดเกลาฯ เพราะเปนระบบการแตงตั้งของมหาวิทยาลัยนั้น ๆ แตหากทานใดประสงคจะเปนศาสตราจารย 
ของระบบมหาวิทยาลัยไทย จะตองโปรดเกลาฯ ตองนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อนาํเสนอโปรดเกลาฯ เดิม
กอนหนานี้ มธ. มีคณะซึ่งจดัตั้งมาเปนเวลานานพอสมควรแลว และมรีะบบการใหตาํแหนงศาสตราจารยไป
แลวอยูคณะหนึ่งก็คือ สถาบัน SIIT. ซ่ึงขณะนี้มีตําแหนงที่เรียกวา ศาสตราจารยแหงสถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร 2 คน ในชวง 3 ปที่ผานมาพยายามจะปรับระบบใหเขากับระบบของมหาวิทยาลัยทีเ่ปนอิสระ
มากขึ้น ก็ไดดาํเนินการใหสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรสงศาสตราจารยประจําทั้ง 2 คนมาเขา
กระบวนการของมหาวิทยาลัยเพื่อจะพิจารณาผลงานและนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเพื่อเสนอขอโปรด
เกลาฯ ตอไป ขณะนี้ศาสตราจารยของสถาบัน SIIT. ทั้ง 2 ทาน ใชคํานาํหนานามวา ศาสตราจารย แตยังไมได
โปรดเกลาฯ และมหาวิทยาลยักําลังอยูระหวางการขอโปรดเกลาฯ หากสอบถามวา ในอนาคตมหาวิทยาลัยจะมี
ศาสตราจารยของตัวเองที่ไมตองโปรดเกลาฯ หรือไม ในทางปฏิบัติมหาวิทยาลัยคงไมทําเชนนัน้ เวนแตจะทํา
เปนตําแหนงธรรมศาสตราภิชาน ตามที่คณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีอภิปรายมา หรือธรรม
ศาสตราจารย ซ่ึงเปนเรื่องภายในของมหาวทิยาลัยโดยเฉพาะ แตในอนาคตนั้น ตําแหนงศาสตราจารยของ มธ. 
ทั้งหมดจะเปนตําแหนงที่อยูในระบบคือ นําความกราบบังคมทูลโปรดเกลาฯ ทั้งสิน้ จะขอยอนกลับไปประเด็น
ที่ประธาน สภาขาราชการเสนอไววา ผูที่จะออกนอกระบบที่กําหนดวา ภายใน 3 ป ตองเปลี่ยนสถานภาพเปน
พนักงานมหาวิทยาลัยทั้งหมดนั้น รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลไดหารือในประเดน็นี้มากอนแลววา มีการพูด
กันมากวา นาจะเปนเฉพาะตําแหนงทีเ่ปนตําแหนงบรหิารหลัก หากไมเปลี่ยนเปนพนักงานมหาวทิยาลัยแลว จะ
บริหารยาก เพราะเปนคนสองระบบ ในพระราชบัญญัติใหมนี้ระบุลงไปถึงหัวหนางาน จะขออนุญาตตัดคําวา 
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หัวหนางานออก ใหเฉพาะอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก และผูอํานวยการกอง 
เทานั้น ระดับหัวหนางานอาจจะทิ้งเอาไว เพราะใหโอกาสเลือกได มิใชตําแหนงที่มีอํานาจในการบริหารชัดเจน
เหมือนกับผูอํานวยการกอง ขอตัดในสวนหัวหนางานออกไปเพื่อที่จะไดไมกระทบกับคนมาก ความจริงก็ไม
คอยกระทบเทาใด ขอเรียนวาดวยระบบเกอืบจะไมมีปญหาอะไรแลว จากที่ 7 มหาวิทยาลัยออกนอกระบบไป
ในปที่แลว ก็พยายามจดัการกันจนกระทั่งขอกําหนดตาง ๆ ไมคอยมีผลกับบุคลากรมาก บังเอิญหวัหนางานมีอยู
ทุกหนวยงาน ทุกคณะจะมหีวัหนางาน 4 – 5 คน และสํานกังานอธิการบดีก็มีหวัหนางานอยูหลายสิบคน ไม
บังคับก็จะเปลีย่นอยูแลวโดยสภาพโดยเงื่อนไข หากบังคบัเปลี่ยนทั้งหมด อาจจะเปนปญหา จะขอตดัออกไป 
ในมาตรานีก้็คือ ตัดตําแหนงหัวหนางานออกไป คงไวเฉพาะผูอํานวยการกองขึ้นไป และเลขานุการคณะ/
สถาบัน/สํานักเทานั้น หากทีป่ระชุมไมขัดของ รวมทั้งประธานสภาขาราชการ จะขอตัดประเดน็นี้ออกไป เปน
ความเหน็ที่มีการกลาวถึงในชั้นประชาพิจารณมากตามทีป่ระธานสภาขาราชการกลาวถึง จะกลาวในความรูสึก
หวงใยวา ตัวเองจะถูกบังคับใหออกจากความเปนขาราชการ เมื่อมาถึงขณะนี้ขอเรียนวา ไมคดิวาบุคลากรจะ
กลัวเร่ืองการออกนอกระบบราชการ แตคิดวาจะไดประโยชนมากกวา ในกรณีที่ออกนอกระบบราชการ แตมีผล
ทางจิตวิทยา การไปบังคับคนจํานวนมากนั้น อาจจะไมถูกตอง หากดจีริง ก็จะมาเอง จึงขอตัดหวัหนางาน
ออกไป ตนเองมีความมั่นใจวา คนจะมามากเพราะจะไดเงินเดือนมากขึน้ และไดสิทธิทุกอยางเหมือนเดิม แต
เพื่อความสบายใจของคนจํานวนมาก ก็จะตัดตําแหนงหวัหนางานออกไป แตหลักการในประเด็นการคัดเลือก
คนมาเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยในสายที่เปนตวัแทนสายสนับสนนุ ยังขอคงเอาไวเหมือนเดิมวา เฉพาะคน
ที่อยูในระบบใหมที่จะมาเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยในระบบใหมเทานั้น กรณีนี้เปนประเดน็ทีข่อปรับ 
เปลี่ยนไปจากเดิม ขอใหผูอํานวยการสํานักงานนิติการไปแกไขตามนี้ดวยกอนทีจ่ะนาํเสนอสภามหาวิทยาลัย
ตอไป รวมทั้งการแกไขชื่อคณะกรรมการผูบริหารมหาวทิยาลัย โดยการตัดคําวา “ผู” ออก 
  9. รองอธิการบดีฝายวิชาการกลาววา หากพิจารณาจากเอกสารในหนา 2 หัวขอ 7 ในหัวขอนี้
ระบุวา กําหนดสิทธิของขาราชการที่เปลี่ยนสถานภาพใหชัดเจนขึ้น โดยมีสิทธิดังตอไปนี้ ขอ 7.1 ถือวาการออก
จากราชการ เพราะราชการยุบเลิกตําแหนงมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญตามกฎหมาย และเมื่อโยงเขามาใน
มาตรา 99 สมมติ นาย ก.ยอมเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงาน หลังจากออกนอกระบบ ในวรรคสองไดกําหนดถึง
ลูกจางของสวนราชการ ซ่ึงไมทราบวาจะครอบคลุมถึงพนักงานมหาวทิยาลัยดวยหรือไม หากออกนอกระบบ
ราชการ ก็จะไดรับ ซ่ึงจะรวมถึงบํานาญดวยหรือไม 
      ประธานกลาววา ในมาตรา 99 วรรคสอง ระบุเฉพาะลกูจาง ไมระบุถึงขาราชการ ซ่ึงอยูใน
วรรคหนึ่งแลว หากเปนลูกจาง จะไดบําเหนจ็อยางเดยีว หากเปนลูกจางประจําตามระเบียบกระทรวงการคลังไม
มีสิทธิไดรับบํานาญ 
  10. ประธานสภาขาราชการกลาววา ในประเด็นผูอํานวยการกองและเลขานุการคณะ/สถาบัน/
สํานัก ยังคงระบุใหออกนอกระบบนั้น ขอใหศึกษาจากพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย 7 แหงที่ออกนอก
ระบบราชการไปแลวดวยวา ถือปฏิบัติอยางไร เพราะยังตองการใหเหมือนกันกับมหาวิทยาลัยอ่ืน ในกรณ ี
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มหาวิทยาลัยบรูพา ยังคงไว และใหตัดสินใจเอง จากการที่ไปดูงานที่มหาวิทยาลัยบูรพา สวนใหญผูอํานวยการ
กองจะออกทั้งหมด ยกเวนผูอํานวยการกองบางกลุมที่อายุราชการยังนอย ก็ยังรอระยะเวลาอีกเล็กนอย เพื่อให
ไดบํานาญมากขึ้น กรณนีั้นเปนผลประโยชนในสวนที่จะตัดสินใจ แตเห็นวาเปนสิ่งที่ดีที่เปดโอกาสใหมีโอกาส
ตัดสินใจในลกัษณะของขาราชการประจาํที่ตองอยูในตาํแหนงหนาที่เชนนั้นตลอดไป 
       อีกประเดน็หนึ่งที่อธิการบดียังไมไดตอบในเรื่องนี้ กค็ือ เร่ืองกรรมการสภามหาวทิยาลัย
แสดงวาพนักงานมหาวทิยาลยัเทานั้นที่จะเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยได ผูที่เปนขาราชการไมมีสิทธิเปนได 
เห็นวาเรื่องนีน้าจะแกไขใหเหมือนกนักับในตําแหนงของอาจารย 
        ประธานกลาววา คําถามหลังไดตอบไปแลววา ใช เฉพาะคนที่อยูในระบบใหมเทานั้นที่จะ
ไปเปนกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและเปนกรรมการสภามหาวิทยาลยัในระบบใหม ตองเปนผูที่มีสิทธิหนาที่
เหมือนกับคนอื่น ๆ ผูที่มีสิทธิหนาที่พิเศษแตกตางออกไปคือ ยังคงสถานะเปนขาราชการอยู ก็ไมควรจะเขามา
บริหารมหาวทิยาลัยนอกระบบ หลักคิดเปนเชนนัน้ ประเด็นนี้ตอบไปแลว ประเด็นเรื่องจะรวมหัวหนางานหรือ
ผูอํานวยกองหรือไม เห็นวาในชั้นนีย้ังหาขอยุติไดยาก หากไปดูมหาวิทยาลัยอ่ืน อาจจะตอบวา กรณจีฬุาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ใหอธิการบดีออกคนเดยีว คณบดีไมไดออก มหาวิทยาลยัมหิดล บังคับใหออกทั้งหมดในระดับ
ผูบริหารทั้งหมด ไมมีเกณฑแนนอน ตองกลับไปดูวาเหตผุลที่อยูเบื้องหลังคืออะไร เหตุผลที่อยูเบื้องหลังก็คือ 
หากมหาวิทยาลัยออกนอกระบบเปนมหาวิทยาลัยในกํากับแลว จะมีชะตากรรมบางอยางรวมกนัทีจ่ะตอง
ชวยกันบริหารใหดี ดังนั้น จงึเรียกรองวา ผูบริหารทุกคนควรจะตองลงเรือลําเดียวกัน จะเปนมหาวิทยาลัยใน
กํากับ สถานภาพของคนจะขึน้อยูกับฝมือของผูบริหารในการบริหารกองทุนพนักงาน หากบริหารไมดี ทําให
เงินกองทุนพนักงานเหลือนอยจนจดัสวัสดิการไดไมเพยีงพอ ผูบริหารก็จะเดือดรอนดวย เพราะกอ็ยูในกองทุน
นี้ดวย นี่คือวิธีคิดที่อยูขางหลัง กรณีของ มธ. กอนหนานี้จะเขมงวดกบัเรื่องนี้มากถึงขนาดวา หัวหนางานใหมา
ลงเรือลําเดียวทั้งหมด ในครั้งนี้ก็บอกวาหวัหนางานไมตองลงเรือก็ได หากสวนใดดกี็อยูตรงนั้น เพราะมีจํานวน
คอนขางมาก และเหน็วาหัวหนางานอาจจะไมมีสวนในการบริหารตรงเหมือนกับผูอํานวยการกอง จึงคงเอาไว
ใหผูอํานวยการกองทุกคนตองมาอยูในเรือลําเดียวกัน และหากบรหิารไมดี เงินกองทนุเหลือนอย จะตองรับผล
นี้ดวยกนั ซ่ึงเปนวิธีคิดที่ทําอยู แตตนเองมคีวามเชื่อวา จากประสบการณของ 7 มหาวทิยาลัยที่เพิ่งออกนอก
ระบบไปกับสถานการณในการปรับเปลี่ยนขอกฎหมาย การตีความกฎหมาย กรณีคณะกรรมการกฤษฎีกา 
คณะกรรมการการศึกษาที่ตนเองเปนกรรมการนั้นไดตคีวามเรื่องเหลานี้ไปมากและตีความไปในทางที่เปนคุณ
แกมหาวิทยาลัยในกํากับทั้งสิ้น เพราะฉะนั้น แนวทางเหลานี้จะทําใหบุคลากรตองการจะเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย เพราะไดทกุอยางเหมือนเดิม และยังไดเงินเดือนเพิ่มขึ้น จงึไมคอยหวงเทาใด ในการที่จะตัด
หัวหนางานออกไป แตหากสอบถามวา หากเปนเชนนั้นตัดออกทั้งหมดไดหรือไม ตดัผูอํานวยการกอง ตัด
คณบดีออก ใหเหลือแตอธิการบดีคนเดยีว เหน็วาอาจจะลําบากตออธิการบดีในเวลานั้นในการบรหิารงาน หาก
ไมมีผูใดมาลงเรือลําเดียวกัน คิดคลาย ๆ กัน แตละคนก็จะไปมองถึงสิทธิของการเปนขาราชการจะเปนอยางไร 
จะไปเรยีกรองเงินเดือนเพิ่มโดยไมมาชวยเรียกรองเงินพนกังานมหาวิทยาลัย 



- 24 - 
 
เพิ่ม คิดเชนนีจ้ึงใหคงผูอํานวยการกองไว และขอเรียนย้าํวาแตละมหาวิทยาลัยไมเหมือนกัน หากใชตัวอยาง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใหอธิการบดีออกคนเดยีว สวนที่เหลืออาศัยความสมัครใจ แตในขณะนีก้็ออกไปมาก
แลว รองอธิการบดีก็ออกไปครึ่งหนึ่ง คณบดีก็ออกไปครึ่งหนึ่งแลว แมกฎหมายไมไดบังคับก็ตาม เพิ่งผานไปยงั
ไมถึงป กรณี มธ. ใหเวลา 3 ปในตําแหนงเหลานี้ หากครบ 3 ป แลวยังไมมาก็ตองถือวาไมประสงคจะอยูในเรือ
ลําเดียวกับบุคคลอื่นในมหาวิทยาลัย จึงไปเขียนบังคับไวเชนนั้น แตกย็งัไมจบเพราะจะตองไปแปรญัตติ ตองไป
รออีกวา ใน 7 มหาวิทยาลัยทีล่งเรือลําเดียวกันเปนสวนใหญแลว มีลําใดลมบางหรือไม ระหวางนี้ยังมีเวลาคิด
ในชั้นนี้คงเอาไวในระดับผูอํานวยการกอง แตใหเวลา 3 ป ในการดูทิศทางใหดกีอน ยังคิดวานาจะพอไปได 
ในชั้นนีต้องการจะใหคงเอาไวตรงนีก้อน 
  11. รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลกลาววา ในมาตรา 97 ซ่ึงเปนโปรโมชั่น ผูใดที่ยืน่ขอเปน
พนักงานมหาวิทยาลัยภายใน 365 วัน จะบรรจุทันที ในมาตรานี้เขียนวา ขาราชการหรือลูกจางตามมาตรา 95 
ผูใด (1) แสดงเจตนาเสียสถานภาพไปเปนพนักงานของมหาวิทยาลัย แตในมาตรา 95 นี้เปนตําแหนงบริหาร
ทั้งสิ้น เหมือนกับไมสอดคลองกับตรงมาตรา 97 หรือไม 
        หัวหนางานการคดีและรางระเบียบกลาววา ในกรณีนีอ้างผิดมาตรา ตองเปนมาตรา 96 
ไมใชมาตรา 95 
  12. คณบดีคณะแพทยศาสตรกลาววา ในมาตรา 30 “ใหมคีณะกรรมการวิชาการมหาวทิยาลัย
ประกอบดวย (1) กรรมการซึ่งเปนศาสตราจารยหรือรองศาสตราจารย กรณีนีน้าจะหมายถึงอาจารยประจําของ
มหาวิทยาลัย ไมใชบุคคลภายนอก ในสายสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร และสายวทิยาศาสตร สายละสามคน 
กรณีสายวิทยาศาสตรสุขภาพจะรวมอยูในสายวิทยาศาสตรหรือแยกออกมาเปนสายวิทยาศาสตรสุขภาพอีก
ตางหาก เพราะกําหนดไววา สายละ 3 คน 
       ประธานกลาววา ขอใหสํานักงานนิตกิารไดไปเพิ่มเติม สําหรับกรรมการซึ่งเปน
ศาสตราจารยหรือรองศาสตราจารย ความหมายตรงนีก้็คอื บุคคลภายใน เพราะบุคคลภายนอกกําหนดไวใน (3) 
แลว จะตองเขยีนใหเปนบุคคลภายใน ควรจะเปนศาสตราจารยหรือรองศาสตราจารยประจําของมหาวิทยาลัย 
สวนประเด็นเรื่องสายสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรนัน้ เนื่องจากเขยีนติดกัน จึงเทากับสายวิทยาศาสตร 
กลาวคือ ในกลุมนี้มี 6 คน สายวิทยาศาสตรจะรวมถึงวิทยาศาสตรกายภาพและวิทยาศาสตรสุขภาพ แตสาย
สังคมศาสตร ไมรวมมนษุยศาสตร จึงตองเขียน “และมนษุยศาสตร” ดวย จะขอใหชวยกันดวูา มีสวนใดผิดอีก
หรือไม แตไมจําเปนจะตองจริงจังมาก เพราะยังมีเวลาอยูอีกหลายขั้นตอนที่จะดูกัน สมมติผานคณะรัฐมนตรีไป
ได และเขารัฐสภาไดจริง อาจจะรอในลําดบัที่ 70 – 80 และหากรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาไปขอใหเล่ือน
ขึ้นมากอน คาดการวาประมาณปลายปหนา อาจจะมกีารตั้งกรรมาธิการ ซ่ึงจะตองมีบุคลากรของมหาวิทยาลัย
เขาไปดวย และไปขอแกขอปรับไดอีก ในชั้นนี้เปนเพียงการดูใหสมบรูณในเบื้องตนเทานั้น 
       โดยสรุป ขอใหสํานักงานนิติการสรุปการแกไขใน 2 – 3 ประเด็นในครั้งนี้ และปรับ
เอกสารใหม โดยใหระบวุา ผานที่ประชุม ก.บ.ม. แลว เห็นวาในทางเทคนิคถอยคําทางกฎหมายไดปรับใหม ี
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ความสมบูรณพอสมควรแลว จะไดนาํเสนอสภามหาวิทยาลัย และตอจากนั้นจะไดสงกลับไปที่สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ขอย้าํวา ยังมีขั้นตอนที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสงใหคณะรัฐมนตรี และ
คณะรัฐมนตรีจะสอบถามมายัง มธ. อีกครั้งหนึ่ง ในตอนนั้นจะทราบวา 7 มหาวิทยาลัยที่เพิ่งออกไป มีปญหาใด
ที่จะมาพจิารณาบาง เหน็วาอยางเร็วที่สุดไมนาจะกอนป 2553 ที่พระราชบัญญัติมหาวทิยาลัยธรรมศาสตรใน
กํากับจะประกาศใชได หรืออาจจะลาชากวานั้นก็ได แตคงไมเร็วกวาป 2553 
  มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมไดพจิารณาแลว มมีติใหความเหน็ชอบรางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
พ.ศ. .... และมอบหมายใหสํานักงานนิติการรับไปแกไขตามขอสังเกตของที่ประชุม และนําเสนอ
คณะอนกุรรมการสภามหาวทิยาลัยดานกฎหมาย/ระเบียบ/ขอบังคับ และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่อง  เสนอที่ประชุมเพือ่ทราบ 
    4.1 เร่ือง  ขาวประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรตามที่ปรากฏในหนังสือพิมพ 

ตาง ๆ 
  ประธานแจงใหที่ประชุมทราบการสรุปขาวประชาสัมพนัธ มธ. ตามที่ปรากฏในหนงัสือพิมพ
ตาง ๆ ระหวางวันที่ 26 สิงหาคม -  20 ตุลาคม 2551 จํานวน 429 ขาว แยกสัดสวนไดดังนี ้
  1. ขาวการศึกษา 10% 
  2. ขาวสังคม (คอลัมนยอย ๆ) 26% 
  3. บทความ/สกูปขาว 14% 
  4. ภาพขาว 11% 
  5. ขาวการเมือง 35% 
  6. ขาวกฬีา 0% 
  7. ขาวรับสมัครงาน 4% 
  สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชมุ 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมรับทราบ 
    4.2 เร่ือง  รายงานผลการเบิกจายทั้งปงบประมาณ ประจําป พ.ศ. 2551 
  ผูรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายการคลังแถลงวา ดวยงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 
2551 ไดส้ินสุดแลว งานงบประมาณขอรายงานการใชจายเงินงบประมาณ การโอนเงนิงบประมาณเหลือจายไป
เปนคาสาธารณูปโภค และยอดเงินงบประมาณคงเหลือของงบประมาณประจําป พ.ศ. 2551 ณ วนัที่ 30 กันยายน 
2551 ดังนี ้
 



- 26 - 
 
 สรุปการเบิกจาย    ตามมติ ครม.                มหาวิทยาลัยเบิกจายได 
-  เบิกจายภาพรวมทุกงบประมาณ             94 %                                    94.17 % 
-  เบิกจายงบลงทุน              74 %            81.37 % 
รายละเอียดการใชจายเงนิ ดงันี้ 

รายการ งบประมาณ เบิกจาย คงเหลือ โอนไปคา
สาธารณูปโภค 

คงเหลือ 
ทั้งสิ้น 

% การ
เบิก 

งบบุคลากร 
เงินเดือน 
คาจางชั่วคราว   
 

 
914,363,900.00 
  40,618,800.00 

 
 859,453,101.45 
  22,562,156.00 

 
54,910,798.55 
18,056,644.00 

 
     - 
 8,020,000.00 

 
54,910,798.55 
      36,644.00 

 
 93.99 
 55.55 

งบดําเนินงาน 
คาตอบแทนฯ   
คา
สาธารณูปโภค 

 
189,172,400.00 
108,915,100.00 
 

 
180,825,918.35 
143,393,264.07 

 
8,196,481.65 
(34,478,164.07)  

 
 7,130,000.00 
     รับโอน 

 
 1,066,481.65 
      7,835.93 

 
 55.55 
131.66 

งบลงทุน 
  คาครุภัณฑ 
  คาที่ดินฯ 

 
133,031,700.00 
291,075,800.00 

 
103,079,148.73 
242,010,245.12 

 
6,820,485.49 
       - 

 
  6,246,000.00 
      - 

 
 574,485.49 
       - 

 
 77.48 
 83.14 

งบเงิน
อุดหนุน 

542,035,300.00 538,543,967.52 3,353,302.48   3,090,000.00  263,302.48  99.36 

 รวมยอด
ท้ังสิ้น 

2,219,213,000.00 2,089,867,801.24 91,337,712.17  
34,486,000.00 

56,859,548.10  94.17 

หมายเหต ุมหาวิทยาลัยไดมกีารโอนคาที่ดนิ จํานวนเงนิ 12,000,000  บาท ใหกองทพับกเบิกแทน  
คาสาธารณูปโภค ไดรับงบประมาณป 2551           จํานวนเงิน     108,915,100.00  บาท 
   บวก  มธ.ศูนยลําปางโอนคาตอบแทนฯ    จํานวนเงิน         2,730,000.00  บาท 
            (เปนคาสาธารณูปโภคของ  มธ. ศูนยลําปาง) 
   เงินงบแผนดินเหลือจาย       จํานวนเงิน       31,756,000.00  บาท 
   เงินผานบัญชี          จํานวนเงิน       86,207,456.57  บาท 
                                                                                                     รวมเปนเงนิ     229,608,556.57  บาท 
   คาสาธารณูปโภคทั้งมหาวิทยาลัยป 2551    จํานวนเงิน      231,327,205.93  บาท 
   หัก คาสาธารณูปโภคเบกิจายแลว     จํานวนเงิน       229,608,556.57  บาท 
   มหาวิทยาลัยเปนหนี้คาสาธารณูปโภค    จํานวนเงิน        (1,718,649.36)  บาท 
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  ทั้งนี้ในปงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2551 มธ. ไดกันเงินไวเบกิเหล่ือมป ดังนี ้

1. คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  จํานวนเงิน      150,000.00  บาท 
2. คาครุภัณฑ    จํานวนเงิน 23,132,065.78  บาท 
3. คาที่ดินและสิง่กอสราง  จํานวนเงิน 49,065,554.88  บาท 
4. งบเงินอุดหนนุ   จํานวนเงิน      138,030.00  บาท 

   5.    งบเบิกแทน    จํานวนเงิน      432,500.00  บาท 
                รวมทั้งสิ้น              72,918,150.66  บาท 
  สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  ที่ประชุมเสนอความเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี ้
  1. ประธานกลาววา มธ. ใชงบประมาณได 94.17% ก็อยูในระดับทีใ่ชไดไมตกเกณฑของ
รัฐบาล เงินที่เหลือประมาณ 6% นั้น นอกเหนือไปจากทีข่อกันเงินหรือขอเบิกจายเหลือ่มปไว เนื่องจากยังจาย 
ไมเสร็จ แตตองถือวาใชแลวเหมือนกนั เหลือเงินประมาณ 6% ที่ใชไมได ประมาณ 120 ลานบาท มหาวิทยาลัย
ไดเก็บไปเปนคาสาธารณูปโภคทั้งหมด ไมไดสงคืนใคร เก็บไปจายเปนคาไฟฟา คาน้ําประปาที่ขาดอยู ขอเรียน
วา แตละปนั้น มธ. มีคาน้ําประปา คาไฟฟาอยูในระดับ 200 – 300 ลานบาท และไดงบประมาณทั้งปประมาณ 
100 ลานบาทเทานั้น เพราะฉะนั้น สวนทีข่าดประมาณ 100 ลานกวาบาท ในปหนามแีนวโนมจะเปน 200 ลาน
บาท ก็ตองเกบ็จากเงินเหลือจายจากเงินมหาวิทยาลัย และขาวรายก็คอื ในปหนางบสาธารณูปโภคของ
มหาวิทยาลัยลดลงดวย เพราะฉะนัน้ จะมีภาระมาก จะเกบ็จากงบประมาณเหลือจายปลายป หากไมเพียงพอ
อาจจะตองเกบ็จากเงินมหาวิทยาลัย แตหากยังไมเพียงพออีก ก็ตองขอแบงเงินจากคณะมาชวยกนัจายคาไฟฟา
เหลานี้ดวย ซ่ึงเปนเหตุผลที่มกีารรณรงคในเรื่องการประหยัดพลังงาน 
  2. รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต กลาววา กรณีเงนิที่จายคาสาธารณูปโภค ซ่ึงจะมี
รายงานคาสาธารณูปโภคทั้งมหาวิทยาลัย ซ่ึงตัวเลขอาจจะสอดคลองกัน หากดูจากในตารางหนาแรกมีการ
เบิกจายคาสาธารณูปโภคไป 143 ลานบาท เพราะไดรับงบประมาณ 108 ลานบาท และตองจาย 143 ลานบาท 
ซ่ึงจะไมตรงกบัตัวเลขที่นําเสนอในระเบยีบวาระตอไป แตตัวเลขที่ฝายการคลังเขียนไวทายตารางวา คา
สาธารณูปโภคทั้งมหาวิทยาลัยที่จายไปในป 2551 คือ 231 ลานบาท ไมแนใจวาเปนรายการเบิกจายที่บางครั้ง 
เปนหนี้คางมาจากปที่แลวและมาเบิกจายปนี้ดวย และปนีอ้าจจะยังจายไมครบอีก ตองไปจายปหนา ดังนั้น 
ตัวเลขจะไมสอดคลองกันกบัตัวเลขสาธารณูปโภคของปนี้ที่นับตั้งแตเดือนตุลาคม 2550 – กันยายน 2551 
      ประเด็นที่สองคือ หมวดเงนิเดือน จะเหน็ไดวา เหลืออยู 54 ลานบาท และมหาวิทยาลัยทํา
อะไรไมได ขอเรียนวาในบางหนวยงานคอนขางที่จะเขมงวดในเรื่องของการเพิ่มเงนิคาประสบการณใหกับ
บุคลากรโดยเฉพาะอยางยิ่งในสาขาหายากนั้น ซ่ึงจะแจงวาเพิ่มไมไดเทานั้นไมไดเทานี้ จะทําใหคนไมมา หากมี
เงินเดือนเหลือมากเชนนัน้ ในเรื่องของการเพิ่มคาประสบการณ นาจะยดืหยุนใหมากขึ้นเพื่อ 
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จะใหไดคนในสาขาขาดแคลน มาทํางานที่ มธ. ไดมากขึ้น 
      ประเด็นที่สาม ในเรื่องของรายการคาครุภัณฑเบิกจายนั้น จะขอใหสรุปเงินเหลือกบัเงินที่
ไมไดเบกิ เปน 2 รายการ เงินเหลือคือ เงินทีไ่ดส่ิงของมาครบแลว แตมีเงนิเหลือจริง เพราะประมูลแลวเงิน
คงเหลือ ซ่ึงตัดไปใชคาสาธารณูปโภค แตสวนที่ 2 เปนสวนที่ยังไมไดจัดซื้อและยงัไมไดดําเนินการ เมื่อเขียนวา
เงินคงเหลือรวมทั้ง 2 รายการไวดวยกัน ทําใหเขาใจผิดวา เหตุใดหนวยงานใชเงินเพียง 90% แตโดยขอเท็จจริง
แลว ซ้ือของครบไปแลว ถาแยกไดเปน 2 รายการ จะชวยใหเขาใจไดงายขึ้น 
      ประธานกลาววา กรณหีลังคงจะดูไดจากการติดตามการใชจายงบประมาณรายหนวยงานที่
เสนอทุก 3 เดอืน ใหดูวา คณะใดไดเงินแลว และยังไมซ้ือของบาง หรือซ้ือของครบแลวจะเหลือเงินเทาใด ซ่ึงจะ
ติดตามโดยแยกเปนเรื่องคาครุภัณฑกับคาทีด่ินกอสรางชัดเจนเปนราย 3 เดือน จะปรากฏอยู สวนประเด็นเรื่อง
คาไฟฟาเปนไปตามที่รองอธิการบดีฝายบรหิาร ศูนยรังสติ อภิปรายมาแลววา คงถือตวัเลขภาพกวาง ๆ เทานั้น 
เพราะคาไฟฟาของปที่แลวเดือนสุดทายยังไมไดจาย ยกมาจายปนี้ เพราะกวาใบเสร็จจะออกก็ส้ินเดือนกันยายน
แลว จึงคางอยู และเปนรายจายในปนี้ ขณะเดียวกันรายจายเดือนกันยายนที่กําลังมาถึง ก็จะไมจายอกี กรณีของ
เดือนกนัยายนปที่แลวกับเดือนกันยายนปนี้ บางครั้งไมเทากัน เปนชวงทีม่ีเหตุการณตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย เชน 
มีการแขงขันกฬีามหาวิทยาลยัโลก ในเดือนกันยายนคาใชจายจะสูงมาก เพราะฉะนั้น คงเปนตัวเลขกลาง ๆ 
เทานั้นที่พอจะเหน็แนวโนมวาเปนเชนนี้ แตจะบอกตรง ๆ ไมได ในทางปฏิบัติจะรูตวัเลขสาธารณูปโภคจากตวั
เลขที่คณะกรรมการรณรงคเร่ืองการประหยัดพลังงานที่รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต เปนประธาน 
นําเสนอ ตัวเลขนั้นจะมีความชัดเจนเพราะสวนนี้มหาวิทยาลัยอาจจะไมไดรวมคาสาธารณูปโภคของหนวยงาน
ที่เบิกจายตรงหรือรับผิดชอบคาไฟฟา ไมแนใจวากรณีศนูยบริการการกีฬา อาจจะรวม แตสํานักงานจัดการ
ทรัพยสินอาจจะจายแยกตางหากดวย มีมเิตอรของตนเองโดยเฉพาะ อาจจะไมมีตัวเลขที่ผานกองคลัง ดังนั้น 
ตัวเลขจริงที่จะบอกไดเร่ืองคาไฟฟาคือ ตวัเลขที่คณะกรรมการที่รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต เปน
ประธาน จะนาํเสนอตอไป สวนประเด็นเรื่องของเงินเดอืน จะแบงออกเปน 2 สวน เงินเดือนของพนักงาน
มหาวิทยาลัย ซ่ึงขณะนี้นาจะเปนสวนใหญแลว เพราะคนสวนใหญจะเปนพนกังานมหาวิทยาลัย เงินเดือนของ
ขาราชการซึ่งเปนสวนนอย แตมีเงินจํานวนมาก เพราะขาราชการมีอายรุาชการคอนขางสูง อาจจะใกลกันคือ 50 
: 50 สวนที่เปนเงินเดือนของขาราชการ ถาไมไดใชก็นํามาจายเปนคาสาธารณูปโภคได แตเงนิพนักงาน
มหาวิทยาลัยทัง้หมดที่ไมไดจาย เนื่องจากใหเปนเงนิอุดหนุน จะถูกเก็บไปเขากองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย
เอาไวจายตอนที่ขาราชการจะปรับเงินเดือน 7% หรือ 5% ก็เพิ่มใหโดยเงินสวนนี้ รวมทั้งการจายเงินสมทบ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ก็นําเงินนี้มาจาย สิทธิประโยชนตาง ๆ ตําแหนงวิชาการ ตําแหนงเชีย่วชาญของพนักงาน
มหาวิทยาลัย จะนําเงินจํานวนนี้มาจาย ดงันั้น เงินกอนนี้จะโตขึ้นเรื่อย ๆ ในระยะนี ้เนื่องจากพนกังาน
มหาวิทยาลัยยงัเปนผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย ไมมาก เปนเจาหนาที่เชีย่วชาญ เจาหนาทีชํ่านาญการ 
ไมมาก หรืออาจจะยังไมมีเลย แตตอไปจะมีรายจายสูงขึน้เรื่อย ๆ ก็ตองเตรียมเก็บเอาไว เพราะฉะนั้น หาก
สอบถามวา นํามาใชไดหรือไมในเวลาที่จะจายเงิน เห็นวาตองพิจารณาเปนราย ๆ 
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ไป ขณะนี้การจายเงินเพิ่มสูงขึ้นกวาวุฒิ คณะตองเปนผูรับผิดชอบเอง โดยนําเงนิของคณะที่ไดอัตราแลว ไดมา 
12 เดือน แตคณะไปจางในเดือนที่ 7 ดังนัน้ 6 เดือนแรกที่ยังไมไดจางมีเงินเหลือ กน็าํมาสมทบในปนั้น ๆ ได 
เวนแตคณะมคีวามจําเปนไมมีเงิน แตตองการจะไดบุคคลนี้ จะตองจางสูงกวาเงินงบประมาณที่มี มหาวิทยาลัย
อาจจะชวยเปนบางกรณไีป ก็จะพิจารณาเปนราย ๆ ไป 
  3. รองอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีกลาววา ในเรื่องเงนิงบประมาณที่ตัดโอน
ไปเปนคาสาธารณูปโภค ขอเรียนผูบริหารไวเร่ืองหนึ่งเพือ่ตระหนกัรวมกันก็คือ ยอดที่ตัดโอนไปเปนคา
สาธารณูปโภคเทาใด สํานักงบประมาณจะบันทึกไวเปนเงินเหลือที่ใชไมหมด และปตอ ๆ ไป สํานัก
งบประมาณอาจจะตดัยอดที่จะใชเร่ืองอื่นจากเงินตรงนี้ ดังนั้น ไมควรพยายามใชใหเหลือ กรณีที่เหลือและมี
ประสิทธิภาพไดแบบนี้เปนเรื่องที่ดีเปนอยางยิ่ง และขอสังเกตของรองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต มี
ประเด็นทีน่าพจิารณาคือ จะบันทึกไดหรือไมวา รายการใดที่เปนรายการเหลือจากการที่ไดส่ิงของครบแตเงินยัง
เหลือจริง ในอดีตนั้นถือวาเปนการประหยดังบประมาณ แตตัวช้ีวัดนั้นทั้งสํานักงบประมาณและ ก.พ.ร. ถอด 
แตใน มธ. ไดพยายามหารือกันวา เปนเรื่องของประสิทธิภาพการจัดการจริง ๆ และจะไมใหตดัเงนิกอนนัน้ หาก
มีการแจกแจงตรงสวนนั้นได จะดีเปนพเิศษ สวนที่เหลือจากกรณีอ่ืนและโอนไปเปนคาไฟฟา คงเปนไปตามที่
อธิการบดีไดช้ีแจงไปแลว จะบันทึกลําบาก เพราะโอนไปโอนมา และตองขอแสดงความชื่นชมทางฝายการคลัง
ที่มีประสิทธิภาพเปนอยางยิ่ง ถาสังเกตดูจากปที่แลวมา ขณะนี้ไดใชเงินเพิ่มขึ้นประมาณ 
20 – 30% ถือวาเปนความกาวหนาในการเบิกจายเปนอยางยิ่ง 
  4. ประธานกลาววา หากที่ประชุมจําได ผูอํานวยการสํานักบัณฑิตอาสาสมัครคนที่แลว
พยายามแจงใหที่ประชุมดกูรณีการใชเงนิของสํานักบัณฑิตอาสาสมัคร ทานแจงวาซื้อของหมดแลว แตมีเงนิ
เหลืออีก 4,000 บาท รายงานนั้นจะใชเพื่อการติดตามตรวจสอบวา วาง Specไว และไดส่ิงของครบ แตเงินเหลือ
ถือวามปีระสิทธิภาพสูง มหาวิทยาลัยมกีารติดตามอยูขณะนี้ เขาใจวาทุก ๆ ไตรมาสจะนํามาแจงทีป่ระชุมวาใคร
ไดงบประมาณไปแลวยังไมไดใชบาง ใหรีบใช ที่ประชุมคงพอจําไดที่ผูอํานวยการสํานักบัณฑติอาสาสมัคร
พยายามเสนอเปนประจําวา ใชครบแลว กรณีนั้นมหาวิทยาลัยจะตดิตามคาใชจายทั้งในสวนของครุภัณฑและใน
หมวดของคาที่ดินและสิ่งกอสรางได 
  5. ผูรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายการคลังกลาววา ในตารางดานหลังของเอกสารที่
นําเสนอเปนการสรุปการดําเนินงานคาครุภณัฑ ประจําปงบประมาณ 2551 จะเห็นวา แตละหนวยงานมี
งบประมาณเทาใด เบิกจายไปแลวเทาใด และมีเงินคงเหลือ กรณีนั้นกค็ือ เงินคงเหลอืที่ไดจากการซื้อครุภัณฑ
ตาง ๆ จะมีรายการอยูแลววา หากดําเนินการและไดต่ํากวางบประมาณที่ดําเนินการไว 
      ประธานกลาววา กรณีนีเ้ปนการสรุป 12 เดือน ในกรณคีรุภัณฑเปนอยางไรบางอยูใน
เอกสารหนา 3 เปนการแสดงประสิทธิภาพวา หนวยงานใดของบประมาณไวกี่รายการ และใชไปครบตาม
รายการแลวหรือไม ครบแลวเงินเหลือหรือไม 
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  มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่อง  กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งตอไป 
  ประธานแถลงวา ดวยมหาวทิยาลัยขอเสนอกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยคร้ังตอไป ในวนัจันทรที่ 17 พฤศจิกายน 2551 (ซ่ึงจะเปนการประชุมระบบ Teleconference) 
ระหวางทาพระจันทร ณ หองประชุมสัญญา  ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ช้ันสอง และศูนยรังสิต ณ หองประชุมสภา
มหาวิทยาลัย อาคารโดมบริหาร ช้ันสาม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  6  เรื่องอื่น ๆ 
   6.1 เร่ือง  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาดานบริหารงานบุคคล 

  6.1.1 เร่ือง  โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติขออนุมัติรับโอนขาราชการ 
   โดยการสับเปลี่ยนกับอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย 

รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคล แถลงวา ดวยโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกยีรติเสนอ 
ขอดําเนินการดังนี ้
  1. เปลี่ยนอัตราวางขาราชการ ตําแหนงเลขที่ 1639 ตําแหนงผูชวยพยาบาล 4 ขั้น 12,120 บาท  
เปนตําแหนงพยาบาล ชํานาญการ ระดับ 8 
  2. รับโอน นางอรมณี  ภัทรทิพากร ตําแหนงพยาบาล ชํานาญการ ระดับ 8 โรงพยาบาล 
มหาราชนครเชียงใหม คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม มาแตงตั้งใหดาํรงตําแหนงพยาบาล ชํานาญ
การ ระดับ 8 (ตําแหนงเลขที่ 1639) สังกัดโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกยีรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ตามระดับและขั้นเงินเดือนทีไ่ดรับ 
  3. ตัดโอนอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงเลขที่ 5641 ตําแหนงพยาบาล ขั้น 9,570 บาท 
โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรตคิืนมหาวิทยาลัย เพื่อเปนการสับเปลี่ยนกบัอัตราตําแหนงขาราชการ
ตําแหนงเลขที่ 1639 
  ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่  ก.บ.ม. อนมุัติเปนตนไป 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมไดพจิารณาแลว มมีติอนุมัติรับโอน นางอรมณ ี ภัทรทิพากร ตําแหนงพยาบาล 
ชํานาญการ ระดับ 8 จากมหาวิทยาลัยเชียงใหมมาสังกัดโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกยีรติ ตามที่เสนอ 

6.1.2 เร่ือง  คณะศิลปกรรมศาสตรขออนุมัติเปลี่ยนตําแหนงและกําหนด 
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ตําแหนงใหม 
  รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา คณะศิลปกรรมศาสตรเสนอขอดําเนินการดงันี้ 
  1. เปลี่ยนตําแหนงเลขที่ 2666 ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน 6 ระดับ 6 ขั้น 18,640  
บาท ซ่ึง น.ส. วิริยาภรณ  กาญจนธนอรุณ ครองอยูในสํานักงานเลขานกุาร เปนตําแหนงเจาหนาที่บริหารงาน 
ทั่วไป 6 ระดับ 6 ขั้น 18,640 บาท 
  2. กําหนดตําแหนงเลขที่ 2666 ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6 ระดับ 6 ขั้น 18,640 บาท 
สํานักงานเลขานุการ เปนตําแหนงหัวหนางานบริหารและธุรการ 
  3. แตงตั้ง น.ส.วิริยาภรณ  กาญจนธนอรุณ ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตาํแหนง 
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6 (ตําแหนงเลขที่ 2666) ระดบั 6 ขั้น 18,640 บาท ทําหนาที่ผูรักษาการในตําแหนง 
หัวหนางานบริหารธุรการ ใหดํารงตําแหนงหัวหนางานบริหารและธุรการ 
  ทั้งนี้ ตั้งแตวนัที่  ก.บ.ม. อนมุัติเปนตนไป 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมไดพจิารณาแลว มมีติอนุมัติเปลี่ยนตําแหนงเลขที่ 2666 ตําแหนงนกัวิเคราะห
นโยบายและแผน 6 ระดับ 6 เปนตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6 ระดับ 6 และแตงตั้ง น.ส.วริิยาภรณ  
กาญจนธนอรณุ ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6 ระดับ 6 ขั้น 18,640 บาท ใหดาํรงตําแหนงหวัหนางาน
บริหารและธุรการ สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร ตามที่เสนอ 

จ  กรณีผูมีความรูความสามารถพิเศษ 
6.1.3 เร่ือง  คณะทันตแพทยศาสตรขออนุมัติจางผูมคีวามรูความสามารถพิเศษ 

   ตําแหนงอาจารย จํานวน 2 ราย 
  รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา คณะทนัตแพทยศาสตรเสนอขอจางผูมีความรู 
ความสามารถพิเศษ จํานวน 2 ราย ซ่ึงเปนผูมีอายุเกิน 65 ป เปนอาจารยในมหาวิทยาลัย มีกําหนด 12 เดือน 
ตั้งแตวนัที่ 1 ตลุาคม 2551 – 30 กันยายน 2552 ดังนี ้
  1. ศาสตราจารยเกยีรติคุณ ทนัตแพทย ดร.สถิต  สิริสิงห โดยใหไดรับคาจางขั้น 16,975 บาท 
(เปนการจางครึ่งเวลาของอัตราคาจาง 33,950 บาท) 
  2. รองศาสตราจารย ทันตแพทย ประทีป  พันธุมวนิช โดยใหไดรับคาจางขั้น 33,950 บาท 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  ที่ประชุมเสนอความคิดเหน็และขอสังเกตบางประการ ดงันี้ 
  1. ประธานกลาววา ทั้ง 2 ทาน ตองมีช่ือเปนอาจารยประจําของคณะทนัตแพทยศาสตร ในแง
ของการมีอัตราอาจารยประจาํครบถวนตามเงื่อนไขการเปดสอนหลักสูตรปริญญาโท/ปริญญาเอก ดังนั้น ทั้ง 
2 ทาน คงตองมีช่ืออยูใน มธ. เพราะจะมาสอนนักศึกษาปริญญาโท ปริญญาเอก 
      คณบดีคณะทันตแพทยศาสตรกลาววา กรณีการจาง ศาสตราจารยเกียรติคุณ ทันตแพทย ดร. 
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สถิต  สิริสิงห คร่ึงเวลานั้นไดจางตั้งแตคณบดีทานกอนดวยเหตุที่อาจารยเขามาชวยเรื่องงานวิจยั เคยสอบถาม
กรณีที่จางครึ่งเวลา เพราะทานอยูที่มหาวิทยาลัยมหดิลครึ่งเวลาเชนกนั 
  3. ประธานกลาววา ขอใหคณบดีคณะทันตแพทยศาสตรไดไปหารือกบัฝายวิชาการอีกครั้งวา 
คณะทันตแพทยศาสตรขาดอาจารยที่จะทาํงานใหกับปรญิญาโท ปริญญาเอก กลาวคอื เปนผูรับผิดชอบ หรือ
เปนอาจารยประจําหลักสูตรหรือไมอยางไร เพราะวัตถุประสงคหลักตองการอาจารยผูอาวุโสเหลานี้มาชวยและ
ตองการชื่อดวยเพื่อจะไดครบถวนตามมาตรฐาน หากคณะทนัตแพทยศาสตรมีอาจารยที่เพียงพอ คงไมเปน
ปญหา แตโดยหลักการแลวมหาวิทยาลัยประสงควา ไมวาจะจางเต็มเวลาหรือจางครึ่งเวลา 
ช่ือทานจะตองอยูกับมหาวิทยาลัยเทานัน้ กรณีนี้เนื่องจากมีการทํามากอนหนานี้แลว ขอใหไปหารือกับ 
รองอธิการบดีฝายวิชาการวา ในสวนของคณะทนัตแพทยศาสตรมีปญหาเรื่องอาจารยผูรับผิดชอบในระดับที่สูง
กวาหลักสูตรปกติหรือไม ถามีอาจจะตองหารือกัน หากไมมีอาจจะยังพอผานไปได แตตอไปมหาวิทยาลัยคงจะ
ขอหลักการนี้ เพราะแมอาจารยที่เกษยีณแลวและจางครึ่งเวลา ตองมีเงื่อนไขวา ทานตองยินยอมทีจ่ะตองเปน
อาจารยประจําที่ มธ. เทานั้น แมจะไปบรรยายที่สถาบันอื่นดวยก็ตาม แตช่ือจะตองเปนอาจารยประจําของ มธ. 
เทานั้น 
  มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมไดพจิารณาแลว มมีติอนุมัติจางผูมีความรูความสามารถพิเศษ จํานวน 2 ราย เปน
อาจารยในมหาวิทยาลัย สังกดัคณะทนัตแพทยศาสตร ตามที่เสนอ 
  6.1.4 เร่ือง  สถาบันภาษาขออนุมัติจางลูกจางชาวตางประเทศ ตําแหนงผูสอน 

จํานวน 1 ราย 
  รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา สถาบันภาษาขออนุมัติจาง Mr.Daniei Raymond 
Glaus เปนลูกจางชาวตางประเทศ ตําแหนงผูสอน โดยใหไดรับคาจางเดอืนละ 19,790 บาท คาเชาบานเดือนละ 
8,000 บาท มีกําหนด 1 ป ตั้งแตวนัที่ 3 พฤศจิกายน 2551 เปนตนไป  
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมไดพจิารณาแลว มมีติอนุมัติจาง Mr.Daniei Raymond Glaus เปนลูกจางชาว
ตางประเทศ ตาํแหนงผูสอน สังกัดสถาบันภาษา ตามที่เสนอ 

   6.2 เร่ือง  พิจารณาโครงการเจาภาพกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที ่37 
  ประธานแถลงวา การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทยในขณะนี้ จะมีมหาวิทยาลัยเขา
รวมแขงขัน 100 กวาแหง และใชเวลามากพอสมควรประมาณ 10 วัน ที่ผานมา มธ. พยามยามบายเบี่ยงการเปน
เจาภาพมาโดยตลอด เคยเปน 2 คร้ังแลว กอนที่จะเปนเจาภาพการแขงขันกีฬาเอเชี่ยนเกมสคร้ังหนึ่ง และ
หลังจากการแขงขันกีฬาเอเชี่ยนเกมสอีกครั้งหนึ่ง ซ่ึงที่ผานมามีขอเสนอให มธ. เปนเจาภาพมาโดยตลอด 
เนื่องจาก มธ. เปนมหาวิทยาลัยเดียวที่มีสนามกีฬาสมบูรณที่สุดอยูในศนูย และการเดนิทางก็มีความสะดวก ป
กอนหนานี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จังหวดันครศรีธรรมราช เปนเจาภาพ และปนี้ มหาวิทยาลัยรามคําแหงเปน 
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เจาภาพ จะจัดการแขงขันในเดือนมกราคม 2552 ประเด็นก็คือ ประธานกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหง
ประเทศไทย (กกมท.) ไดจดัทําหนังสือถึง มธ. วา ในปตอไปตองการจะให มธ. เปนเจาภาพการแขงขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ซ่ึงจะมีความยุงยากพอสมควร ส่ิงที่จะตามมาก็คือ หากมหาวิทยาลัยรับเปน
เจาภาพ ตองดแูลนักกฬีาเปนจํานวนหลายพันคนในชวงประมาณไมเกิน 2 สัปดาหที่มีการแขงขนั ระยะเวลา
เปนเรื่องที่มหาวิทยาลัยนั้น ๆ กําหนดเอง ตนเองไดหารือที่ประชุมผูบริหาร (รองอธิการบดีและผูชวย
อธิการบดี) กม็ีความเหน็วา มธ. ในฐานะทีม่ีสนามกีฬา คงไดรับการเสนอใหเปนเจาภาพทุกป การปฏิเสธก็
สามารถปฏิเสธไดในระยะหนึ่ง สุดทายก็ตองยอมรับ เพราะมหาวิทยาลยัตาง ๆ จะบอกวา ใชเงินงบประมาณไป
เปนจํานวนมากในการสรางสนามกีฬาและหอพกั เหตใุดไมชวยรับภาระแทนมหาวทิยาลัยของรัฐที่หมุนเวียน
ไปหลายแหงแลวบาง หากไมรับในปหนา ปตอไปก็จะไดรับการเสนออีก ซ่ึงจะตองรับในปหนึ่ง เพราะเปน
เร่ืองความรับผิดชอบรวมกนัในการจัดมหกรรมขนาดใหญ จึงหารือผูบริหาร และเหน็วาในกรณีทีภ่ายใน 2 – 3 
ปขางหนา จะตองเปนเจาภาพแนนอน กใ็หรับเปนเจาภาพในชวงที่มคีวามสําคัญของมหาวิทยาลัยคือ 75 ป มธก. 
จึงควรเปนเจาภาพในปหนา ซ่ึงมีระยะเวลาพอสมควร จึงขอหารือที่ประชุมวา หาก มธ. จะเปนเจาภาพ มีขอดี
ขอเสียอยางไร และรับไดหรือไม เพื่อจะไดตัดสินใจกอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย หากที่ประชุมเหน็วา 
จําเปนตองรับ ใหรับในชวง 75 ป รายละเอยีดเกี่ยวกับการจัดการแขงขนัและการเปนเจาภาพ ขอใหรอง
อธิการบดีฝายการนักศึกษาไดช้ีแจงตอไป 
  รองอธกิารบดีฝายการนักศกึษาแถลงวา ทีม่าของเรื่องนี้ กกมท. ขอให มธ. เปนเจาภาพการ
แขงขันกฬีามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทยในปหนา ซ่ึงมีขอดีขอเสียหลายประการ หากจะรับเปนเจาภาพ ใน
สวนขอเสียจะมีดังนี ้
  ขอแรก มหาวิทยาลัยจะตองเสียคาใชจายในการจดัการอยางนอยประมาณ 5 ลานบาท การ
จัดการแขงขนักีฬาแตละครั้งตองใชงบประมาณประมาณ  40 ลานบาท ใน 40 ลานบาท จะไดรับจาก สกอ. จาก
คาที่พัก จากคาลงทะเบียนเขาแขงขัน รวมทั้งไดรับจากสาํนักงานกองทนุพัฒนาสรางเสริมสุขภาพ (ส.ส.ส.) 
รวมแลวจะไดไมเกิน 20 ลานบาท และจากสปอนเซอร 15 ลานบาท มหาวิทยาลัยตองจัดสรรงบประมาณ 5 ลาน
บาท 
  ขอที่สอง  มหาวิทยาลัยตองหยุดเรียนอยางนอย 1 สัปดาห 
  ขอที่สาม  จะตองเหนื่อยในทกุภาคสวน หากเปนเจาภาพ 
  สวนขอดีก็คือ หากจะจดัก็ถือโอกาสเปนการปฏิรูปการแขงขันกีฬามหาวทิยาลัยแหงประเทศ
ไทย เพราะปญหาที่ผานมาคือ จากเดิมนัน้มีเพียง 20 กวาแหง จะจัดเพียง 4 – 5 วัน เพราะมหาวิทยาลัยมีนอย 
แตเมื่อมหาวิทยาลัยมีมากขึ้นเปน 100 กวามหาวิทยาลัยทีม่ารวมแขงขัน ทําใหระยะเวลาในการแขงขันจาก 5 วัน 
เปน 7 วัน เปน 9 วัน เปน 10 วัน 11 วัน 12 วัน คือ ระยะเวลาจะยาวไปเรื่อย ๆ เพราะมหาวิทยาลัยทีม่ารวม
แขงขันมีมาก เมื่อมีมหาวิทยาลัยมาก ความสําคัญหรือการที่นักศึกษาจะสนใจก็มีนอยลงเปนสัดสวนที่ผกผันกัน 
ทําใหระยะหลังการแขงขันกฬีามหาวิทยาลยัแหงประเทศไทยกลายเปนเรื่องของคนเลนมาดูกนัเอง 
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ไมสามารถทําใหนกัศึกษาในมหาวิทยาลัยสนใจ หรือใชเปนเครื่องมือ ตามเปาหมายเดิมคือ กระตุนการกีฬาของ
มหาวิทยาลัยไดแตประการใด ทําใหการแขงขันกีฬายิ่งดอยลงไป และสุดทายก็มาแขงกันเรื่องเหรยีญทองและ
ทุกมหาวิทยาลัยพยายามทําเหมือนกนัทั้งหมด คือ นําเขานักกฬีาทีมชาติ ดวยโครงการนักกฬีาชางเผือก จะมา
แขงเหรียญทองกัน ดังนัน้ เปาหมายที่ตั้งแตแรกกเ็ปลีย่นไป หากมหาวิทยาลัยจะทําก็ตองถือโอกาสนี้ในการ
ปฏิรูปการแขงขันการกฬีาปญญาชนดวย กลาวคือ หากมหาวิทยาลัยจะรับเปนเจาภาพก็ตองอยูภายใตหลักการ
หรือเงื่อนไขบางประการ คือ 
  ประการแรก จะขอจัดการแขงขันใหส้ันที่สุด เชน  7 วนั หรือ 9 วัน ทําใหส้ันที่สุด และใหมี
การแขงขันรอบคัดเลือกตางหากออกมาใหมากที่สุด เพื่อลดจํานวนวนัที่เปนมหกรรมใหส้ันที่สุด กรณีที่
ศูนยบริการการกีฬานํามาเสนอนั้นยังเปน 9 วัน โดยความเห็นของตนเองแลว ตองการใหจัดเพียง 7 วัน เพื่อจะ
หยุดเรียนใหส้ันที่สุด และใหในชวงนั้นเปนเรื่องที่มหาวิทยาลัยตาง ๆ ใหความสําคัญไดมากขึ้น เพราะเหตุที่
เวลาสั้นลงไป โอกาสที่จะเกดิความสนใจของมหาวิทยาลัยตาง ๆ ก็จะมไีดมากขึ้น 
  ประการที่สองคือ จะถือโอกาสใชเร่ืองนี้เปน Agenda ในการพัฒนาการกีฬาของ มธ. หากจะ
จัดแขงขันในเดือนธันวาคม 2552 ก็ตั้งเปาหมายวา ใน 1 ปขางหนา จะนําเรื่องนี้มาพฒันาการกฬีาของ มธ. ให
ทุกชมรมดานการกีฬามีสวนรวมในการจัดการแขงขันอยางเต็มที่ ถือโอกาสนี้เปนการพัฒนากันทกุเรื่อง ทั้งใน
เร่ืองของสนาม เร่ืองของชมรมกีฬา เร่ืองของระบบอาจารยที่ปรึกษา ใหใชเร่ืองนี้เปนเครื่องมือ ประเด็นคือคงจะ
ลําบากในการปฏเิสธการเปนเจาภาพ เพราะมีการขอมา และโดยที่ มธ. แบกตนทนุคอื มีสนามกีฬาที่ใหญที่สุด
ในประเทศไทย จะปฏิเสธไปเรื่อย ๆ คงไมได คงตองรับในปหนึ่ง หากจะรับเห็นวา จะรับโดยเงื่อนไข 
2 เร่ืองนี้คือ (1) ใชเร่ืองนี้เปน Agenda ในการพัฒนาการกีฬาของ มธ. (2) ภายใตเงื่อนไขตาง ๆ เพื่อปฏิรูปการ
กีฬามหาวิทยาลัยคือ ปฏิรูปกีฬาปญญาชน จึงขอเสนอวา หากจะรับก็ใหรับภายใตเงื่อนไข 2 – 3 ประการ คือ 
(1) กําหนดกรอบเวลา ขอจัดเพียงไมเกิน 7 วัน หรือ 9 วัน ไมเอา 10 วัน 12 วัน หรือ 14 วัน (2) ลดประเภทกีฬา
ใหนอยลง ใหมีนอยที่สุด (3) ใหมีรอบคัดเลือกใหมากทีสุ่ด คงจะตองมีเงื่อนไขเหลานี้ 
  สําหรับขอมูลที่ศูนยบริการการกีฬาไดทําเสนอนั้นก็อยูในเอกสารแลว กรอบเวลาจะเปนวันที่ 
21 – 29 ธันวาคม 2552 เปนเวลา 9 วัน โดยที่จะมีรอบคัดเลือกอยูในชวงเดือนตุลาคม 2552 ในกรอบเวลาแบบนี้
มหาวิทยาลัยจะตองหยุดเรยีนตั้งแตวันที่ 21 – 29 ธันวาคม 2552 เปนเวลานานพอสมควร โดยสวนตัวแลว
ตองการจะใหส้ันกวานี้อีก และในเรื่องของที่พัก จะใชหอพักในเปนหลัก เพื่อใหเกิดผลกระทบตอนักศึกษาที่
หอพักเอเชีย่นเกมสนอยที่สุด ไมใหเกิดปญหามากเหมือนกับตอนที่แขงขันกีฬามหาวทิยาลัยโลก หากจะดูใน
หนา 9 เปนตารางเปรียบเทียบกับการแขงขนั 2 คร้ังที่ผานมา และครั้งที่จะถึงคือ คร้ังที่ 36 ป 2550 มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวโิรฒเปนเจาภาพจัด 10 วนั มี 25 ชนิดกฬีา ใชงบประมาณ 48 ลานบาท คร้ังที่ 35 คือ มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณเปนเจาภาพจัด 11 วัน มี 26 ชนดิกีฬา มีมหาวทิยาลัยเขารวม 112 แหง ใชงบประมาณ 38 ลานบาท 
คร้ังที่จะถึงนี้คอื จัดวนัที่ 9 – 18 มกราคม 2552 เปนเวลา 10 วัน มี 24 ชนิดกฬีา 117 สถาบันเขาแขงขัน ใช
งบประมาณ 60 ลานบาท กรณีมหาวิทยาลยัรามคําแหงใชงบประมาณมาก เพราะใชงบประมาณในการปรับปรุง 
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สนามกีฬาดวย สวนครั้งที่ 37 หากที่ประชุมเห็นชอบที่จะให มธ. รับเปนเจาภาพ จะกําหนดใหชนิดกีฬาเหลือไม
เกิน 20 ชนดิกฬีา ใชงบประมาณ 40 ลานบาท และมีสถาบันเขาแขงขันประมาณ 126 สถาบัน สวนวนัที่จัดจะ
เปนวนัที่ 21 – 29 ธันวาคม 2552 ซ่ึงยังเห็นวานาจะลดลงมาไดอีก เพราะหากจัดในชวงวันดังกลาว ยงัมีความ
สงสัยวา วันที่ 30 ธันวาคม ปกตไิมใชวันหยุด ในทางปฏิบัติเมื่อหยดุยาวไปแลวก็จะหยุดแถมไปถึงวันที่ 30 
ธันวาคม นาจะปรับอีกเล็กนอย 
  สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  ที่ประชุมเสนอความคิดเหน็และขอสังเกตบางประการ ดงันี้ 
  1. ประธานกลาววา ส่ิงที่จะกระทบกับมหาวิทยาลัยก็คือ ปหนาหากรับเปนเจาภาพกฬีา
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยตองปดในชวงวนัจันทรที่ 21 – 30 ธันวาคม 2552 หลังจากแขงขันก็จะตองเคลียรส่ิง
ตาง ๆ ใหกลับเขาที่อีก 1 – 2 วัน และตอดวยหยุดปใหม วนัเรียนจะหายไป 7 – 8 วัน ซ่ึงหมายถึงจะตองเปด
เทอม 2 เร็วขึ้น ตารางที่แจงไวในการประชมุครั้งที่แลวเร่ืองการเปดภาค 1 ภาค 2 อาจจะตองถูกกระทบในภาค 2 
ใหเปดเร็วขึ้น และไปปดชวงนั้นแลวตอดวยปดปใหม ส่ิงที่จะกระทบอีกประการหนึ่งก็คือ จะมีภาระงาน
เพิ่มขึ้นมาก มหาวิทยาลัยประมาณคราว ๆ ไววา หากจะจดั จะปดเฉพาะหอพักใน ใหนักศึกษายายออก แตจะไม
กระทบกับหอพักเอเชีย่นเกมส เห็นวาจํานวน 2,000 เตียงกับพื้นที่ที่ศูนยบริการการกฬีาตาง ๆ ตามยิมเนเซยีมที่
เปนหองปรับอากาศอยูแลว คงจะเพยีงพอในการรองรับคน 4,000 คน และจะพยายามทําใหส้ันที่สุด แตจะทําให
ปดตอไปถึงปใหม และที่สําคัญคือ ผูที่จะรับผิดชอบจัดงานกีฬามหาวทิยาลัยโลกนัน้ยังนอยในแงความเกีย่วของ
แตเมื่อเปนกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย คงตองลงไปถึงบุคลากรทุกฝายที่จะเกีย่วของ รวมถึงนักศึกษา
ชุมนุมกีฬาตาง ๆ ที่จะตองมาชวยกันดวย และที่สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือ งบประมาณที่จะตองใชตัวเลขรวมก็
คือ จะไดรับเงนิแนนอนประมาณ 23 ลานบาท จากตวัเลขคาใชจายเทาใดก็ตาม ขณะนีศู้นยบริการการกีฬาตั้งไว
ที่ 40 ลานบาท กลาวคือ อีกประมาณ 17 ลานบาท จะตองจัดหา Sponsor และจายเงินจากมหาวิทยาลยัอีก ก็เปน
ภาระอีกสวนหนึ่ง แตสนามกีฬานัน้ในตอนกีฬามหาวิทยาลัยโลก ไดปรับปรุงไวดีแลวเขาใจวาจะยังใชไปถึงป
หนาได อาจจะไมตองลงทนุมาก หอพกัสวนใหญก็ไดมีการซอมแซมไปเมื่อการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก
แลว ผลกระทบที่ผูบริหารจะตองเกีย่วของโดยตรงคือ การปดเรียนและตองใหบุคลากรมาชวยงานในดานตาง ๆ 
ซ่ึงจะมีกรรมการมากที่จะตองทํางานในเรื่องเหลานี้ ขอหารือในที่ประชมุวา ใหพิจารณาในกรอบของความ
จําเปน เห็นวามีมหาวิทยาลัยไมกี่แหงที่มีศกัยภาพจัดเรื่องเหลานี้ได และ มธ. ก็บายเบีย่งมาประมาณ 5 – 6 ปแลว 
โดยเหตุผลวา มหาวิทยาลัยเตรียมการกฬีามหาวิทยาลัยโลก หลังกีฬามหาวิทยาลัยโลกก็แจงวา ขอพักเหนื่อย
กอน ในครั้งนี ้ป 2552 เลยกฬีามหาวิทยาลยัโลก 2 – 3 ปแลว อาจจะตองถึงเวลา และที่ผูบริหารนําเสนอเขามา
ดวยเหตุผลวา หากภายใน 2 – 3 ป จะตองรับเปนเจาภาพครั้งหนึ่งแนนอน ก็รับในตอนที่ 75 ป ธรรมศาสตร 
เปนกฬีามหาวทิยาลัยฉลอง 75 ป ธรรมศาสตรไปดวย จงึขอหารือในทีป่ระชุมนี้เพื่อที่จะรับฟงความคิดเห็นและ
ขอสังเกต ตลอดจนตอบคําถามผูบริหารที่เกี่ยวของ เพื่อจะขออนุมัติเปนเจาภาพโครงการนี ้
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  2. คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมกลาววา ในเอกสารหนา 8 เร่ืองหอพักนั้น จะใชอาคารของคณะ
พาณิชยศาสตรและการบัญชี คงหมายถึงอาคารคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีเดมิที่อยูติดกับอาคาร 
ยิมเนเซีย่ม 1 ศนูยบริการนานาชาติ ในหนา 7 เร่ืองของวันที่จัด ชวงนั้นจะเปนชวง Midterm Week ของศูนย
รังสิตอยูแลวคอื ในชวงประมาณสัปดาหสุดทายของเดือนธันวาคม คงจะตองบริหารตารางเวลาใหดี เห็นวา
ตารางสอนคงจะไมใชเปนประเดน็ จะเปนประเด็นที่ทําอยางไรจึงจะจดัการสอบไปพรอม ๆ กันกับการจัดการ
แขงขันกฬีา สวนในหนา 6 เร่ืองของการจัดรอบคัดเลือกนั้น เหน็วา มธ. ไมควรจะแบกภาระทั้งหมดไปคนเดยีว 
มหาวิทยาลัยควรจัดในรอบกาํหนดการแขงขันจริงในเดือนธันวาคม 2552 นาจะเหมาะสมอยูแลว ในเดือน
ตุลาคมนั้น นาจะเปนการขอความรวมมือของมหาวิทยาลัยอ่ืน เนื่องจากมี 100 กวาแหง ก็ทําเปนลักษณะที่เปน 
Partner ของ มธ. และไปใชสถานที่ในการจดัรอบคัดเลือก ซ่ึงตรงนี้จะทาํใหเกิดความรวมมือกับมหาวิทยาลัย
หลาย ๆ แหงดวย ก็คือ มธ. จะสรางเครือขายของการกฬีามากขึ้น และ มธ. จะไดความรวมมือของมหาวิทยาลัย
อ่ืน ๆ เชน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต อาจจะมกีารจัดรอบคัดเลือกในมหาวิทยาลัย
ตางจังหวัดใหแลวเสร็จกอน และเขามาชิงกันที่กรุงเทพฯ 
      ประธานกลาววา จะดําเนนิการตามแนวทางนี้ ในปนี้ มหาวิทยาลัยรามคําแหงเปนเจาภาพ 
แต มธ. รับเปนผูทํารอบคัดเลือกในภาคกลางให ซ่ึงทําในชวงเดือนตุลาคม 2551 ที่ผานมา ในกีฬาหลายประเภท 
ในตอนที่ มธ. เปนเจาภาพ คงขอใหสถาบันอื่นเปนผูคัดเลือกให มธ. จะจัดในรอบที่เรียกวา มหกรรม 
  3. คณบดีคณะพยาบาลศาสตรกลาววา กรณีสถาบันพยาบาลเคยจัดกฬีาสถาบันพยาบาลแหง
ประเทศไทย ซ่ึงมีสถาบันที่เขารวมทั้งหมดเกือบ 30 แหง และใชสนามกีฬาของศูนยรังสิต เห็นดวยทีว่า นาจะมี
สนามกีฬาอยางอื่นที่แขงไปกอน เชน กีฬาเปตอง หรือเซปคตระกรอ คือ จัดหาสนามกีฬาทีแ่ขงขันกอนและมา
แขงขันจริง ๆ ในกฬีาที่สําคัญ ๆ ในชวงนัน้ .ในการแบงงานความรับผิดชอบก็เชนเดยีวกัน อาจจะแบงกระจาย
ออกไปใหกับมหาวิทยาลัยอ่ืนรวมรับผิดชอบในกรรมการฝายตาง ๆ ซ่ึงสวนใหญเปนกีฬามหาวิทยาลัยจะตอง
รับผิดชอบรวมกันอยูแลว แต มธ. ในฐานะเปนเจาภาพ จะเปนกรรมการหลัก ๆ ที่สําคัญในสวนตรงนั้นและใน
เร่ืองคาใชจายที่สํารองจาย 5 ลานบาท ในสวนนั้นหากแตละมหาวิทยาลัยมีการลงขัน ปกติโดยทัว่ไปในการ
แขงขันกฬีาจะเก็บคาธรรมเนียมของแตละสถาบัน จะมีระเบียบรองรับอยูในสวนตรงนั้น ซ่ึงมหาวิทยาลัยแหง
หนึ่งก็เสยีเปนหลักหมื่นบาท หากมีลักษณะแบบนี้ ก็ไมตองแบกภาระคาใชจายเพียงลําพัง 
      รองอธิการบดีฝายการนกัศึกษากลาววา มหาวิทยาลัยจะเก็บเพียงคาสมัคร โดยปกตคินละ 
60 บาท และคาที่พักคนละ 60 บาทตอวัน เปนเพียงนํามาชวย หากจดัเกบ็สูงกวานี้ เหน็วาลําบาก เพราะที่ผานมา
ไมเก็บสูงกวานี้ 
  4. คณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีกลาววา เมื่อมีการพิจารณาเรื่องนี้ จึงไดปรึกษากับ 
รองอธิการบดีฝายวางแผนพฒันาและเทคโนโลยีวา จะเปนไปไดหรือไมที่จะเปดวิชาโทในเรื่องของการกีฬา 
เพราะมหาวิทยาลัยมีทรัพยสินในเรื่องของสนามกีฬา บุคลากร โคชจากตางประเทศ อยูแลว ก็ใชทรัพยากร
เหลานี้ใหเปนประโยชนแทนที่จะใชสําหรับการจัดการแขงขันเทานัน้ ก็มาทําเปนวิชาโทหรือ Specialization 
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ก็ได ดังนั้น หากเปนเชนนี้จะจัดวิชาขึ้นมาประมาณ 7 – 8 วิชา ก็จะเปนวิชาโทไดแลว ดังนัน้ หากใคร Major 
ทางวิทยาศาสตร และตองการที่จะมาเรียน Minor หรือ Specialization ในเรื่องของการกีฬา อาจจะเรียกวาเปน
วิทยาศาสตรการกีฬาได และหากใครจะเรียนวิชากลุมนี้ จะเก็บเงนิในลักษณะของคาธรรมเนียมพิเศษเพื่อที่
จะตองมีการลงทุนคอนขางมาก ตรงนี้ก็จะขยายผลไปได 
      ประธานกลาววา เปนแนวคิดที่คิดอยู หาคนทาํอยู คงเหลือผูที่เกี่ยวของ 2 คณะคือ คณบดี
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและคณบดีคณะสหเวชศาสตรรับไปคิดวา จะมีวิทยาศาสตรการกีฬาขึ้นใน
คณะทาน จะเปนประโยชนมาก ความจริงมีความพรอมในเชิงสถานที่อุปกรณ บุคลากรก็มีอยูไมนอย เพยีงแตยัง
ไมมีการคิดจดัระบบเทานั้น และจะเปนฐานทําใหเร่ืองนี้เติบโตขึ้นตอไป ขณะนี้คณะสหเวชศาสตรก็ชวยดู 
Fitness Center ของมหาวิทยาลัย ไปชวยดแูลนักกฬีาที่บาดเจ็บ สวนหนึ่งก็เปนวิทยาศาสตรการกีฬา และมีผูจบ
มาทางดานนีด้วย ขอฝากคณบดีทั้ง 2 ทาน รับขอเสนอนี้ไปพิจารณาวา จะมีความเปนไปไดหรือไม 
มหาวิทยาลัยสนับสนุนในเรือ่งนี้ 
  5. คณบดีคณะเศรษฐศาสตรกลาววา มีความสนใจขอเสนอของคณบดคีณะพยาบาลศาสตรที่
เสนอเกี่ยวกับเรื่องเงินลงขันจากสถาบันอื่น ๆ รูสึกวาในขอเสนอนี้ไมมี แตรองอธิการบดีฝายการนักศึกษา
อธิบายมานั้นเปนเรื่องของการสมัครเขาแขงขัน ซ่ึงเกือบจะไมมีผลเทาใด ในเชิงขอเสนอนั้น เหน็วา เวลาที่มี
การจัด National Conference ดานเศรษฐศาสตร ซ่ึงจะมี 6 สถาบันเขามารวมกัน กติกาคือ ไมวาใครจะเปน
เจาภาพ ทกุปจะตองมีการลงขัน เพียงสถาบันละ 100,000 บาท สมมติในกรณีเชนนี้ หากมี 126 สถาบัน เงินสวน
นี้ก็จะมีเปนลานบาท ขอเสนอนี้เห็นวา นาจะลองพิจารณา และหารือในระดับมหาวิทยาลัย 
ตาง ๆ ในเรื่องของการลงขันที่เปนกอน ซ่ึงจํานวน 100,000 บาท ก็ไมมาก สําหรับแตละมหาวิทยาลยั กรณนีี้จะ
มีขอดีอีกประการหนึ่ง ก็คือ เมื่อมีการลงขันแลว การมีสวนรวมในการสงตัวนักกีฬา อาจจะเปนอีกประเด็นที่ทํา
ใหตองการเขามามีสวนรวมมากขึ้น 
      รองอธิการบดีฝายการนกัศึกษากลาววา ในปการศึกษา 2552 จะเปนปการศึกษาทีม่ีการ
ปฏิรูปหลักสูตรของป 1 คือ วิชาศึกษาทั่วไป จะมวีิชาเลือกที่เปนวิชากฬีา ใหนกัศึกษาไดเขามาเรียนอีกครั้งหนึ่ง
ตั้งแตปหนาเปนตนไป แตในสวนของการเปนภาควิชาหรือเปนวิชาโท เห็นดวยวาคงตองพึ่งคณะวทิยาศาสตร
และเทคโนโลยีหรือคณะสหเวชศาสตรวา จะเปนไปไดหรือไม แตในสวนวิชาปหนึ่ง เพื่อใหนักศึกษาไดมี
โอกาสใชสนามกีฬาใหมากขึน้เพื่อสุขภาพของเขา สวนเรื่องขอเสนอวาควรจะมกีารเก็บเงินจากสถาบันตาง ๆ ที่
เขามารวม ขอเรียนวาถาดหูนา 2 สกอ. จะให 12 ลานบาท ตรงนี้ถือเปนเงินที่ใหสําหรับจัดงานอยูแลว ทําใหไม
สามารถไปเก็บไดอีก ในแงเก็บจากสถาบนั และที่ผานมาก็ไมมีการเกบ็ 
      ประธานกลาววา ปทีแ่ลวที่สงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณกับปนี้ที่สงมหาวิทยาลัยรามคําแหง ก็
จายเทานี้คือ คาสมัครคนละ 60 บาทเทานั้น ในกรณีที่มหาวิทยาลัยรามคาํแหงไมเก็บ แต มธ. เก็บ คงจะลําบาก
เชนกัน ในเชิงของการอธิบาย เพราะมเีงินของ สกอ. ที่จายมาใหแลว 
  6. ประธานสภาขาราชการกลาววา จากประสบการณที่เคยชวยงานทางดานกีฬาเกีย่วกบัดาน 
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การเงินมาตลอดเวลา มักจะมีปญหาเรื่องเกี่ยวกับคาใชจาย เพราะในแงของคาใชจายนั้น จะตองควบคุมคาใชจาย
ใหได และตองกําหนดใหชัดเจนในเรื่องของการใชจาย เพราะจะไดเหน็ยอดวา ตองไปขอ Sponsor เทาใด แตที่
ผานมาทุกครั้งที่มีการจัดกฬีา คาใชจายจะบานปลาย ดังนัน้ ในแงของการไปหา Sponsor แมจะไดตามเปาหมาย
ของ Sponsor แตไมเคยเพียงพอกับคาใชจายทุกครั้งไป เพราะฉะนัน้ คงจะตองกําหนดไวตั้งแตเร่ิมตน แมแต
การแขงขันกฬีามหาวิทยาลัยโลก แมอธิการบดีจะกาํหนดไวแลวก็ตามวา ตัดรายการนั้นรายการนี้ยงัมีคาใชจาย
ที่บานปลาย จนถึงขณะนีก้็ยงัเรียกขอจาก สกอ. เห็นวาการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย มธ. เคย
เปนเจาภาพจดัแลว ก็มีปญหาเชนนี้เหมือนกนั กอนหนาปที่แลว มหาวิทยาลัยไดเคยหา  Sponsor ไวเปนจํานวน
มาก แตมหาวทิยาลัยก็ออกไปเปนคาใชจายในรูปตาง ๆ หลายเรื่องจนกระทั่งเงิน Sponsor ไมเพียงพอที่จะใช
จายในการแขงขัน เพราะฉะนั้น ในเรื่องคาตอบแทนทั้งหลาย คงจะตองกําหนดในเรื่องหลักเกณฑใหชัดเจน
และใหผูที่เขามารวมงานไดทราบคาใชจายใหชัดเจนกอน เปาหมายในการหา Sponsor จึงจะสามารถเปนไปได 
      ประธานกลาววา ขอสังเกตนี้จะตองขอใหฝายที่ดแูลเรื่องนี้ รับไปดูแล และขอให
ประธานสภาขาราชการตองชวยดแูลดวยในทางปฏิบัติ แตนโยบายนี้คงจะตรง จะพยายามควบคุม เห็นวาคงจะ
ควบคุมไดระดับหนึ่งในการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก ซ่ึงเสร็จสิ้นไปแลว 2 ป เงินยังขาดอกี 3 ลานกวาบาท 
ยังทวงเงนิจาก สกอ. อยู ยังไมไดใหมหาวทิยาลัยมา สกอ. ไมตองการจะใหแลว มีคาใชจายที่บานปลายไป
คอนขางมาก กําลังตามกันอยู แตเร่ืองนี้คงเปนเรื่องใหญอีกเรื่องหนึ่งวา ตองหา Sponsor.ในระดับประมาณอยาง
นอย 20 ลานบาทที่จะตองจดัหากัน คงจะไดบาง สวนที่เหลือคงจะตองใชเงินของมหาวิทยาลัย กรณีนี้เปนขอที่
จะตองพจิารณาในการรับเปนเจาภาพดวย เพราะคนจํานวนมากมกัจะแจงวา มหาวิทยาลัยใดเปนเจาภาพ จะได
ช่ือเสียงไปแลว ก็ตองออกเงนิดวย ในกรณนีี้เปนความจําเปนในการอยูรวมกันในมหาวิทยาลัย ซ่ึงจะตอง
หมุนเวียนมาที ่มธ. แนนอน เพราะมีสนามกีฬาอยูมาก และอยูในสภาพที่ดีมากหลังจากการแขงขนักีฬา
มหาวิทยาลัยโลก และความเปนมหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯ สวนใหญจะเปนมหาวิทยาลัยในตางจังหวัดที่เขา
มารวม มหาวทิยาลัยในกรุงเทพฯ ไมมาพกัอยูแลว ก็พักอยูในมหาวิทยาลัยของเขา 
  7. คณบดีคณะสังคมสงเคราะหศาสตรกลาววา ตดิใจขอเสนอของรองอธิการบดีฝายการ
นักศึกษาที่เสนอวา หาก มธ. จัด ควรจะเปนผูนํา เปนผูปฏิวัติการจัดการแขงขันกีฬา เห็นวาการเปนผูนําคงจะทํา
ไดหลาย ๆ อยาง กรณีแรก มธ. ก็ไดช่ือวา เปนมหาวิทยาลัยแหงแรกที่เปดโอกาสใหคนพิการ หากเปนไปไดจะ
นําเรื่องของคนพิการเขามาดวย แมจะมีคาใชจายสูงขึ้น แตทําใหจุดยนืของ มธ. ชัดเจนขึ้น และอาจจะมวีิธีการ
หา Sponsor จากคนที่สนับสนุนคนพกิารไดอีกดวย 
        ประเด็นทีส่อง อาจจะใชเวลาปรึกษาหารือกันมากกวานี้ อาจจะเปนวงเล็ก ๆ ก็ได คําวา 
Innovation ของการจัดการแขงขันกีฬา ควรจะเปน Innovation แบบใด อยางไร เพราะที่ผานมานั้นเห็นวา มกีาร
ไปลาเหรียญทอง แต Concept จริง ๆ ที่บอกวา จะเอาการแขงขันกีฬาเปนการพัฒนาคนตรงนี้ยังไมคอยส่ือ
เทาใด อาจจะตองหารือเร่ืองนี้กันอีกครั้งหนึ่ง 
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        ประธานกลาววา ขอใหฝายการนกัศึกษารับไปคิดในเรื่องกีฬาของคนพิการดวย 
  8. คณบดีคณะแพทยศาสตรกลาววา ไมควรจะหยุดเรยีนเปนเวลานานมาก เพราะคณะจะ
กระทบสูงมาก และกรณีงบประมาณที่เสนอประมาณ 40 ลานบาท เปนงบประมาณที่ใชสําหรับการจัดการ
แขงขันกฬีา หากมหาวิทยาลยัมองเหน็วา มคีวามจําเปนจะตองสนับสนนุชมรมกีฬาตาง ๆ คงจะตองมี
งบประมาณอกีสวนหนึ่งตลอดทั้งปเพื่อใหนักศึกษาในชมรมหรือหากจะจดัการณรงคเร่ืองกีฬา จะตองเปนเงิน
อีกจํานวนหนึง่ ซ่ึงจะตองเตรียมไวเฉพาะ คงจะมาเบยีดเบียนสวนนี้ไมได คงจะไมเพยีงพอ 
      รองอธิการบดีฝายการนกัศึกษากลาวา หากหยุด 7 – 8 วัน กจ็ะตองเปดเทอมใหเร็วข้ึน 
ประมาณ 8 วนั จะเหมือนกบัการจัดกฬีามหาวิทยาลัยโลกคือ เวลาชั่วโมงเรียนตองเทาเดิม โดยอาจจะเปดเรียน
ใหเร็วขึน้หรือปดเทอมใหลาชาลง ซ่ึงจะเลือกรูปแบบใดก็ได หาก ก.บ.ม. เห็นชอบ ส่ิงที่ฝายการนักศึกษาจะ
ดําเนินการก็คอื ทิศทางของกิจกรรมเรื่องกีฬาของ มธ. นับจากนีเ้ปนตนไปจนถึงวนัแขงขันตองทุมเทตรงนี้ 
งบประมาณตาง ๆ หรือเร่ืองตาง ๆ ตองทุมลงมาตรงนี้ ซ่ึงจะใชงบประมาณกิจกรรมนักศึกษาดานกีฬามาทําตรง
นี้ เปนสิ่งที่วางแผนไว 
      ประธานกลาววา แนวโนมก็คือ จะจดัวนัที่ 21 - 30 ธันวาคม 2552 ประมาณ 8 วนัทําการที่
อาจจะตองหยดุ ในทางปฏิบตัิคงตองไปเจรจา มหาวิทยาลัยตองการใหส้ันที่สุดเทาที่จะทําได กลาวคือ จะตอง
เปดเรียนเร็วขึน้ 8 วันทําการเทานั้น เปนเรือ่งที่ทุกฝายจะตองรับสภาพ และจะใชหอพักในทั้งหมดเทานั้น
ประมาณ 2,000 เตียงที่จะไดรับผลกระทบ และงบประมาณจํานวน 20 ลานบาทที่จะตองไปจัดหาการสนับสนุน
นอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัยตองจัดสรรงบประมาณสวนหนึ่ง กับการที่จะตองพยายามพัฒนากฬีาของ
มหาวิทยาลัยดวย เมื่อ มธ. เปนเจาภาพ และไดเหรียญมา 2 เหรียญเทากับโอลิมปก คงจะลําบาก เดิม มธ. ได 
ประมาณ 8 – 12 เหรียญ ทุกปอยูประมาณลําดับที่ 10 เหน็วาหากเปน 1 ใน 10 ก็ดแีลว กับการเปนเจาภาพ เพราะ
ไมไดมีคณะทางดานการกฬีาโดยตรงเหมอืนกับหลายมหาวิทยาลัย และไมไดใชระบบการฟูมฟกนักกฬีา เมื่อ
เขามาก็เลนกฬีาดวยเรียนดวย บางครั้งก็ไมไดทั้ง 2 ทาง เหรียญก็ไมไดและอาจจะถูกไลออกดวย หลาย ๆ 
มหาวิทยาลัยนัน้รับประกันวา จบแนนอน ในสวน มธ. คงจะตองดแูลเรื่องนี้มากขึ้น 
  9. ผูแทนผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผลกลาววา คงขอความชัดเจนวา จะแขงขัน
เมื่อใด และสํานักทะเบียนและประมวลผลจะหาทางเลอืกใหวา มีกี่ทางเลือกที่จะเหมาะสมกับการจัดการเรียน
การสอนและจดัสอบ Midterm ใหกับนักศกึษา คงจะไดคําตอบ และจะนํามาเสนอใหพิจารณาตอไป 
      ประธานกลาววา สมมติจะหยุดวันที่ 21 – 30 ธันวาคม 2552 เปนเวลา 8 วันทําการ สํานัก
ทะเบียนและประมวลผลจะมขีอเสนออยางไร กลาวคือ การสอบ Midterm คงตองเล่ือนเร็วข้ึน เมื่อสอบ 
Midterm เสร็จ ก็ปดเลย และจะเปดกอนหรือปดชา สํานักทะเบียนและประมวลผลนําไปพิจารณาและเสนอใน
การประชุมครั้งตอไป ขณะนีเ้ปนเพยีงตัวอยาง เพราะตองไปเจรจาในเรือ่งที่พยายามจะใหส้ันที่สุด กับพยายาม
ที่จะใหเหลือชนิดกฬีานอยทีสุ่ด ซ่ึงไดหารือในรายละเอยีดกันไปบางแลว เห็นวากฬีาบางประเภทภายใตแนวคิด
ที่วา ใหลดประเภทลง หมากกระดาน ไมนาจะมีการแขงขัน เพราะดแูลวไมคอยจะใชกีฬาเทาใด 
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เปนกฬีาปญญาชนจริง ๆ ไมตองออกกําลังอะไร เหน็วากฬีาที่มีลักษณะเปนเกมส ใหฝายการนกัศึกษาไปเจรจา
วา อาจจะไมรับ จะตองเปนกีฬาจริง ๆ เทานั้น เพื่อจะลดประเภทใหเหลือนอยลง ขอใหฝายการนักศึกษารับไป
เจรจา ยังไมยุตจินกวาสภามหาวิทยาลัยจะมีมติอนุมัติแลว ในระหวางนี้มหาวิทยาลัยจะหารือกับ กกมท. ไปดวย 
วา หลักการของ มธ. รับไดหรือไม อยางไร แตก็เชื่อวาจะรับไดเพราะขณะนีไ้มคอยมีสถาบันใดตองการเปน
เจาภาพ เพราะเปนงานใหญ และตองการสนามเปนจํานวนมาก มี มธ. ที่มีความพรอมสูง 
      ในหลักการก็คือ นาจะรับเปนจาภาพใน 75 ป ธรรมศาสตร กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศ
ไทย คร้ังที่ 37 ขอใหฝายการนักศึกษารับไปเจรจาและนํารายละเอียดมาแจงที่ประชุมวา จะจบลงอยางไร มีความ
เปนไปไดเพียงใด หาก มธ. เปนเจาภาพ มหาวิทยาลัยรามคําแหงจะเปนเจาภาพในเดอืนมกราคม 2552 คง
จะตองมีคณะกรรมการเตรียมงานของ มธ. ไปศึกษาเรื่องตาง ๆ เร่ืองเงิน เร่ืองสวัสดกิาร เร่ืองที่พัก เร่ืองประเภท
กีฬา เร่ืองการรักษาพยาบาล เร่ืองอื่น ๆ ที่จะตองทําในระหวางที่มหาวทิยาลัยรามคําแหงจะจดัดวย จะตองรีบ
ตัดสินใจโดยเร็ว ในการประชุมครั้งตอไป จะนําเสนออีกครั้ง 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายการนักศึกษารับขอสังเกตของที่ประชุม
ไปพิจารณาดําเนินการตอไป และใหนําเสนอ ก.บ.ม. อีกครั้งในการประชุมครั้งตอไป 

   6.3 เร่ือง  สรุปการใชไฟฟาและน้ําประปามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 
ปงบประมาณ 2551 (ตลุาคม 2550 – กันยายน 2551) 

  รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต แถลงวา ขอเสนอสรุปการใชไฟฟาและน้ําประปา มธ. 
ศูนยรังสิต ปงบประมาณ 2551 (ตุลาคม 2550 – กันยายน 2551) ดังนี ้
  1. สรุปการใชไฟฟาใน มธ. ศูนยรังสิต 
      ปริมาณการใชไฟฟาในภาพรวมของ มธ. ศูนยรังสิต จากมิเตอรรวมของการไฟฟาสวน
ภูมิภาค เดือนตุลาคม 2550 – กันยายน 2551    54,913,091  หนวย 
 (3.159บาท/หนวย)                                                                 173,520,180.68  บาท/12เดือน 

                  ( 14.46  ลานบาท/เดือน) 
ปริมาณการใชไฟฟาของอาคารที่อยูในความรับผิดชอบของหนวยงานตาง ๆ มีดังนี้ 
      1.1 อาคารในสวนกลางศนูยรังสิต   38,732,015  หนวย 
                122,389,507.18  บาท/12 เดือน 
                 (10.19  ลานบาท/เดือน) 
      1.2 อาคารในความรับผิดชอบสํานักงานจัดการทรัพยสิน 13,974,240  หนวย 
                 44,157,278.32   บาท/12 เดือน 
                  (3.67  ลานบาท/เดือน) 
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      1.3 อาคารในความรับผิดชอบของศูนยบริการการกีฬา 2,206,836  หนวย 
                      6,973,393.29  บาท/12เดือน 
                  (5.81 แสนบาท/เดือน) 
      1.4 สวนตางการใชไฟฟา (อยูในความรบัผิดชอบของศูนยรังสิต) 4,663,359  หนวย 
                 14,735,774.99  บาท/12ดือน  
                  (1.22 ลานบาท/เดือน) 
สรุป ปริมาณการใชไฟฟาศูนยรังสิต (รวมทกุหนวยงาน) ระหวางเดือนตลุาคม - กันยายน ปงบประมาณ 
2550 - 2551 โดยปงบประมาณ 2550 มีปริมาณการใชไฟฟา 53,668,797 หนวย และในปงบประมาณ 2551 
มีปริมาณการใชไฟฟา 54,913,091 หนวย มีปริมาณการใชเพิ่มขึ้น 1,244,295 หนวย รวมเปนเงนิทั้งสิ้น (3.159 
บาท/หนวย) 3,931,853.20 บาท/12 เดือน หรือเพิ่มขึ้น รอยละ 2.32 
      อาคารที่มีปริมาณการใชไฟฟาสูงสุดใน 5 ลําดับแรก ไดแก 

1. โรงพยาบาลฯ                       เปนจํานวนเงนิ         43,273,383.22  บาท 
2. อาคารเรียนรวม (SC)             เปนจํานวนเงนิ           7,987,032.21  บาท 
3. คณะวิทยาศาสตรฯ             เปนจํานวนเงนิ            7,940,653.01 บาท 
4. คณะแพทยศาสตร ,อาคารปญจาสายาลักษ    เปนจํานวนเงนิ            5,575,401.52 บาท 
5. หอสมุดปวย           เปนจํานวนเงนิ            5,228,279.58 บาท 

เมื่อทําการรวมปริมาณการใชไฟฟาของหนวยงานที่มีทีท่ําการ 2 ที่พบวา อาคารที่มีปริมาณการใชไฟฟาสูงสุด 
ใน 5 ลําดับแรกไดแก 

1. โรงพยาบาลฯ    เปนจํานวนเงนิ         43,273,383.22  บาท 
2. อาคารสํานักหอสมุด(ไมรวมกลุมแพทย)           เปนจาํนวนเงิน         19,088,746.02  บาท 
3. อาคารเรียนรวม (SC)    เปนจํานวนเงนิ           7,987,032.21  บาท 
4. คณะวิทยาศาสตรฯ    เปนจํานวนเงนิ            7,940,653.01 บาท 
5. คณะแพทยศาสตร ,อาคารปญจาสายาลักษ เปนจํานวนเงนิ            5,575,401.52 บาท 
ปริมาณการใชไฟฟาในอาคารโดยรวมของ มธ. ศูนยรังสิต ไมรวมสํานักงานจัดการทรัพยสิน 

และศูนยบริการการกีฬา) ปริมาณการใชไฟฟาโดยรวมของศูนยรังสิตสูงขึ้น โดยในปงบประมาณ 2551 
ระหวางเดือนตุลาคม 2550 - กันยายน 2551 การใชไฟฟามีปริมาณ เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ 2550 เทากับ 
2,803,698 หนวย (3.159 บาท/หนวย) คดิเปนเงินประมาณ 8,859,420.16 บาท หรือเพิม่ขึ้น รอยละ 7.80 
เนื่องจากมกีารเพิ่มพื้นที่ทําการของสํานักงานคณะตาง ๆ เพิ่มขึ้น จึงเปนสาเหตุที่ปริมาณการใชไฟฟาในรอบ 
12เดือน ของปงบประมาณ 2551 เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ 2550 
  ปริมาณการใชไฟฟาในอาคารโดยรวมของศูนยบริการการกีฬา 
  ปงบประมาณ 2550 ในระหวางเดือนตุลาคม 2550 – กันยายน 2551 การใชไฟฟามีปริมาณ  
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ลดลง จากปงบประมาณ 2550 เทากับ 1,614,364 หนวย (3.159 บาท/หนวย) คิดเปนเงินประมาณ 5,101,237.71 
บาท หรือลดลง รอยละ 42.45 โดยการใชไฟฟาลดลงเนื่องจากในปงบประมาณ 2550 ใชสถานที่ในการแขงขัน
มหาวิทยาลัยโลก 
  ปริมาณการใชไฟฟาในอาคารโดยรวมของสํานักงานจดัการทรัพยสิน 
  ปงบประมาณ 2550ในระหวางเดือนตุลาคม 2550 – กันยายน 2551 การใชไฟฟามีปริมาณ 
เพิ่มขึ้น จากปงบประมาณ 2550 เทากับ 54,960 หนวย (3.159บาท/หนวย) คิดเปนเงิน 173,668.41 บาท หรือ
เพิ่มขึ้น รอยละ 0.39 
  2. สรุปการใชน้ําประปาใน มธ. ศูนยรังสิต รอบ 12 เดือน ปงบประมาณ 2551 (ตุลาคม 2550 
– กันยายน 2551) 
      สรุปปริมาณการใชน้ําประปาในภาพรวมของ มธ. ศูนยรังสิต  จากมิเตอรรวม การประปา
สวนภูมิภาค เดือนตุลาคม 2550 – กันยายน 2551 มีดังนี้ 
      ปริมาณการใชน้ําประปาทั้งสิ้น    2,291,280.00  หนวย 
     คิดเปนเงิน (16 บาท/หนวย) 36,660,480.00 บาท/12เดือน 
        (3.05 ลานบาท/เดือน) 
      ปริมาณการใชน้ําประปาจากการจดมเิตอรของอาคารตาง ๆในศูนยรังสิตแบงตามกลุมดังนี ้
      1. อาคารคณะและหนวยงานสวนกลางของศูนยรังสิต (รวมศูนยธุรกจิและรานคา) 
           549,479.50  หนวย 
        8,791,672.00  บาท/12 เดือน 
         (7.32 แสนบาท/เดือน) 
      2. อาคารในความรับผิดชอบของสํานักงานจัดการทรัพยสิน 
             1,068,324.20  หนวย 
          17,093,187.20  บาท/12 เดือน 
         (1.42 ลานบาท/เดือน) 
      3. อาคารในความรับผิดชอบของศูนยบริการการกีฬา  47,712.15  หนวย 

              763,394.40  บาท/12 เดือน 
             (6.36 หมื่นบาท/เดือน) 

      4. ปริมาณการใชน้ําประปาของหนวยงานอื่น ๆ                 63,407.00  หนวย 
             1,014,512.00  บาท /12 เดือน 
              (8.45 หมืน่บาท/เดือน) 

      5. สวนตางการใชน้ําประปา                562,357.15  หนวย 
              8,997,714.40  บาท/12 เดือน 

       (7.49  แสนบาท/เดือน) 
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สรุป ปริมาณการใชน้ําประปาศูนยรังสิต (รวมทุกหนวยงาน) ระหวางเดอืนตุลาคม – กันยายน ปงบประมาณ 
2550 - 2551 โดยปงบประมาณ 2550 มีปริมาณการใชน้ําประปา 2,453,050 หนวย และในปงบประมาณ 2551 มี
การใชน้ําประปา 2,291,280 หนวย มีปริมาณการใชลดลง 161,770 หนวย รวมเปนเงินทั้งสิ้น (16 บาท/หนวย) 
2,588,320.00 บาท/12 เดือน หรือลดลงรอยละ 6.59 เนื่องจากมีการซอมแซมทอประปาที่แตกรั่วและซอมมิเตอร
ที่ชํารุดตามอาคารตาง ๆ 
  สวนตางการใชน้ําประปาอาจมีสาเหตุเนื่องมาจาก 
  1. อาคารบางอาคารไมไดทําการติดตั้งมิเตอร มิเตอรเสีย 
  2. เกิดการรัว่ไหลของน้ําประปา(นอกมิเตอร) จากทอประปาแตก และจากการรั่วซึมใตดิน
หรือใตอาคาร เชน อาคารสถาบันเอเชียตะวนัออกศึกษา อาคารที่พักอาศัย 14 ช้ัน อาคารบรรยายรวม 3 อาคาร
บรรยายรวม 5 โรงอาหารคณะวิทยาศาสตรฯ เปนตน 
  ปริมาณการใชน้ําประปาในภาพรวมของ มธ. ศูนยรังสิต (รวมสํานักงานจัดการทรัพยสินและ
ศูนยบริการการกีฬา) ปงบประมาณ 2550 ในชวงเดือนตลุาคม 2550 – กันยายน 2551 มีปริมาณการใชน้ําลดลง 
เนื่องจากมกีารซอมแซมทอประปาที่แตกรัว่และซอมมิเตอรที่ชํารุดตามอาคารตาง ๆ ทําใหสวนตางในการใช
น้ําประปาปงบประมาณ2551 ลดลง จํานวน 137,804.05 หนวย รวมเปนเงิน 2,204,869.60 บาท/12 เดือน หรือ
ลดลง รอยละ 19.68 นอกจากนี้บางอาคารมีปริมาณการใชน้ําประปาลดลง เชน อาคารยิมเนเซีย่ม 2 อาคาร 
E1-E2, และอาคารอื่น ๆ 
  ทั้งนี้การใชน้ําประปาแยก 3 หนวยงาน (1) ศูนยรังสิตปริมาณการใชน้ําประปาลดลงรอยละ 
5.46 (2) ศูนยบริการการกีฬาปริมาณการใชน้ําประปาลดลงรอยละ 32.43 (3) สํานักงานจัดการทรัพยสินปริมาณ
การใชน้ําประปาเพิ่มขึ้นรอยละ 5.03 
  กลุมอาคารที่มีปริมาณการใชน้ําสูงสุด ไดแก 

1. หอพักเอเชีย่นเกมส  2. อาคารบริการ(รวมโรงพยาบาล) 
3. หอพักหญิง   4. หอพักชาย  
5. หอพักแพทย/พยาบาล 

  สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  ที่ประชุมเสนอความคิดเหน็และขอสังเกตบางประการ ดงันี้ 
  1. ประธานกลาววา ขอฝากไปดูวา มีหลายหนวยงานที่ศนูยรังสิตใชไฟฟาสูงขึ้นในป 2551 นา
ตกใจมาก แตเขาใจวามาจากการยายสํานกังานจากทาพระจันทรไปศนูยรังสิตมากขึ้น เนื่องจากมีคณะกรรมการ
ชุดเดียวดแูลอยูแลว ในการประชุมครั้งตอไป นอกจากทาํตัวเลขชุดนีแ้ลว ใหนาํตัวเลขของทาพระจนัทรบวก 
ศูนยรังสิต เปรยีบเทียบมาดูดวย จะเปนไปไดหรือไม โดยนํารายละเอยีดทั้งหมดมาเสนอ 
      รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต กลาววา จะทําใหดูทั้งหมด ในสวนที่เปนอาคารที่ทา 
พระจันทรและศูนยรังสิต จะอยูในตารางขวาง ตารางที่ 2 ปริมาณการใชไฟฟาของคณะและหนวยงานที่มีที่ทํา 
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การที่ทาพระจนัทรดวย เชน สํานักหอสมุด คณะนติิศาสตร คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี คณะรัฐศาสตร 
คณะเศรษฐศาสตร คณะสังคมสงเคราะหศาสตร คณะศิลปศาสตร คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน และ
สถาบันภาษา จะมีตวัเลขรวมอยูแลว และเมื่อตัวเลขรวมแลว ไมไดนํากลับมาใสในศูนยรังสิต เพราะรวมไมได 
      ประธานกลาววา เมื่อดูตัวเลขของคณะเศรษฐศาสตรแลว จะเพิ่มขึ้น 200% ที่ศูนยรังสิต ก็
ไมแปลกใจ เพราะคณะเศรษฐศาสตรเพิ่งยายมา แตเมื่อนําไปรวม 2 แหงแลว คณะเศรษฐศาสตรยงัเพิ่มสูงสุด 
37% ขอฝากคณบดีคณะเศรษฐศาสตร มีส่ิงใดผิดปกตหิรือไม ในชั้นนีเ้ปนการรับทราบในชวงเวลาที่ผานมา 
  2. คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกลาววา ไมทราบวาคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีนี้มอีาคารใดบางที่คิดวา เปนคาไฟฟาและคาน้าํของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
      รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต กลาววา เปนอาคารที่อยูในความดูแลของคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทั้งหมด อาคาร บร.ที่คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีดแูล แตอาคาร บร.ที่
สวนกลางดแูล จะไมรวมไปในสวนของคณะ 
      คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกลาววา ในสวนนี้เปนอาคาร บร. 2, 3, 4 และ 5 
แตอาคาร บร.4 ที่เปนหอง 1,000 คน ซ่ึงไมไดแยกมิเตอร 
      ประธานกลาววา มหาวิทยาลัยเขาใจวา บางคณะมหาวทิยาลัยไปขอใชสถานที่ กรณีที่แจง
วา เพิ่มขึ้น จะตองไปดูตารางเรียนดวย 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมรับทราบ 

   6.4 เร่ือง  สรุปการใชไฟฟาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทุกศูนยศึกษา ปงบประมาณ 
2551 (ตุลาคม 2550 – กันยายน 2551) 

  รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต แถลงวา ขอเสนอสรุปปริมาณการใชไฟฟาของ มธ. ทุก
ศูนยการศกึษา ดังนี ้
  ปริมาณการใชไฟฟาในภาพรวมของ มธ. ทุกศูนยการศึกษา จากมิเตอรรวมของการไฟฟา 
เดือนตุลาคม 2550 – กันยายน 2551     67,866,087  หนวย 
  (3.159 บาท/หนวย คาเฉลี่ยศนูยรังสิต)    214,450,424.00  บาท/12 เดือน 

          ( 17.87  ลานบาท/เดือน) 
  ปริมาณการใชไฟฟาของทกุศูนยดังนี ้
  1. ศูนยรังสิต        54,913,091  หนวย 
              173,520,180.68  บาท/12 เดือน 

                ( 14.46  ลานบาท/เดือน) 
  2. ทาพระจันทร      11,098.351  หนวย 
                      35,069,741  บาท/12 เดือน 
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         (2.92  ลานบาท/เดือน) 
  3. ศูนยลําปาง           735,897  หนวย 
           2,325,365  บาท/12 เดือน 
            (1.93 แสนบาท/เดือน) 
  4. ศูนยพัทยา        1,118,748  หนวย 
                        3,535,138  บาท/12 เดือน 
           (2.94 แสนบาท/เดือน) 
  สรุป ปริมาณการใชไฟฟาทุกศูนย (รวมทุกหนวยงาน) ระหวางเดือนตุลาคม - กันยายน 
ปงบประมาณ 2550 - 2551 โดยปงบประมาณ 2550 มีปริมาณการใชไฟฟา 66,914,075 หนวย และใน
ปงบประมาณ 2551 มีปริมาณการใชไฟฟา 67,866,087 หนวย มปีริมาณการใชเพิ่มขึ้น 952,012 หนวย รวมเปน
เงินทั้งสิ้น (3.159 บาท/หนวย) 3,008,267.70 บาท/12 เดือน หรือรอยละ 1.42 
  ปริมาณการใชไฟฟาในอาคารโดยรวมของศูนยรังสิต 
  ปริมาณการใชไฟฟาโดยรวมของศูนยรังสิตสูงขึ้น โดยในปงบประมาณ 2551 ระหวางเดือน
ตุลาคม 2550 -กันยายน 2551 การใชไฟฟามีปริมาณ เพิ่มขึ้น จากปงบประมาณ 2550 เทากับ 1,244,295 หนวย 
(3.159 บาท/หนวย) คิดเปนเงินประมาณ 3,931,853.20 บาท หรือเพิ่มขึน้ รอยละ 2.32 เนื่องจากมกีารเพิ่มพื้นที่
ทําการของสํานักงานคณะตาง ๆ เพิ่มขึ้น จงึเปนสาเหตุทีป่ริมาณการใชไฟฟาใน รอบ12 เดือน ของ
ปงบประมาณ 2551 เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ 2550 
  ปริมาณการใชไฟฟาในอาคารโดยรวมของทาพระจันทร 
  ปงบประมาณ 2550ในระหวางเดือนตุลาคม 2550 – กันยายน 2551 การใชไฟฟามีปริมาณ 
ลดลง จากปงบประมาณ 2550 เทากับ 339,914 หนวย (3.159 บาท/หนวย) คิดเปนเงินประมาณ 1,074,096.13 
บาท หรือลดลง รอยละ 2.97 โดยการใชไฟฟาลดลงเนื่องจากในปงบประมาณ 2551 มกีารยายหนวยงานไป
ศูนยรังสิตเพิ่มขึ้น 
  ปริมาณการใชไฟฟาในอาคารโดยรวมของ ศูนยลําปาง 
  ปงบประมาณ 2550 ในระหวางเดือนตุลาคม 2550 – กันยายน 2551 การใชไฟฟามีปริมาณ 
เพิ่มขึ้น จากปงบประมาณ 2550 เทากับ 229,283 หนวย (3.159บาท/หนวย) คิดเปนเงนิ 724,513.39 บาท หรือ
เพิ่มขึ้น รอยละ 45.26 เนื่องจากมีอาคารเพิม่ขึ้น 
  ปริมาณการใชไฟฟาในอาคารโดยรวมของศูนยพัทยา 
  ปงบประมาณ 2550 ในระหวางเดือนตุลาคม 2550 – กันยายน 2551 การใชไฟฟามีปริมาณ 
ลดลง จากปงบประมาณ 2550 เทากับ 181,652 หนวย (3.159บาท/หนวย) คิดเปนเงิน 574,003.16 บาท หรือ
ลดลง รอยละ 13.97  
  สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
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  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  ประธานกลาววา ศูนยรังสิตเพิ่มขึ้น 2.3 ทาพระจันทรลดลง 2.90 แมฐานจะตางกันมาก แตยัง
มีอัตราการเพิม่ – ลดที่ใกลเคียงกัน จะสะทอนตรงนี้ได เฉพาะคาไฟฟาก็ประมาณ 200 กวาลานบาท และยังมี
คาน้ําอีกตางหาก นี่คือสาธารณูปโภคที่เขาใจวา รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต จะจัดการเรื่อง
ประชาสัมพันธ เพื่อใหเกิดการตระหนักในวงกวาง นอกจากในหมูผูบริหาร กําลังทําอยูและจะมกีารรณรงคกัน
ตอไป 
  มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมรับทราบ 

   6.5 เร่ือง  สรุปการดําเนินงานโครงการบริหารจัดการขยะรีไซเคิล ปงบประมาณ 2551 
 รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต แถลงวา ในปงบประมาณ 2551 โครงการบริหารจัดการ

ขยะรีไซเคิล มสีมาชิกจํานวน 228 บัญชี แบงเปนนักศกึษาจํานวน 148 บัญชี หนวยงานภายใน จํานวน 73 บัญชี 
หนวยงานที่อยูในพื้นที่จํานวน 7 บัญชี ไดดําเนินการในการรับฝากและรับซื้อขยะรีไซเคิล มูลคารวมทั้งหมด 
3,359,949.50 บาท โดยเปนขยะที่คัดแยกจากหนวยงาน 2,083,869.00 บาท จากเอกชนที่รับคัดแยกขยะ 
1,276,080.50 บาท รายไดของโครงการ 386,511.50 บาท สูงกวาที่ประมาณการ 146,511.50 บาท 
  ปริมาณขยะทัง้หมดที่นํามาขายใหกับโครงการ พบวาเปน  

กระดาษ  254,270.00  กิโลกรัม   คิดเปน 51.747 เปอรเซ็นต 
พลาสติก  122,281.40  กิโลกรัม   คิดเปน 24.886 เปอรเซ็นต 
อลูมิเนียม  923.30   กิโลกรัม   คิดเปน    0.188 เปอรเซ็นต 
แกว   74,747.50  กิโลกรัม   คิดเปน  15.212 เปอรเซ็นต 
กลองเครื่องดื่ม  15,600.00  กิโลกรัม   คดิเปน  3.175 เปอรเซ็นต 
อ่ืน ๆ   23,553.50  กิโลกรัม   คิดเปน  4.793 เปอรเซ็นต 

  หนวยงานที่ขายขยะรีไซเคิลสูงสุด 5 อันดับ  ไดแก 
1. โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกยีรติ มูลคา 644,588.00 บาท 
2. สํานักงานจดัการทรัพยสิน   มูลคา 413,023.00 บาท 
3. โรงอาหาร     มูลคา   84,822.00 บาท 
4. คณะวิศวกรรมศาสตร    มูลคา   76,281.00 บาท 
5. สถาบัน SIIT     มูลคา   57,888.00 บาท 

งบประมาณรายจายในการดําเนินงานในปงบประมาณ 2551 รวม 206,025.90 บาท เปน
คาตอบแทนบคุลากร 104,400.00 บาท ประชาสัมพันธ 37,211.90 บาท และคาวัสดใุนการจัดซื้อถังขยะเพิ่มเติม 
86 ใบ เปนเงนิ 64,414.00 บาท 

โครงการรณรงคที่ดําเนินการในป 2551 
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โครงการรณรงค งบประมาณ (บาท) 
1. จัดทําที่คั่นหนังสือ  แจกนักศึกษาในชวงปฐมนิเทศ และรับเพื่อนใหม 
จํานวน 3,500 ช้ิน 

12,250 บาท 

2. จัดทําสื่อรณรงค 3 ประเภท 
- VCD เร่ืองธรรมศาสตรลดโลกรอน 
- ปายไวนิล (Vinyl) 3 แบบ 
- โปสเตอร 3 แบบ 

ไดรับการสนบัสนุนจากสถาบัน
บรรจุภัณฑเพือ่ส่ิงแวดลอม 

3. จัดการรณรงคคัดแยกขยะที่ตลาดนัดอินเตอรโซน และตัดสินการ
ประกวดรางวลั Animation (15 พ.ย.2551) 

4,000 บาท (คารางวัลในการ
ประกวด) 

4. จัดทํา ฟวเจอรบอรด รณรงคการทิ้งขยะใหลงถังและถกูประเภท จํานวน 
20 ชุด  

ไดรับการสนบัสนุนจากสถาบัน
บรรจุภัณฑเพือ่ส่ิงแวดลอม 

5. โครงการคุณทําดี โดยถายรูปนักศึกษาที่ทิ้งขยะถูกประเภทและถูกถัง และ
ทําการจับฉลาก 2 คร้ัง แจกจักรยาน จํานวน 2 คัน 

7,961.90 บาท 

6. โครงการประกวดหนังสั้น ลดภาวะโลกรอน คัดเหลือ 10 เร่ืองเพื่อใชใน
การรณรงค 

13,000 บาท (คารางวัลในการ
ประกวด) 

  ปญหาและอุปสรรคในการดาํเนินการ 
  ขยะหาย จากหลายจุดในมหาวิทยาลัย เชน หอพัก อาคารปยชาติ โดยนําขยะออกนอก
มหาวิทยาลัย ในชวงเย็น, กลางคืน และการที่มีบุคลากรมารับซื้อขยะภายในมหาวิทยาลัย ที่ไมใชบริษัทที่ทํา
สัญญารับซื้อกับธนาคารขยะ 
  การทิ้งขยะยังไมถูกถัง ซ่ึงตลอดปที่ผานมายังไมดีขึ้น 
  1. ปญหาที่จะพบในป 2552 คือ ราคาขยะตกต่ําอยางมาก โดยเฉลี่ยต่ํากวา 25% ของราคาในป 
2551 ซ่ึงอาจมีผลตองบประมาณโครงการ 
  การดําเนนิการในเรื่องการจดัการขยะประเภทอื่น 
  การจัดการขยะอินทรีย  โดย รองศาสตราจารย กษดิิศ   อ้ือเชี่ยวชาญกิจ ดําเนินการโดยใชขยะ
ประเภทเศษอาหาร นําไปเลีย้งสุกรและทําน้ําหมักชวีภาพ และนําเศษใบไมไปใชปูเปนพื้นคอกสุกร ไดปุยหมัก 
ไปใชในพื้นทีข่องมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร แตทั้งนี้ไมไดเก็บขอมูลปริมาณปุยหมักทีไ่ดไว รวมถึงการดําเนิน 
การกับขยะอนิทรียประเภทไมใหญ โดยการเผากิ่งไมขนาดใหญ เพื่อใหไดถานและน้ําสมควันไม เพือ่ใชในการ 
กําจัดกลิ่นและทําลายวงจรชวีิตของแมลงวนัในโรงคัดแยกขยะ 
  โครงการจัดทําปุยหมักโดยใชระยะเวลาสัน้ ของ นายปรชัญา  สังขสมบูรณนักศกึษาปริญญา 
เอก ภายใตการดูแลของรองศาสตราจารย ดร.ทวีป ชัยสมภพ อยูระหวางการสรุปโครงการของนักศึกษา 
  การจัดการขยะพิษ 



- 48 - 
 

  1.1 การจัดการขยะพษิ ประเภทหลอดฟลูออเรสเซนต ไดมีการจัดเก็บ 2 คร้ัง/ป โดยบริษัทไทย
โตชิบาฟลูออเรสเซนท แลมป จํากัด คืนใหกับกรมควบคุมมลพิษ  
  1.2 ไดหารือกบัคณะวิทยาศาสตรฯ คณะวศิวกรรมศาสตร คณะสหเวชศาสตร สถาบัน SIIT
คณะแพทยศาสตร และโรงพยาบาลธรรมศาสตรฯ ในการกําจัดขยะที่เปนสารเคมี ซ่ึงพบวามีสารเคมีของคณะ
วิทยาศาสตรฯ ไมทราบประเภทและไดมีการผสมของสารเคมีหลายประเภท ซ่ึงไมสามารถกําจัดได ประมาณ 
1,000 ขวด สวนสารเคมีที่สามารถระบุช่ือและแยกประเภทได สามารถสงไปกําจัดที่เตาเผา สวทช. ได 
  หนวยงานที่มาศึกษาดูงานและการเผยแพรโครงการ 
  ในปงบประมาณ 2551 มีหนวยงานมาศึกษาดูงานโครงการบริหารจัดการขยะรีไซเคิล และการ
จัดการขยะอินทรีย จํานวน 13 คร้ัง เปนหนวยงานภายนอก 10 คร้ัง หนวยงานภายใน 3 คร้ัง 
  หนวยงานภายนอก ไดแก บริษัท เต็ดตรา แพค (ไทย) จํากัด สํานักสิ่งแวดลอม 
กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยมหิดล จฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร กรมอนามัย บริษัท 
เอสซีจี เปเปอร จํากัด บริษัทพีคคีป คอมมูนิเคชั่น จํากัด งานหอพักนิสิต สํานักงานนสิิตสัมพันธ จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สถาบัน
การจัดการบรรจุภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม บริษัทเนชั่นมัลตมิีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) คายครูนักคิด พิชิตขยะ 
สวทช. รุน 1 องคการบริหารสวนตําบลพะลาน อําเภอนาตาล จังหวดัอบุลราชธานี ศูนยศาลายา มหาวิทยาลัย 
มหิดล บริษัท คาสากลซีเมนตไทย จํากัด เครือซีเมนตไทย เปนตน 
  สวนการเผยแพรโครงการ มีการเผยแพรทางสถานีโทรทัศนหลายสถานี เชน TPBS ชอง 
The Nation Channel บริษัท เอ็น ไอ คอม จาํกัด ชอง 7 รวมทั้งเผยแพรทางสถานีวิทยุจฬุาฯ 
  การศึกษาดูงานหนวยงานอืน่ 
  คณะกรรมการโครงการบริหารจัดการขยะไดไปศึกษาดูงาน 2 แหง ไดแก 
  1. บริษัทปุยอินทรียชีวภาพลพบุรี จํากัด จ.ลพบุรี เพื่อศึกษาการทําเกษตรอินทรียและปุย
ชีวภาพ 
  2. บริษัท Professional waste technology  (1999)  public co.Ltd. เพื่อศกึษาดูงานการผลิต
น้ํามันจากถุงพลาสติก 
  แผนงานปงบประมาณ  2552  
  1. ดําเนินการจดัทําสื่อประชาสัมพันธและการรณรงคอยางตอเนื่อง 
  2. จัดการขยะประเภทเศษอาหารที่อยูนอกโรงอาหารใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยการทําถัง 
น้ําหมักชวีภาพตามอาคาร 
  3. การแยกขยะจากหองน้ําหนวยงาน 
  4. การหาแหลงรับซื้อพลาสติก 
  5. การจัดทําโครงการศูนยการเรียนรูการบริหารจัดการขยะ 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
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  ที่ประชุมเสนอความคิดเหน็และขอสังเกตบางประการ ดงันี้ 
  1. ประธานกลาววา เปนเรื่องที่ตองขอชมเชยฝายบริหาร ศนูยรังสิต เห็นวา มธ. มีกิจกรรมเรื่อง
นี้ที่เปนเรื่องหลักที่ทําชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัยในเรื่องของการดูแลสภาพแวดลอม จะไดทราบจากสื่อวิทยุ
โทรทัศนสถานีตาง ๆ หลายสถานีหลายคลื่นที่กลาวถึง มธ. เปนความอุตสาหะของคณะกรรมการที่ดูแลเรื่องนี้ 
ซ่ึงรองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต เปนประธาน ความจริงเงินเปนเรื่องผลพลอยได โดยขอเทจ็จริงแลว
มหาวิทยาลัยตองการสรางความรูสึกความรับรูรวมกันของคนในชุมชน เพราะฉะนัน้ ในปหนาราคาตก 
มหาวิทยาลัยกย็ินดจีะใหเงนิไปชวยเหลือเพื่อใหโครงการนี้ดําเนินการไปได ขอฝากผูบริหารหนวยงานทั้งหลาย
พยายามใหความรวมมือ เร่ืองเหลานี้เปนเรื่องที่ไมคอยมผูีใดตองการจะทํา เมื่อมีคนทําและทําไดด ีดูเหมือนมี
แรงที่จะทําตอไป ก็ตองการความสนับสนนุจากทกุฝายอยางมาก จะขอฝากใหทําอีกเรื่องคือ ตองการใหมีถัง
ขยะเพิ่มมากขึน้ในจดุตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยในศูนยรังสิต ซ่ึงดีขึ้นกวาเดิมมากแลว เขาใจวาพื้นที่คอนขางกวาง
อาจจะตองการเงินลงทุนเพิม่หรือหากมีเงนิเหลือ จะขอใหไปลงทุนเรือ่งถังขยะใหมาก จะชวยไดอีกมาก 
      รองอธิการบดีฝายบริหาร ศนูยรังสิต กลาววา ในปทีแ่ลวไดจดัซื้อไป 80 กวาถัง เมื่อกระจาย
ไปก็จะหายไปทั้งหมด ปนีจ้ะพยายามจดัซื้อเพิ่ม แตขอดงูบประมาณกอน ซ่ึงหนวยงานใหญที่มีรายไดมาก 
ขอใหจัดซื้อบาง จะเปนการดี 
  2. คณบดีคณะสังคมสงเคราะหศาสตรกลาววา เปนสิ่งทีด่ีที่ มธ. ไดพยายามแกไขปญหาเรื่อง
ขยะ มีขอสังเกตอยูบางประการ 
     (1) เหตใุดนกัศึกษาจึงไมคอยแยกขยะ จะมีนักศึกษาป 1 ของคณะสังคมสงเคราะหศาสตรที่
อาจารยผูสอนวิชาทางดานนีใ้หทํา Paper ออกมา เคยอานบาง มีขอสังเกตวา Instruction ในถังขยะแตละจุด 
Instructed ไมเหมือนกนั ถังขยะแบบนี้ควรจะใสอะไรไดบาง เชน ขยะ Recycle ขยะกลองเหลืองกลองเขียว 
ตาง ๆ อาจจะตองใหคณะกรรมการชุดนี้ดใูนรายละเอียด เพราะทําใหเกิดความสับสน และมีบางจดุในงานวิจยัที่
นกัศึกษาทําไปขัดแยงกับ Instruction ในการแยกขยะของสากล 
     (2) เร่ืองของขยะเปนเรื่องที่ไมใชมองแตมิติทางเศรษฐกิจหรือมิติทางสิ่งแวดลอมหรือทาง
ชีวะ หรือทางวิศวกรรมศาสตรเทานั้น มีการศึกษามามากวา ขยะนั้นเปนสิ่งที่คูกับสังคมมนุษย เพราะฉะนัน้ มิติ
ทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองสิ่งแวดลอม ความรูความเขาใจเหลานี้มีผลทั้งสิ้น การที่จะทําใหคนมสีวนรวมได
มาก ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมเยาวชน จะตองทําใหเขารูสึกวาสนุก เมือ่ใดก็ตามทีก่ารจัดการขยะเปนเรื่องสนุก 
คนก็จะมีสวนรวมมากขึ้น เนื่องจากวิทยานิพนธระดับปริญญาเอกของตนเองที่ทําในเรื่องนี้ในเทศบาล 
พบวามีสวนยนืยันตรงนี้ หากชาวบานรูสึกสนุกกับเรื่องนี ้ก็จะดีขึ้น ตนเองไมแนใจวาจะสามารถดําเนินการได 
แตเมื่อประมาณ 10 ปที่แลว เคยลองทําในสถาบัน AIT ในสมัยที่ศึกษาอยู โดยจดัเปนโครงการประกวด ให
นักศึกษาออกแบบวา จะออกแบบถังขยะอยางไรใหดึงดูดใจคน หรือทําอยางไรใหคนไดทิ้งขยะมากขึ้น หรือมี
ถังขยะตรงนี้จะมีประโยชนอยางไรตอส่ิงแวดลอม หรือถังขยะตรงนี้จะใหการศึกษาตอคนอยางไร ซ่ึงอาจจะ
ตองกําหนด Theme ขึ้นมา หากนักศกึษาแบงเปนกลุมหรือเปนคณะรวมกันคิด และมหาวิทยาลัยใหงบประมาณ 
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จํานวนหนึ่ง ถังตัวอยางราคาไมเกิน 500 บาท เพื่อใหไปคิดคนมา และขั้นตอนที่ 2 หากกลุมใดสามารถทําใหถัง
ขยะของกลุมรวบรวมขยะไดมาก อาจจะมีรางวัลใหอีก เหน็วาหากนกัศกึษามีสวนรวมมากเทาใด การจัดการ
ขยะกจ็ะมีมากขึ้นเทานั้น นอกเหนือจากสิ่งที่เคยทํามาแลว 
      ประธานกลาววา หลายเรื่องเปนเรื่องที่คณะกรรมการทํามาแลว และหลายเรื่องอาจจะเปน
ขอแนะนําที่เปนประโยชนมากตอมหาวิทยาลัย ขอฝากใหฝายบริหาร ศูนยรังสิตเชิญคณบดีคณะสังคม
สงเคราะหศาสตรมาชวยเปนกรรมการดวย จะไดชวยกนัคิดเรื่องนี้ใหไดแนวคิดใหม ๆ แปลก ๆ เพิ่มขึ้นอีก 
  มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมรับทราบ 

   6.6 เร่ือง  ประสิทธิภาพการใชพลังงานของมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ 2551 
ตามเกณฑ ก.พ.ร. 

  รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต แถลงวา ในการประเมินผลการประหยดัพลังงานของ 
หนวยงานราชการ ในปงบประมาณ 2551 ไดมีการปรับเปลี่ยนเกณฑในการประเมนิ โดยใชผลการประหยดั
พลังงานไฟฟาและน้ํามัน การประเมินประสิทธิภาพการใชพลังงานไฟฟาและน้ํามนั  จะใชหลักการ การใช
พลังงานจริงเปรียบเทียบกบัคามาตรฐาน ถาการใชพลังงานจริงนอยกวาคามาตรฐาน แสดงถึงการมี
ประสิทธิภาพและใหคะแนนสูง 
โดยใชสูตรดังนี้ 
  ดัชนีการใชพลังงาน (EUI) = คามาตรฐานจัดการใชพลังงาน - คาการใชพลังงานจริง 
       คาการใชพลังงานจริง 
  คามาตรฐานใชพลังงานจะแตกตางกันตามประเภทของหนวยงานโดย มธ. จัดอยูในกลุม 
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษากลุมยอยมหาวิทยาลยั มีโรงพยาบาลซึ่งในการคิดคามาตรฐานของพลังงานจะ
มีสมการดังนี ้
  1.  จํานวนหนวยไฟฟา   =   (14.129  x  จํานวนบุคลากร + พื้นที่ใชสอยภายในอาคาร +  
0.181 x จํานวนนักศกึษา x จํานวนวนัที่มกีารเรียนการสอน /100 + 3.286 x จํานวนเตยีง + 0.217 x จํานวนผูปวย
นอก + 0.011 x จํานวนวนันอนรวมผูปวยใน )  x  อุณหภมูิ 
  2.  จํานวนน้ํามัน      =   3.911 x  จํานวนบุคลากร + 20.437 x  (พื้นที่ของจังหวดัที่ตั้ง)0.5

 

  ในการรายงานขอมูลของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จึงตองรายการทุกเดือน ดังนี ้
  1. จํานวนบุคลากรทุกประเภท รวมทั้งบุคลากรคูสัญญา 
  2. พื้นที่ใชสอย 
  3. จํานวนนักศกึษา 
  4. จํานวนเตียงโรงพยาบาล 
  5. จํานวนผูปวยนอก (คน) 
  6. จํานวนผูปวยใน (คน – วัน )  
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  7. จํานวนวนัทีม่ีการเรียนการสอน 
  8. จํานวนหนวยการใชไฟฟาจริงที่หักการใชไฟฟาหอพกั สนามกฬีา  รานคา การใหเชาพื้นที ่
  9. ปริมาณการใชน้ํามัน และกาซ NGV  
  ในการกํากับการรายงานขอมูลดังกลาวของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ฝายบริหารศูนยรังสิต 
ไดประชุมผูทีม่ีหนาที่ในการรายงานแตละศูนยการศึกษา ซ่ึงตองรายงานแยกกนั และรายงานตรงตรงผาน
Website ของกระทรวงพลังงาน  www.e–report.energy.go.th โดยผูรับผิดชอบจะไดรับ Password ในการ
รายงานโดยตองรายงานทุกเดือน 
  ผลการรายงานในรอบป 2551 พบวา ผลลาสุดเมื่อรายงานครบ  12 เดือน มหาวิทยาลยัได 
คะแนน 3.873 คะแนน โดยศูนยรังสิตไดคาคะแนนเต็ม คือ 5 คะแนน (เอกสารประกอบวาระ) สวนในศูนย
การศึกษาอีก 3 แหง จะมีจดุออนที่ตองปรับปรุงในการรายงานดังนี ้
  1. ทาพระจันทร 
      การรายงานขอมูลอาจยังขาดจํานวนลูกจางของบริษัทเอกชนที่มหาวทิยาลัยทําสญัญาจาง  
เชน พนกังานทําความสะอาดและชางซอมบํารุงในดานตาง ๆ และพนักงานและลูกจางที่จางโดยงบประมาณ
คณะ จึงทําใหคามาตรฐานมีคาต่ํา  
  2. ศูนยลําปาง 
      ในการรายงานกอนหนานีห้นวยงานไมไดทําการตัดแยกปริมาณการใชไฟฟาสวนทีเ่ปน
สวนธุรกิจ แตหลังจากไดแจงใหทําการตดัแยกปริมาณการใชไฟฟาสวนที่เปนธุรกิจออก จึงทําใหคามาตรฐาน
การใชไฟฟาสงูขึ้น จึงทําใหคา EUI เปน บวก  สวนปริมาณการใชน้ํามนัมีคาติดลบ อาจเนื่องจากศนูยลําปางใช
รถยนตประจําวันเปนระยะทางไกล เชนไปรับอาจารยที่สนามบินเชยีงใหม และการตดิตอราชการในจังหวัด จึง
ทําใหคา EUI เปนลบ 
  3. ศูนยพัทยา 
      การรายงานขอมูลการใชไฟฟาไมสามารถตัดแยกปริมาณการใชไฟฟาสวนที่เปนธุรกิจได 
เนื่องจากอาคารในสวนธุรกิจไมไดติดตั้งมิเตอรไฟฟา จึงทําใหคา EUI เปนลบ สวนปริมาณการใชน้าํมันมีคา
เปนลบ อาจเนือ่งจากศูนยพทัยาใชรถยนตเปนระยะทางไกล ในการติดตอราชการ จงึทําใหคา EUI เปน ลบ 
  4. ศูนยรังสิต 
      การรายงานขอมูลทั้งหมดไดรวบรวมจํานวนบุคลากรทุกประเภทของศูนยรังสิตและ
รายละเอียดไดมาก จึงทําใหคา EUI เปนบวก สําหรับปรมิาณน้ํามันศนูยรังสิตไดลดการใชน้ํามันโดยเชารถตู 
โดยสารที่ใช กาซ NGV เปนเชื้อเพลิง 
  ความยากลําบากในการรายงานขอมูลรายเดือน 
  1. จํานวนบุคลากรคูสัญญาและบุคลากรลูกจางหนวยงาน ที่หนวยงานตาง ๆ จางเอง และกอง 
การเจาหนาที่ไมมีขอมูลการเก็บขอมูลจึงยังไมครบถวน 
  2. การแยกรายงาน จํานวนนกัศึกษา ระหวางทาพระจันทรและศูนยรังสติ 
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  3. การตัดปริมาณการใชไฟฟาของเอกชนทีข่อใหสถานที่ ซ่ึงตองคํานวณหองแตละหองและ 
ระยะเวลาที่ใช ซ่ึงในอาคารคณะยังไมมีการรายงาน 
  ในการเตรยีมขอมูลป 2552 จําเปนจะตองใหหนวยงานที่เกี่ยวของทุกหนวยงานใหขอมูลที่ 
ครบถวนมากขึ้น การใชพลังงานนี้ยังใหเวลาในการปอนขอมูลเพื่อปรับเปลี่ยนขอมลูไดถึงเดือนพฤศจิกายน 
2551 จะนําขอมูลไปรายงาน ก.พ.ร. เทาที่ดจูาก Website ใหแกไขขอมูลไดถึงเดือนพฤศจิกายน 2551 หากใน
ศูนยใดก็ตามถายังสามารถปรับขอมูลได โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชไฟฟา อาจจะทําใหตัวเลขประสิทธิภาพดีขึ้น 
  สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  ที่ประชุมเสนอความคิดเหน็และขอสังเกตบางประการ ดงันี้ 
  1. ประธานกลาววา ตองขอขอบคุณคณะกรรมการชุดนี้ทีม่ีรองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนย
รังสิต เปนประธานในการดแูลเรื่องประหยัดพลังงานทีท่ําตัวเลขไดครบ ซ่ึงไมคิดวา จะไดครบ คงเปนความ
พยายามไปตามหาจากสถานที่ตาง ๆ ในเบือ้งตนขอฝากคณบดวีิทยาลัยนวัตกรรมดแูลเร่ืองศูนยพัทยา ใหขอมูล
ภายในสัปดาหหนาวา สัดสวนคาไฟฟาทีศู่นยพัทยาทั้งหมด จะคิดวาเปนคาไฟฟาในเชิงพาณิชยของโรงแรม
เปนจํานวนเทาใด และแจงตวัเลขไปที่รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต และในระยะตอไปเมื่อมหาวิทยาลัย
มีอาคารเรียนที่ศนูยพัทยาแลว จะแยกมิเตอรระหวางอาคาร 2 กลุม กลุมที่เปนอยูในปจจุบันเปนเรื่องโรงแรม 
หองประชุมสัมมนา รานอาหาร และอีกกลุมหนึ่งเปนกลุมอาคารของมหาวิทยาลัย จะชวยตรงนีไ้ดมาก ขอให
รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต ประสานกับรองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยลําปาง ดวยวา มคีาใชจายที่คดิ
วา ศูนยลําปางยังไมไดแยกกค็อื โรงอาหาร ตลอดจนสถานที่ประกอบการเอกชน จะทาํใหตวัเลขตรงกับ
ขอเท็จจริงมากขึ้น 
  2. รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต กลาววา ในเรื่องคาน้ํามันเมื่อปทีแ่ลว ศูนยรังสิตเชารถ 
NGV. แทนรถยนตธรรมดา มีการใชกาซแทนน้ํามันไปจาํนวนหมื่นกวากิโลกรัม ทําใหปริมาณการใชน้ํามัน
ของศูนยรังสิตลดลงไป จะเปนขอที่พิจารณาวา จะใชรถยนตอยางไรตอไป 
  3. ประธานกลาววา ขอฝากผูบริหารหนวยงานที่มีรถยนตของหนวยงานวา มหาวิทยาลยัมี
นโยบายจะปรบัเปลี่ยนเปนการใชกาซ NGV. แทนน้ํามนั อาจจะตองมคีาใชจายบาง แตภายในเดือนเมษายน  
2552 จะมีปมกาซ NGV. ตั้งอยูใกล ๆ ประตูทางดานเชยีงราก จะสะดวกมากขึ้นโดยเฉพาะโรงพยาบาล
ธรรมศาสตรฯ ซ่ึงมีรถยนตจาํนวนมาก หนวยงานอื่นอาจจะมีเพยีง 1 -2 คัน อาจจะไมไดชวยอะไรมาก สวน 
โรงพยาบาลกบักองงานศูนยรังสิต ซ่ึงมีรถเปนจํานวนมาก จะมีผลคอนขางมาก จะขอใหปรับเปลี่ยน และ
วางแผนทีจ่ะทาํไปในขณะนี้ อาจจะใชเงินคนัละ 30,000 – 40,000 บาท แตในระยะยาวจะประหยัดและสะดวก
มากขึ้น เพราะมีปมอยูใกล ๆ มหาวิทยาลัย จะรวมไปถึงรถสวนตัวของบุคลากรดวย 
  4. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรกลาววา การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยไดสงมอบเครื่อง
ผลิตไบโอดีเซล ผลิตน้ํามันจากน้ํามันทีใ่ชแลว หากมหาวิทยาลัยจะสนบัสนุน ใหนโยบายในการใหรานคา 
ตาง ๆ ในมหาวิทยาลัยมาขายน้ํามันทีใ่ชแลว เครื่องผลิตนี้จะสามารถผลิตน้ํามันไบโอดีเซลใชไดประมาณ 
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100 ลิตร/วัน ในการทดลอง ซ่ึงไดทดลองกับการไฟฟาฝายผลิตฯ แลว ถานําน้ํามันไบโอดีเซลผสมกับน้ํามัน
ดีเซลอยางละครึ่ง สามารถใชกับรถยนต จะประหยัดพลังงานไดอีกทางหนึ่ง 
      ประธานกลาววา ปญหาอยูตรงวา จะซื้อกิโลกรัมละเทาใดเทานัน้ เคยหารือกับบรษิัทบาง
จาก จะทําเรื่องนี้ และราคาทีเ่สนอต่ํากวาราคาที่ขายใหบุคคลอื่น ก็จะไปขายใหบุคคลอืน่ เชน ราคาตลาดขั้นต่ํา
กิโลกรัมละ 20 บาท ถาขายราคาในราคาเทากัน และขายในมหาวิทยาลัย คงจะไมยากที่จะบังคับใหมาขายใหกับ
มหาวิทยาลัย แตถาราคาขางนอกสูงกวา กจ็ะขายใหบุคคลภายนอกอกี ขอใหคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรหารือ
กับรองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต จะมีน้ํามันพืชที่ใชแลวอยูในมหาวิทยาลัยจํานวนมาก แตทีผ่านมา
โครงการนี้ยังทําไมได เพราะราคาคอนขางต่ํามาก หากเปนราคาตลาด ไมมีขอขดัของที่จะสนับสนนุโครงการนี้ 
      รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต กลาววา ถาจะทําจริงไมนาจะมปีญหา คงจะเจรจากับ
รานคาภายในได โดยขอความรวมมือคงไมมีปญหาอะไร 
  มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมรับทราบ 

   6.7 เร่ือง  ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 
 2551 ที่รายงานตอ ก.พ.ร. 

  รองอธิการบดีฝายวางแผนพฒันาและเทคโนโลยี แถลงวา เนื่องจากมเีอกสาร 2 ชุด สําหรับ
ประกอบการพิจารณา เอกสารชุดแรก คือ เร่ืองเดิมที่เคยนําเขาที่ประชมุ ก.บ.ม. คือ คร้ังที่ 10/2551 ที่เปน
ระเบียบวาระที่ 5.3 ของครั้งนั้น อธิการบดไีดมอบหมายใหหนวยงานทีย่ังรายงานผลไมครบ ใหจัดสงภายใน
วันที่ 27 ตุลาคม 2551 และผูกํากับดแูลแตละตัวช้ีวัดใหเตรยีมหลักฐานใหเสร็จภายในวนัที่ 31 ตุลาคม 2551 
ซ่ึงเพิ่งเสร็จไปเมื่อสุดสัปดาหที่แลว และในครั้งนี้นํามารายงานที่ประชมุอีกครั้ง มธ. ไดสงผลการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ให ก.พ.ร. ภายในเวลาที่กําหนด คอื วันที่ 31 
ตุลาคม 2551 คะแนนประเมนิตนเองจํานวน 47 ตัวช้ีวัด คาน้ําหนกัรวมรอยละ 100 อยูที่ 3.4632 โดยมีผลการ
ปฏิบัติราชการฯ ตัวช้ีวัด คาน้าํหนักรวม 27.9 ที่ตองประเมนิตนเองที่ 1 คะแนนไวกอน เนื่องจากตองใชผล
ประเมินจากหนวยงานภายนอก จํานวน 7 ตัวช้ีวดั ที่เหลือ 2 ตัวช้ีวดั ระยะเวลาดําเนินงานยังไมส้ินสดุ และมี
คะแนนประเมนิตนเองแยกเปน 4 กลุม ดังนี้ 
  คะแนนประเมนิตนเอง   จํานวนตัวช้ีวัด    ค่ําน้ําหนกัรวมรอยละ 
  1. ต่ํากวา 2 คะแนน        2     4.3 
  2. ได 5 คะแนน       24     42.45 
  3. ได 3.01 – 4.99 คะแนน     12     25.35 
  4. ได 1 คะแนนไวกอน        9     27.9 
  หากยอนไปเมือ่ป 2549 มธ. ได 4.6 และป 2550 ได 4.1975 ในป 2550 มีส่ิงเปลี่ยนแปลงเปน 
นัยยะสําคัญที่เห็นวา ทกุมหาวิทยาลัยตองการปรับตัวกันก็คือ ก.พ.ร. บงัคับใหใชเกณฑของ สกอ. จํานวน 
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3 – 4 ตัวช้ีวดั ซ่ึงเปนเกณฑที่ไมตองตอรอง เชน จะตองมีอาจารยปริญญาเอกเทาใด จะตองมกีารตีพิมพตาง ๆ 
ในปที่ผานนัน้ ทุกมหาวิทยาลัยจะลดลงไปอยางมาก ในป 2550 และลดไปจริง ๆ แตเมื่อลดลงไปแลว จาก
คาเฉลี่ยเดิมประมาณ 0.3 ลดลงไปกวา 20% ของทุกมหาวิทยาลัย ผลรางวัลยังถือเปนกลุมดีที่สุดกค็ือ โดยเฉลี่ยก็
ลดลงไปทั้งกลุมมหาวิทยาลยั อยางไรกต็ามในปนี้โดยสวนตวันั้น ถือวายังมี 3 – 4 ตัวช้ีวัด ที่จะไมสามารถแกไข
ไดทัน เพราะดแูลวตองใชรอบระยะเวลา 4 – 5 ป ในการสงอาจารยไปและกลับเขามา หากไดถึง 4.4 จะเปนตัว
เลขที่ดีใจมาก หากได 4.2 คงจะไมยอมรับวาจะใหไดประมาณนั้น และผลจากการดูตวัเลขทั้งหมด จะพบวา
ขณะนีต้ัวเลขบางสวนนั้นไดกลับเขามาทัง้หมดแลว สําหรับรายละเอยีดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชมุ 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  ประธานกลาววา เขาใจวาจาก 4.6 ในปทีแ่ลวเหลือประมาณ 4.2 ในปนีน้าจะได 4.3 หรือ 4.4 
เปนพัฒนาการที่ดีขึ้น แมเกณฑจะยากขึ้นทกุป เพราะมกีารเปลี่ยนเกณฑตลอด และขอหนึ่งที่เปนขอดอยของ 
มธ. ก็คือ รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานที่ไดคะแนน 1 ซ่ึงเปนเรือ่งที่พูดกันตั้งแตปที่แลววา เหตุใด
หลักสูตร มธ. ไดมาตรฐานนอยมาก ตามทีอ่ธิบายไปในป 2550 นั้น กบ็อกวาหลักสูตรที่ไดมาตรฐานนั้นตอง
แจงให สกอ. ประทับรับทราบ มธ. แจงวาหลักสูตรเกาไมเคยแจงเลยเปนเวลา 70 ปแลว เพราะฉะนั้น ก็ไมตอง
แจง เขาบอกวา ถาไมแจงสงไปที่ สกอ. แลว สกอ. ไมไดรับทราบก็ถือวาไมไดมาตรฐาน ดังนัน้ หลักสูตรสวน
ใหญของ มธ. จึงไมไดมาตรฐาน ปที่แลวกแ็จงไปที่ สกอ. ซ่ึง สกอ. ก็ไปประชุมไปถกเถียงกับ ก.พ.ร. กับ สมศ. 
เปนเวลานาน สุดทาย สกอ. ก็ตอบมาวา แมปนี้จะแจงมาใหทราบก็จริง แตจะรับทราบเฉพาะหลักสูตรที่มีการ
ปรับปรุงใหมในชวง 5 ปสุดทายนี้เทานั้น ใครที่ไมไดปรับปรุงหลักสูตรในชวง 5 ปนีจ้ะไมรับทราบ และจัดสง
กลับมาที่ มธ. อีก ก็ยังไดคะแนน 1 เหมือนเดิม แตปหนาตกลงกันแลววา จะเอาดัชนตีัวนี้ออกไปจาก KPI. 
เพราะมหาวิทยาลัยเกือบทกุแหงที่เปนมหาวิทยาลัยของรัฐไดคะแนน 1 ทั้งหมดดวยเงื่อนไขดังกลาว เพราะ
มหาวิทยาลัยของรัฐนั้นไมมีเงื่อนไขเรื่องการจะตองทบทวนหลักสูตรหรือใหมีการรับรองมาตรฐานหลักสูตร
ทุก 5 ป เหมือนมหาวิทยาลัยเอกชน ดังนั้น คะแนนจะต่ํากันทั้งหมด มมีหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแหงเดยีวที่มี
เกณฑเร่ืองทุก ๆ 5 ป จะตองมีการทบทวนหลักสูตรใหมและแจง สกอ. ซ่ึงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรก็ได
คะแนนมากเพยีงแหงเดยีว นอกจากนัน้มหาวิทยาลัยหลักทั้งหลายคะแนนต่ําทั้งหมด ไมทราบจะทําอยางไร 
พยายามทีจ่ะทาํแลวเพยีงแตเกณฑเปลี่ยนตลอด ปปจจุบนัจึงตกลงกนัวา จะเอา KPI. ขอนี้ออกไป ก.พ.ร. จะไม
วัดตรงนี้อีกแลว เพราะคอนขางจะลักล่ันกนัระหวางมหาวทิยาลัยเอกชนกับมหาวิทยาลัยของรัฐ นอกจากขอ
เหลานี้สวนใหญก็ไดคะแนนดี ยังมีปญหาอยูบาง มาตรฐานการกํากับดูแลของสภามหาวิทยาลัย เขาใจวาไดต่ํา
ดวยเหตุผลสวนหนึ่งของ KPI. จะวัดจากจํานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เขาประชมุและกําหนดไวสูงวา 
คะแนนเต็มจะตองเกิน 90% ตองมาประชุมทุกครั้ง และกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยช่ือแตละคน จะมีความ
ลําบากมากที่ประชุมแตละครัง้จะใหมาประชุมกันครบหรอืมาได 90% ดังนั้น ก็เปนขอที่ไดบางอยาง และเสีย
บางอยางไป กรณีนี้จะแกไขยาก กพ็ยายามที่จะแจงในสภามหาวิทยาลัยแลววา การมาประชุมของกรรมการสภา 
มหาวิทยาลัยโดยเฉพาะผูทรงคุณวุฒนิั้นเปนตัวช้ีวัดมหาวิทยาลัยอยางหนึ่ง แมขออ่ืนจะดี แตเมื่อมาประชุมไม 
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ครบ หลายทานมาประชุมเพยีง 60% 70% มหาวิทยาลัยกเ็สียคะแนนตรงนี้ไป ซ่ึงเปนขอที่ มธ. จําเปนตอง
ยอมรับสภาพนี้ 
  มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมรับทราบ 

   6.8 เร่ือง  การจัดงานวันประเพณีลอยกระทงที่ศูนยรังสิต 
  รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต แจงใหที่ประชุมทราบวา ในวันที่ 11 – 12 พฤศจิกายน 
2551 มธ. ศูนยรังสิต กําหนดจัดงานลอยกระทง ณ บริเวณสระน้ําหนาอาคารโดมบริหาร จึงขอเชิญผูบริหารทุก
ทานรวมงานลอยกระทงดังกลาวดวย 
  มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมรับทราบ 

   6.9 เร่ือง  คําขวัญ 75 ป มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
  ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา ในเรื่องนี้ไดมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายบริหารบุคคล
ไปพิจารณาคําขวัญ 75 ป มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยขอใหฝายบรหิารบุคคลนําเอกสารมาใหทีป่ระชุมเพื่อ
พิจารณารวมกนัเพิ่มเติม ขอเรียนวาในการประชุมครั้งหนาจะมกีิจกรรมและคณะกรรมการในการดําเนิน งาน 
75 ป มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ในชั้นนีจ้ะมีเร่ืองการเปนเจาภาพกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย เจาภาพ
ดนตรีไทยอดุมศึกษา การจดัโขน 75 ป ธรรมศาสตร การจัดงานธรรมศาสตรวิชาการ การจัดกิจกรรมตาง ๆ ซ่ึง
จะหารือกับคณะดวยวา คณะจะทาํอะไรในกรอบนี้ สวนของโรงพยาบาลฯ จะหารอืกับผูอํานวยการโรงพยาบาล
ธรรมศาสตรฯ ตอไปวา จะขอใหโรงพยาบาลธรรมศาสตรฯ ทําโครงการ 75 ป ธรรมศาสตร บริจาคโลหิต 
750,000 ซีซี ทั้งป ทั้ง มธ. และจะทาํเข็มที่ระลึก ทําสติกเกอร ทําปายไวนิลติดตามจุดตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย
เพื่อปลูกจิตสํานึก ในเบื้องตนคิดคําขวัญออกมายังไมไดขอยุติ จะขอหารือที่ประชุม หากใครคิดไดไพเราะกวา
ดีกวานี้ ในเบื้องตนจาก 30 คาํขวัญ ใหฝายบริหารบุคคลคัดออกมาใหเหลือ 5 คําขวัญ คําขวัญแรกเขียนโดย 
นายเนาวรัตน  พงษไพบูลย สวนหลัง ๆ ไดชวยกันคิดและเขียนขึ้นมาเอง ดังนี ้
  1. 75 ปธรรมศาสตรสถาปนา   สืบทอดเจตนา  สันติประชาธรรม 
  2. 75 ปธรรมศาสตรสถาปนา   สืบทอดเจตนาประชาธิปไตย 
  3. 75 ปธรรมศาสตร   สรางชาติ สรางธรรม 
  4. 75 ปธรรมศาสตร   สรางชาติสรางธรรม  นําประชาธิปไตย 
  5. ธรรมศาสตร 75 ป  สรางคนดี  สรางคุณธรรม  ผูนําวชิาการ 
  ไมทราบวาจะชอบคําขวัญใดเปนพิเศษ หรือมีขอเสนอเกี่ยวกับเรื่องนีห้รือไม ยังไมไดยุติ คง
ไปหารือกันตอ แตในชัน้นี้ตองการจะไดคาํขวัญ 75 ป มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ที่จะเอาไปใชในเอกสารใน
แผนภาพ ในหนังสือ มีขอเสนอเบื้องตนมา 5 คําขวัญ 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  ที่ประชุมเสนอความคิดเหน็และขอสังเกตบางประการดงันี้ 
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  1. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตรกลาววา ขอ 1 เปนนามธรรมไปเล็กนอย สําหรับคนรุนเกา 
ขอ 5 ดูเปนรูปธรรมขึ้น แตขอเปลี่ยนวา “สรางคุณธรรม” เปน “ผดุงคุณธรรม” เปน “ธรรมศาสตร 75 ป สราง
คนดี ผดุงคุณธรรม ผูนําวิชาการ” 
  2. ประธานกลาววา หากในครั้งนี้ยังคิดไมออก จะแจงมาในภายหลังก็ได ขอใหจัดสงไปที่ 
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคล จะไดคิดตอให 
  3. คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกลาววา จะขอทราบวา 75 ป ธรรมศาสตรนั้น 
จะตองเฉพาะป 2552 หรือเลยไปอีกในชวงเวลาใดถึงเวลาใดหรือไม อยางไร จึงจะเรียกวา 75 ป ธรรมศาสตร 
      ประธานกลาววา จะเลยไปอีกก็ได แตไมควรจะเลยไปมาก เชน มกราคม – กุมภาพันธ 2553 
ก็ยังได ถาทําปฏิทินตอเนื่องกัน หรือจะเริม่เดือนพฤศจกิายน – ธันวาคม 2551 ก็ได เชน คณะนิติศาสตรจัด
สัมมนาวิชาการนานาชาติ 9 ธันวาคม 2551 อาจจะนับเปนสวนหนึ่งของการฉลอง 75 ป ธรรมศาสตร ก็ได แตถา
ไปไกลมากกจ็ะหางมากไป เชน การเปนเจาภาพดนตรีไทยอุดมศึกษา จะเปนเดือนมกราคม 2553 อาจจะเปน
ชวงตอเนื่องกนั 
  4. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตรกลาววา คาํขวัญขอที่ 5 ที่เขียนวา สรางคนดี ไมแนใจวาจะ
สรางอยางไร นาจะเปนการเชิดชูความดหีรือเชิดชูคนดีมากกวา 
      ประธานกลาววา หากในสมัยกอน จะแจงวา มธ. ไดสรางนายกรัฐมนตรีใหกับประเทศไทย
แตตอนหลังไมคอยกลาพูด 
  5. ผูชวยอธิการบดีฝายศิษยเกาสัมพันธกลาววา ในการเตรียมจัดงาน 75 ป ธรรมศาสตร ทาง
สํานักงานศิษยเกาสัมพันธไดจัดโครงการ 75 ป 75 ทุนนักศึกษาเพื่อนักศกึษาธรรมศาสตร จะขอเรียนเชิญ
ผูเกี่ยวของในประชาคมธรรมศาสตรและผูบริหารมหาวทิยาลัยเปนกรรมการอุปถัมภดวย กลาวคอื ในโอกาส 
75 ป ธรรมศาสตร ทางสํานักงานศิษยเกาสัมพันธรวมกบัผูบริหารมหาวิทยาลัย ศษิยเกาและนักศกึษาในการ
ระดมทุน จะจดัเปน 4 หนวยทุน เปนคลาย ๆ กับวิธีการจดัระดับทุน มหีนวยทุน โดมเพื่อโดม เพื่อนโดม พลัง
โดม โดมในดวงใจ เชน หนวยทนุโดมเพื่อโดม 75 บาท หนวยทุนเพื่อนโดม 750 บาท หนวยทุนพลังโดม 7,500 
บาท หนวยทนุโดมในดวงใจ 30,000 บาท จะมีทั้งหมด 75 ทุน ๆ ละ 30,000 บาท ประเภท 75 บาท ก็จะไป
ระดมทุนกับกลุมนักศึกษา และมีประกาศเกียรติคุณใหเปนหนึ่งในผูรวมบริจาคหนวยทุน 75 ป 75 ทุนนักศกึษา
เพื่อนักศกึษาธรรมศาสตร ประเภท 750 บาท หรือ 7,500 บาท ก็จะไประดมทุนจากบรรดาอาจารย 750 บาท 
ศิษยเกา 7,500 บาท ประเภท 30,000 บาท จะเปนนติิบุคคลตาง ๆ ใชเวลาการระดมทุนตั้งแตวนัที่ 10 ธันวาคม 
2551 จนถึงปหนาเพื่อใหไดจํานวน 75 ทุน เงินที่บริจาคมาจากศิษยเกาในแตละคณะ หรือนักศึกษาในแตละ
คณะ หรืออาจารยในแตละคณะ คณะใดจะเขากองทุนคณะนั้น เวนแตถาเปนเงินจากนติิบุคคลซึ่งไมไดระบุมา ก็
จะเปนเงินกองทุนกลาง ซ่ึงจะพยายามใหแตละคณะไดรับทุนอยางเทาเทียมกนั หากนักศึกษาคณะศิลปศาสตร
บริจาคเงินคนละ 75 บาท หรือมากกวานั้นเขามา หรือศิษยเกาคณะศิลปศาสตรบริจาคเขามามาก เงินก็จะไปเปน
กองทุนอยูในคณะศิลปศาสตร ซ่ึงจะคัดแยกออกมาเพื่อใหเกิดการมีสวนรวมในการรวมระดมทนุ ส่ิงที่คิดวาจะ 
ทํา ในการบริจาคทุนนั้น จะไดใบเสร็จรับเงนิ ไดเกียรติบตัร ถาบริจาคประเภท 30,000 บาท ไดของที่ระลึกและ 
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โลเกียรติยศ และเชิญมามอบทุน ซ่ึงจะดําเนินการตอไป ขอเชิญผูบริหารรวมเปนกรรมการในโครงการนี้ดวย 
สวนผูดําเนนิการก็จะเปนคณะทํางาน 3 สวน คือ สวนศิษยเกา สวนอาจารยที่ไดเชิญมาแลว นกัศึกษาหรือ
องคการนักศึกษากับสภานักศึกษาที่เขามาดําเนินการ สวนที่เหลือจะขอเชิญเปนคณะกรรมการอุปถัมภ 
       ประธานกลาววา เปนกิจกรรมหนึ่งใน 75 ป ที่จะดําเนินการ แตขอใหระวังวา จะไปชนกับ
อะไรหลายอยาง เชน สมาคมธรรมศาสตรก็ไปรณรงคเร่ืองอาคารที่ทําการ ปหนามหาวิทยาลัยตองไปหา 
Sponsor กีฬามหาวิทยาลัย และการเปนเจาภาพดนตรีไทยอุดมศึกษา สํานักงานศิษยเกาสัมพันธจะมีกองทุนวนั
เกิดอีก และคณะตาง ๆ จะไประดมทุนของคณะ ระวังวาจะชนกัน จะมปีญหาสับสน บางคนอาจจะใหอยูแลว 
แตตองทําใหมคีวามลําบากในการจัดการ 
  6. คณบดีคณะเศรษฐศาสตรกลาววา เปนประเด็นที่อธิการบดีกลาวถึง กรณีคณะเศรษฐศาสตร
ครบ 60 ป คณะก็รณรงคเร่ืองกองทุนและกิจกรรมตาง ๆ ที่จะออกมาในงานใหญ จะติดโลโก 60 ป คณะ
เศรษฐศาสตร ซ่ึงคณะก็เห็นความสําคัญของ 75 ป มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เพราะก็เปนสวนหนึง่ แตกําลังคิด
วาจะเชื่อมโยงวา 60 ป เปนสวนหนึ่งของ 75 ป ธรรมศาสตรดวยไดอยางไร ควรจะเปนลักษณะที่เชือ่มโยงกัน
ได จะขอทราบแนวทางของคณะอื่น ๆ ที่จดังานในลักษณะนี้ เพราะแนวทางอาจจะมีอยูหลายสวน 
      ประธานกลาววา ในกจิกรรมอาจจะบอกวา 60 ป คณะเศรษฐศาสตร 75 ป ธรรมศาสตร ให
ไปดวยกนัได ไมนาจะมีปญหาใด ยังไมมคีณะใดเสนอเรื่องนี้มา ขอฝากหลักการนี้ไววา 60 ป เศรษฐศาสตร 75 
ป มธก. เปน Theme เดียวกัน เห็นวาแทนทีจ่ะใหไปทําแยกตางหาก ใหไปทํารวมกันได เอาคณะขึ้นกอนก็ได 
ไมมีปญหาอะไร ขอใหผูชวยอธิการบดีฝายศิษยเกาสัมพนัธระวังดวย เพราะจะมีกิจกรรมในลักษณะนี้อีกมาก
ในคณะ ในหลาย ๆ แหงมีสมาคมศิษยเกา อาจจะรณรงคบริจาคเงินเพื่อขอใหศิษยเกามาชวย เพราะฉะนั้น การ
จัดโครงการอาจจะไปกระทบกับคณะดวย คือ ไมไดสวนแบงการตลาดเพิ่มขึ้น แตเสียสวนแบงของตัวเองใน
สวนกองทุนวนัเกิด ตองระวงัใหด ี
  มติทีป่ระชุม 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 

เลิกประชุมเวลา 16.50 น. 
 
 
 
 
     นายสมศักดิ ์ ปฏิสังข 
     นายวรพจน เนื่องอนงคกุล      ผูบันทึกรายงานการประชุม 
     ผูชวยศาสตราจารย วรรณี  สําราญเวทย 
     รองศาสตราจารย ดร.อุดม  รัฐอมฤต  ผูตรวจรายงานการประชุม 



มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
------------------------------- 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
       ครั้งที่ 18/2551    

วันจันทรที่ 3 พฤศจิกายน 2551 
โดยการประชมุรวมผานจอภาพระบบ Teleconference 

ทาพระจันทร ณ  หองประชมุสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ช้ันสอง และ 
ศูนยรังสิต ณ  หองประชุมสภามหาวิทยาลยั อาคารโดมบริหาร ช้ันสาม 

------------------------------- 
 

ผูมาประชุม 
1. ศาสตราจารย ดร.สุรพล นิติไกรพจน อธิการบดี ประธาน 
2. รองศาสตราจารย ดร.ศิริพร ขัมภลิขิต รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต 
3. ศาสตราจารย ดร.ศิริลักษณ โรจนกิจอํานวย รองอธิการบดีฝายวิชาการ 
4. รองศาสตราจารย ดร.วีรยา ฉิมออย  รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายการคลัง 
5. อาจารย ดร.ปริญญา  เทวานฤมิตรกลุ รองอธิการบดีฝายการนักศกึษา 
6. อาจารย ดร.สมประสงค โกศลบุญ รองอธิการบดีฝายวางแผนพฒันาและเทคโนโลยี 
7. รองศาสตราจารย นายแพทย ปรีชา  วาณิชยเศรษฐกุล  รองอธิการบดีฝายวจิัย 
8. รองศาสตราจารย เกศนิ ี วิฑูรชาต ิ คณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 
9. รองศาสตราจารย ดร.ปทมาวดี  ซูซูก ิ  คณบดีคณะเศรษฐศาสตร 
10. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จติติ มงคลชัยอรัญญา คณบดีคณะสังคมสงเคราะหศาสตร 
11. รองศาสตราจารย ดร.ธเนศ อาภรณสุวรรณ คณบดีคณะศลิปศาสตร 
12. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรจิต สมบัติพานิช คณบดีคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน 
13. ผูชวยศาสตราจารย พรชัย ตระกูลวรานนท คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
14. รองศาสตราจารย สายทอง อมรวิเชษฐ  คณบดีคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี
15. รองศาสตราจารย ดร.อุรุยา วีสกุล  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 
16. รองศาสตราจารย นายแพทย จิตตนิัดด  หะวานนท  คณบดีคณะแพทยศาสตร 
17. ศาสตราจารย ดร.วิฑูรย ไวยนันท คณบดีคณะสหเวชศาสตร 
18. อาจารย ทนัตแพทย ยวุบรูณ จันทรแจมจรูญ คณบดีคณะทนัตแพทยศาสตร 
19. รองศาสตราจารย ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 
20. ศาสตราจารย ดร.วิมลสิทธิ์ หรยางกูร คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง 
21. อาจารย สุธิดา  กัลยาณรุจ คณบดีคณะศลิปกรรมศาสตร 
22. รองศาสตราจารย ม.ร.ว.พงษสวัสดิ์  สวัสดิวัตน คณบดีวทิยาลยันวตักรรม 
23. รองศาสตราจารย ดร.นนัทนา รณเกยีรติ คณบดีวทิยาลยัสหวิทยาการ 
24. รองศาสตราจารย ดร.พมิพันธุ เวสสะโกศล คณบดวีทิยาลยันานาชาติปรีดี พนมยงค 
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25. นางศรีจันทร   จันทรชีวะ ผูอํานวยการสํานักหอสมุด 
26. รองศาสตราจารยสุรัสวดี หุนพยนต ผูอํานวยการสํานักบัณฑิตอาสาสมัคร 
27. นางสาวระพีพร  วงศเหรียญทอง แทนผูอํานวยการสถาบันไทยคดีศึกษา 
28. อาจารย วนัชัย  ขันตี  แทนผูอํานวยการสถาบันทรัพยากรมนษุย 
29. อาจารย ดร.พจนา  ธูปแกว  แทนผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล 
30. รองศาสตราจารย ปกรณ เสริมสุข  ผูอํานวยการถาบันประมวลขอมูลเพื่อการศึกษาและ 

การพัฒนา 
31. นางสุวรรณา   ทัศนพงศ แทนผูอํานวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา 
32. รองศาสตราจารย ดร.ประทิน พิมสาร  ผูอํานวยการสถาบันภาษา 
33. นางสุดารัตน   กิตติวงศากูล แทนผูอํานวยการสํานักเสริมศึกษาและบริการสังคม 
34. รองศาสตราจารย นายแพทย ศุภชัย  ฐติิอาชากุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกยีรต ิ
35. รองศาสตราจารย ดร.เรืองศักดิ ์  แกวธรรมชัย แทนผูอํานวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 
36. นางสาวสมสุนีย  ดวงแข  แทนผูอํานวยการสถาบันวิจยัและใหคําปรกึษาแหง มธ. 
37. นายณรงค   เมืองโสภา     แทนผูอํานวยการสถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธปิไตย 
38. อาจารย นายแพทย ศุภกจิ วัฒนศิลปปรีชา แทนประธานสภาอาจารย 
39. นางสาวศริิพร  อัญญณรงคกุล ประธานสภาขาราชการ 
40. นางมาลี   อินทรประเสริฐ ผูแทนขาราชการฝายบริการทางวิชาการ (สาย ข.) 
41. นางอุบล   แปะยิ้มลอง ผูแทนขาราชการฝายบริหารและธุรการ (สาย ค.) 
42. รองศาสตราจารย หริรักษ สูตะบุตร รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคล 

เลขานุการคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย 
 

ผูไมมาประชุม 
1. รองศาสตราจารย ดร.อุดม รัฐอมฤต รองอธิการบดีฝายบริหาร ทาพระจันทร 
      ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
2. รองศาสตราจารย ดร.เดชา สังขวรรณ รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยลําปาง 
3. รองศาสตราจารย ดร.จุลชีพ ชินวรรโณ รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพนัธ 
4. ศาสตราจารย ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย คณบดีคณะนติิศาสตร 
5. รองศาสตราจารย ดร.นครินทร เมฆไตรรัตน คณบดีคณะรัฐศาสตร 
6. รองศาสตราจารย ดร.นนัทวรรณ  วจิิตรวาทการ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภชั ศุภชลาศัย         ผูอํานวยการศูนยศึกษาความรวมมือระหวางประเทศแหง มธ. 
8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิรดา สิงขรรัตน ผูแทนพนกังานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (สาย ก.) 
9. นายสายณัห   เทพแดง  ผูแทนพนกังานมหาวิทยาลัย สายสนบัสนุนวิชาการ  
      (สาย ข. ค.) 




